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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
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บทท่ี 3 

ผลการส ารวจประเด็นสินค้าและบริการ 

 

ความคืบหน้าของข้อตกลงและประเด็นจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

1. ประเด็นด้านภาษีศุลกากร  

การค้าสินค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการลดอัตราภาษีการค้าสินค้าระหว่าง

ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN-6) ลงเป็นร้อยละ 0 ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยส าหรับ

การค้าสินค้ากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ หรือกลุ่ม CLMV จะมีการลดอัตราภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี 

2558 และอาจมีการขยายช่วงเวลาการลดภาษีจนถึงปี 2561 ส าหรับสมาชิก CLMV ที่ยังไม่มีความพร้อม แต่

อย่างไรก็ตามสินค้าส่งออกของไทยหลายๆ รายการโดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาทิ ผักและผลไม้หลายๆ รายการ 

ยานยนต์ ช้ินส่วนและอะไหล่ ในกรณีที่ไทยส่งออกไปยังประเทศ CLMV หรือแม้แต่ในระหว่างกลุ่ม ASEAN-6 

สินค้าออกของไทยหลายรายการโดยเฉพาะ ข้าว และน้ าตาล ก็ยังมีข้อจ ากัดทางการค้าในรูปของภาษีศุลกากร

และมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี อาทิ มาตรการ Tariff-Quotaอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 

อินโดนีเซียยังคงจัดเก็บภาษีน าเข้าสินค้าข้าว (HS Code 1006) ในอัตราร้อยละ 30 และจะลดลงเป็นร้อยละ 

25 ในปี 2558 และจัดเก็บภาษีน าเข้าส าหรับสินค้าน้ าตาล (HS Code 1701) ในอัตราร้อยละ 30 ในปี 2555 

และจะลดลงเป็นร้อยละ 10 ในปี 2558 (ASEAN Secretariat, 2010) และมีแนวโน้มที่จะไม่ลดอัตราภาษีใน

สินค้าหมวดนี้ ซึ่งเป็นสินค้าออกที่ส าคัญของไทยอยู่ดี แม้จะมีการอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกไปยัง

อินโดนีเซียได้ด้วยอัตราภาษีศุลกากรร้อยละ 0 ได้ก็เพียงภายใต้โควตาจ านวนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นในเรื่องของ

ภาษีศุลกากร ผู้ส่งออกไทยก็ยังมคีวามจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบอตัราภาษีให้รอบคอบกอ่นวางแผนการสง่ออก

ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งเกิดข้ึนแล้วในปี 2553 
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2. ประเด็นด้านมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี 

ส าหรับการค้าสินค้า อุปสรรคทางการค้าที่ยังคงอยู่และยังเป็นประเด็นหลักในการเจรจาการค้าใน

ปัจจุบันคือ 1) มาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Measures: NTMs) บางมาตรการที่

มีลักษณะเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTBs) และ 2) 

มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) 

 ส าหรับการเจรจาการค้าในประเด็นมาตรการทางการค้าที่มิ ใช่มาตรการทางภาษี แม้จะมี

ความก้าวหน้าไปมากกว่าในอดีต แต่ก็ยังมีความล่าช้าอยู่ในหลายๆ ประการ โดยการด าเนินการในปัจจุบันอยู่

ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลของ NTMs ที่มีทั้งหมดของประเทศสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จ 

เนื่องจากการจัดท าฐานข้อมูลต้องท าใน 2 ลักษณะ นั่นคือ ให้สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศรวบรวมและแสดง

ฐานข้อมูลมาตรการ NTMs ที่ตนเองน ามาบังคับใช้ (Verification) และต้องให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ท าการ

ตรวจสอบอีกครั้ง (Cross-Verification) ว่าฐานข้อมูลที่แต่ละประเทศสมาชิกรวบรวมนั้นมีความครบถ้วน

หรือไม่ ซึ่งในข้ันตอนนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาการค้า และรวบรวมข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่ท าการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกๆ 

รายการสินค้า 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ Verification และ Cross-Verification แล้ว ข้ันตอนต่อไปคือการ ศึกษา

รายละเอียดของ NTMs ว่ามาตรการใดบ้างที่เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า (NTBs) ซึ่งในปัจจุบันนี้การ

รวบรวมฐานข้อมูลพึ่งจะจัดท าแล้วเสร็จเพียงอุตสาหกรรมเดียวเท่าน้ัน นั่นคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยอีก 2 

อุตสาหกรรมก าลังอยู่ในระหว่างท าการศึกษา ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลต่อไป หลังจากการจัดท าฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนั่นคือ 

ข้ันตอนในการยกเลิกการกีดกันทางการค้าเหล่านั้น ซึ่งข้อก าหนดว่ามาตรการใดเป็น NTBs ที่ไม่อนุญาตให้มี

การบังคับใช้ แม้จะได้มีการบัญญัติไว้แล้วใน ATIGA ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติขององค์กรการค้าโลก (WTO) 

ซึ่งยังมีช่องว่างอยู่เป็นจ านวนมากที่ท าให้ประเทศสมาชิกหลายๆ ประเทศยังสามารถน า NTMs หลายๆ 

ประเภทมาบังคับใช้ในลักษณะ NTBs ได ้
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ส าหรับประเด็นความล่าช้าในการจัดท าฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสนอ

แนวคิดว่า อาจต้องจัดท าฐานข้อมูลในลักษณะ Peer Review โดยน ารูปแบบที่กลุ่มประเทศความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) มาใช้ โดยมีการจัดคณะท างาน

ส่วนกลางข้ึนมาเป็นผู้จัดท าฐานข้อมูล แล้วให้ประเทศสมาชิกท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง แต่พบว่าใน

ข้ันตอนน้ียังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก เนื่องมาจากการท างานของประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะนี้ยังไม่ได้มี

การแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดท าฐานข้อมูลนี้ โดยในปัจจุบันการประชุม

รัฐมนตรีอาเซียนมีการเสนอแนวความคิดให้มีการระบรุายละเอียดของ NTMs ให้ส าเร็จเรียบร้อยเสียก่อน แล้ว

จึงกลับมาแก้ไข NTMs ที่มีปัญหาในภายหลัง 

3. ประเด็นด้านมาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

จากการศึกษาของนักวิจัยนานาชาติหลายคณะ อาทิ Wakamatsu (2004) Urata and Okabe 

(2011) Medalla and Rosellon (2011) และ Chirathivat and Srisangnam, 2012 พบข้อสรุปตรงกันว่า 

มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitations: TFs) เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งส าหรับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะต้องท าให้เกิดการบังคับใช้เพื่อให้การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจสามารถเกิดข้ึนได้

ภายในปี 2558 ในทางปฏิบัติมาตรการTFs มีมากมายหลายประเภท และครอบคลุมการค้าสินค้าและบริการ

ในทุกๆ ข้ันตอนของการค้าระหว่างประเทศ แต่ในเวทีการเจรจาการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า 3 ประเภทหลัก ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการให้

เกิดข้ึน ได้แก่  Self-Certification, ASEAN Single Windows และ Standard and Conformity โดยทั้ ง 

Self-Certification และ ASEAN Single Windows มีการก าหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วว่าประเทศสมาชิก

อาเซียนต้องน าทั้ง 2 ระบบนี้มาบังคับใช้ภายในปี 2555 นี้  

ในกรณีของ Self-Certification นั้น การเร่งอบรมและจัดทดสอบตัวแทนของภาคเอกชนให้สามารถ

เป็นผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จะท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนลดลงอย่างมาก 

ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและต้นทุนในแง่ของเวลาในการบริหารจัดการ โดยพบว่าในปัจจุบันได้มีการจัดท า Pilot 

Project ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน แต่ส าหรับประเทศในกลุ่ม CLMV นักเจรจาการค้าของ

ไทยอธิบายว่าประเทศเหล่านี้อาจยังไม่มีความพร้อม ท าให้ยังคงต้องมีการใช้ Form D ในการรับรองถ่ินก าเนิด

สินค้าอยู่ ซึ่งปัญหาของการใช้ Form D คือ ความยุ่งยากในการกรอกเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร และ
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ความไม่สบายใจของผู้ประกอบการในการเปิดเผยข้อมูล จนบางครั้งท าให้ผู้ประกอบการยอมไม่ใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าจากกรอบข้อตกลงทางการค้า เพราะค านวณแล้วว่าต้นทุนในการด าเนินการเพื่อขอใช้

สิทธิมีมูลค่าสูงกว่าภาษีที่ประหยัดได้ และยังมีความกังวลในการเปิดเผยโครงสร้างการผลิตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ได้รับทราบอีกด้วย และเพื่อให้มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยใช้ระบบ Self-Certification ได้

ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องบังคับใช้ไปควบคู่กับการปรับปรุงกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด (Rules of Origin: 

ROOs) ให้มีความซับซ้อนลดลง (User Friendly)  และต้องเป็น Rules of Origin ที่เอื้อให้การค้าเกิดข้ึนได้ 

นั่นคือเป็นกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดที่ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าและได้ถ่ินก าเนิดได้จริง เพื่อประโยชน์ทาง

การค้า 

ส าหรับมาตรการอ านวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรผ่านระบบ ASEAN Single Windows 

ปัจจุบันยังมีปัญหาเนื่องจากประเทศอาเซยีนทางประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ CLMV ยังไม่มีความพร้อมในระบบ

คอมพิวเตอร์ และเพื่อให้ ASEAN Single Windows มีประโยชน์ในการบังคับใช้มากข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องท าระบบนี้ควบคู่ไปกับการจัดท าฐานข้อมูล หรือคลังข้อมูลการค้าระหว่างประเทศอาเซียน 

ส าหรับการก าหนดมาตรฐานสนิค้า Standard and Conformity ยังมีความล่าช้าอยู่มาก โดยปัจจุบนั

มีเพียง 2 ประเภทสินค้าเท่านั้นทีส่มาชิกอาเซียนสามารถหาข้อยุติและมีมาตรฐานสินค้ารว่มกันได้น่ันคือ สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องส าอางค์ โดยในอนาคตคาดว่าสินค้าประเภทที่ 3 ที่จะสามารถบังคับใช้มาตรฐาน

สินค้าร่วมกันได้ในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือ ผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Products) 

แม้จะมีความพยายามในหลายๆ ประเทศในการศึกษาแนวทางการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมในการ

ก าหนดมาตรฐานสินค้า เช่น กรณีของประเทศไทยมีการศึกษาความเปน็ไปได้ในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม

ในการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (HSCode 16-23)แต่จากการศึกษาพบว่าในบางครั้งและในสินค้าบาง

ประเภท หน่วยงานของทางภาครัฐบางหน่วยงานเองกลับเป็นผู้ไม่พร้อมในการจะน าข้อตกลงยอมรับร่วม

เหล่าน้ีมาบังคับใช้ (ชโยดม สรรพศรี และคณะ, 2554) 

4. ประเด็นจากการเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการ 

ส าหรับการค้าบริการใน Mode 3: Commercial Presence ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดเสรีได้ตาม

กรอบการเจรจาที่ตกลงกันไว้ใน 7thและ 8th Package โดยเฉพาะการอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนสามารถ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ถือครองหุ้นในกิจการได้ถึงร้อยละ 70 ใน 4 ภาคบริการที่ถูกจัดอันดับให้ต้องมีการเปิดเสรีในอันดับต้น อัน

ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ โทรคมนาคม การท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ เนื่องจากเหตุผลหลัก 2 ประการ

ได้แก่ 

1) การก าหนดความหมายและเงื่อนไขในการพิสูจน์สัญชาติของนักลงทุนตามหลัก Substantive Business 

Operation: SBO หรือการสร้างกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด (Rules of Origin หรือ ROOs) ส าหรับการค้าบริการยัง

ไม่มีความแน่ชัด ซึ่งการพิสูจน์สัญชาติที่แท้จริงของนักลงทุนว่าเป็นนักลงทุนอาเซียนจริง ไม่ใช่นักลงทุนจาก

ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนแล้วมาสวมสิทธ์ิโดยการเข้ามาจดทะเบียนเปิดบริษัทในบางประเทศสมาชิกเพื่อให้

ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ AEC เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอย่างมาก เพราะต้องพิจารณาในหลายมิติ เช่น บัญชี

การเงิน การจ่ายภาษีเงินได้ การพิสูจน์สัญชาติของบริษัท ฯลฯ ซึ่ง SBO ที่ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จนี้เองจะท าให้

การเสรีการค้าบริการมีการล่าช้าออกไปเกินกว่าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 

2) กฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิกยังไม่ได้รับการแก้ให้มีความสอดคล้องกับข้อตกลงที่แต่ละ

ประเทศให้ไว้กับอาเซียน 

ส าหรับการค้าบริการใน Mode 4: Movement of Natural Persons ณ ปัจจุบัน อาเซียนได้มีการ

จัดท าคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกได้ในอนาคตใน

รูปแบบของข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) โดยในปัจจุบันจัดท า 

MRAs แล้วเสร็จไปแล้วใน 8 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ช่างส ารวจ 

นักบัญชี และล่าสุด ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุม 32 

วิชาชีพย่อยนั้น ประเทศไทยยังไม่ได้ท าการยอมรับอย่างเป็นทางการ และด้วยความยุ่งยากซับซ้อนในการ

เจรจา ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศไม่สามารถท าการศึกษาและร่าง MRAs ส าหรับ

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวฉบับนี้ได้ด้วยตนเอง แต่ต้องให้นักวิชาการจากออสเตรเลียเป็นผู้จัดเตรียม MRAs 

ให้ ท าให้ในปัจจุบันยังมีข้อกังวลใจจากผู้ประกอบการว่าคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการนี้จะมี

ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ และจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการจากนอกอาเซียน

มากกว่าหรือไม่ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

แต่การก าหนดคุณสมบัติตาม MRAs ทั้ง 8 วิชาชีพก็ยังคงไม่ใช่การเปิดเสรีให้เกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือได้อย่างแท้จริง เนื่องจากข้อตกลงที่จะท าให้เกิดการเปิดเสรีที่เรียกว่า Framework Agreement 

on Movement of Natural Person (MNP) ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งถ้าการเจรจามีความล่าช้า คาดว่า

การเปิดเสรีให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือภายใต้กรอบประชาคมอาเซียนในวันที่ 1 มกราคม 

2558 น่าจะยังไม่เกิดข้ึน 

นอกจากปัญหาความล่าช้าในประเด็นที่กล่าวมาแล้ว อุปสรรคอีกประการหนึ่งในการเตรียมความ

พร้อมผู้ประกอบการภาคบริการของไทย และในการจัดท านโยบายรวมทั้งการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจาก

การเปิดเสรี คือ ประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการค้าบริการอย่างเป็นระบบ และยังไม่มี การจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ท าให้การศึกษา การจัดท านโยบาย และการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือการเปิดเสรีภาค

บริการท าได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 

and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งในบางภาคบริการไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจน ท าให้การ

ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ 

ส าหรับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อการเปิดเสรีการค้า

บริการและสถานะการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในแต่ละภาคบริการสามารถสรุปได้ดังนี ้

บริการก่อสร้าง เป็นภาคบรกิารทีม่ีการเติบโตได้ดีโดยเน้นในการรวมตัวกันของผูป้ระกอบการประเภท

ต่างๆ เช่น ช่างไฟ และร่วมกันจัดต้ังเป็น “สหพันธ์” เพื่อการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ เช่นเดียวกัน

กับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแหล่งประเทศไทยที่มีแนวความคิดในการรวมตัวของผู้ค้าเหล็กเพื่อการจัด

จ าหน่ายสินค้าที่ใช้ในการก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถหากซื้อสินค้าได้ครบในที่เดียว 

ธุรกิจค้าส่ง เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและยังไม่เน้นการขยายตัวไปยังต่างประเทศมากนัก 

ธุรกิจค้าปลีก เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มเท่าน้ันและยังไม่เน้นการขยายตัวไปยังต่างประเทศมาก

นัก 

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยให้ความส าคัญมากที่สุด 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้า สามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน คือ กลุ่มของธุรกิจขนส่งและ

กระจายสินค้ารายใหญ่ และธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้ารายย่อย ตามขนาดของผู้ประกอบการ หากยัง

สามารถแบ่งประเภทของธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้าได้เป็น 3 ประเภทหลัก (การขนส่งทางบก ทางน้ าและ

ทางอากาศ) และแบ่งแยกย่อยได้อีก 13 ประเภท ท าให้เป็นการยากในการเลือกศึกษาในรายละเอียด 

บริการทางกฎหมายและบริการทางบัญชี มีผู้ประกอบการไทยบางรายได้ใช้ประโยชน์จากพันธกรณีและ

ข้อตกลงการค้าเสรีมาใช้ในการจัดต้ังบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่ประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการเข้ามาลงทุน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ภายใต้ ASEAN Plus) ซึ่งประเทศไทยมีความรู้และความเช่ียวชาญในประเทศภายใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุน เป็นต้น 

บริการ Professional Services ในภาคบริการส่วนนี้ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปิดการค้าเสรีที่

ก าลังจะเกิดข้ึน ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนมีการก าหนดคุณสมบัติในลักษณะข้อตกลงร่วม (MRAs) และได้รับการ

ยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้นประเทศไทย 

บริการโทรคมนาคม เป็นการตั้งรับการเปิดเสรีเพียงอย่างเดียวโดยภาคบริการนี้มีการแบ่งความดูแลรับผิด

ออกเป็น 2 ส่วน คือ โทรคมนาคมและโทรทัศน์ออกจากกันอย่างชัดเจน บริก ารโทรคมนาคม มีการใช้

ประโยชน์จากพันธกรณีใน Mode ที่ 3 และ 4 แต่ Mode ที่ 1 และ 2 นั้นยังไม่เคยมีการใช้ประโยชน์ หากแต่ 

Mode ที่ 1 จะมีความส าคัญเป็นอย่างมากเมือ่มีการเปดิเสรีในอนาคต เพราะระบบโทรคมนาคมในปัจจุบันน้ัน

ถูกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและไม่มีข้อก าหนดใดๆ  

ส าหรับกิจการโทรทัศน์ เป็นส่วนของภาคบริการที่ผู้ประกอบการในประเทศมีประสิทธิภาพและมีการออกไป

ท าการค้าในต่างประเทศอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยประโยชน์จากพันธกรณีใดๆ  

บริการสนับสนุนประเภทอื่นๆ เช่น บริการท าความสะอาด บริการซักรีด เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยว

ที่ประเทศไทยให้ความส าคัญมากที่สุด 

บริการด้านการศึกษา ความพร้อมของประเทศไทยในภาคบริการด้านการศึกษาน้ันมีเฉพาะในกลุ่มของสมาคม

โรงเรียนนานาชาติและระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ส่วนการบริการด้านการศึกษาในระดับอื่นๆนั้นประเทศไทยยัง

ไม่พร้อมส าหรับการเปิดเสรี 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

บริการด้านสุขภาพ เป็นสาขาที่ภายในประเทศไทยเองยังขาดแคลนและมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชากรซึ่งท าให้เกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากว่า หากมีการเปิดเสรีในสาขานี้แล้วจะเกิดภาวะสมอง

ไหลออกนอกประเทศท าให้การส่งเสริมการเปิดเสรีในสาขาบริการด้านสุขภาพนั้นเป็นไปในรูปแบบของการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากกว่าการสง่เสริมด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังพบปัญหาเกี่ยวกับ

การเบิกประกันในประเทศไทยที่ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากติดปัญหาทางด้านกฎหมายท าให้ผู้ป่วยจ านวนมาก

ที่ต้องการเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยต้องเลือกไปท าการรักษาในประเทศอื่นแทน โดยมีตัวอย่างของการ

เปิดเสรีของบริการด้านสุขภาพในยุโรปที่ประเทศโปแลนด์และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถูกกว่าใน

ประเทศอังกฤษกว่าครึ่งจึงมีการโฆษณาการบริการด้านสุขภาพของประเทศโปแลนด์ในประเทศอังกฤษเป็น

จ านวนมาก 

บริการนันทนาการ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยให้ความส าคัญมากที่สุด 

การใช้สิทธิประโยชน์จากพันธกรณีในภาคบริการ ในปัจจุบันยังถือว่ามีอัตราการใช้ประโยชน์ 

(Utilization Ratio) ค่อนข้างต่ า โดยเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาว่ามีสาเหตุมาจาก 

1) ปัญหาทางด้านโครงสร้างธุรกิจในภาคบริการซึ่งส่วนมากมักเป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของตลาด

ผูกขาด โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีอ านาจในการผูกขาดตลาดกับกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ท าให้

ไม่มีความกระตือรือร้นในการขอใช้สิทธิประโยชน์จากการเจรจาการค้า 

2) พันธกรณีที่เกิดข้ึนน้ันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากติดกฎหมายภายในประเทศ ท าให้การเปิดเสรใีนบางภาค

บริการที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว แต่ในสภาพความเป็นจริง ไม่สามารถเปิดเสรีได้ นอกจากนั้นแล้ว ในบางครั้ง

กฎหมายภายในประเทศดังกล่าว นอกจากจะกีดกันผู้ประกอบการจากต่างประเทศแล้วยังมีลักษณะเป็นการ

กีดกันผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะยิ่งเสริมภาวะผูกขาดให้กับผู้ประกอบการรายเดิมมาก

ยิ่งขึ้น 

3) ส าหรับผู้ประกอบการภาคบริการที่สนใจเข้ามาลงทุนด าเนินกิจการในประเทศไทย (Inward Investment) 

บางครั้งไม่มีมีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิพิเศษที่ได้จากการเจรจาการค้าในกรอบต่างๆ เนื่องจาก หน่วยงาน เช่น 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ให้ข้อเสนอส่งเสริมการลงทุนที่ดีกว่า และมี

ความสะดวกมากกว่าการขอใช้สิทธิประโยชน์จากพันธกรณีต่างๆท าให้ผู้ประกอบการชาวต่างประเทศที่
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนิยมที่จะใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนมากกว่าจากพันธกรณี 

ส่วนทางด้านขาออก (Outward Investment) นั้น ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญม่ักเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่

ที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในต่างประเทศที่ดีและเงินทุนจ านวนมากจึงออกไปท าการลงทุนในต่างประเทศเอง

โดยไม่พึ่งพันธกรณีใดๆ และอีกส่วนหนึ่งมากจากความนิยมของผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่ไม่นิยมลงทุนใน

ต่างประเทศมากนัก 

3.1 สินค้า 

3.1.1การคัดเลือกสินค้าท่ีใช้ในการศึกษา 

จากรายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) และอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List: HSL)

ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และรายการสินค้าที่จะท าการศึกษา

เพิ่มเติม สามารถสรุปรายการสินค้าที่สนใจของรายการสินค้า ณ ระดับ HS-Code 2 Digits ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 สินค้าเกษตร  

o ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียโมเลลุสก์ และสัตว์น้ าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 

o ธัญพืช (ข้าว) 

o ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ า 

 กลุ่มที่ 2 สินค้าเกษตรแปรรูป  

o น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล (ชูการ์คอนแฟกชันเนอรี่) 

o ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นๆของพืช 

 กลุ่มที่ 3 สินค้าอุตสาหกรรม  

o พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก 

o ยางและของที่ท าด้วยยาง 

o ไม้และของที่ท าด้วยไม้ ถ่านไม้ 

o สิ่งทอและของท าด้วยสิ่งทอ 

o อัญมณีและเครื่องประดับ 

o เหล็กและเหล็กกล้า 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

o เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่อง

ดังกล่าว 

o เครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 

o ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรถไฟหรือรางรถรางฯ 

o เฟอร์นิเจอร์ เตียง เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะฯ 

3.1.2 ผลการศึกษารายสินค้า 

3.1.2.1 น  าตาล 

ปัจจุบันนี้กลุ่มอุตสาหกรรมน้ าตาลมี 3 สมาคมหลักท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการโรงงาน

น้ าตาล ได้แก่ สมาคมโรงงานน้ าตาลทราย สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ าตาล และสมาคมโรงงาน

น้ าตาลไทย โดยประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 47 โรงงานน้ าตาล  

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมน้ าตาล และตลาดส่งออกส าคัญของอุตสาหกรรมน้ าตาล 

ตลาดหลักในการส่งออกน้ าตาลของประเทศไทยได้แก่ อินโดนีเซียและญี่ปุ่น นอกนั้นเป็นการส่งออก

ในลักษณะการค้าชายแดนในกลุ่มประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ปัจจุบันน้ าตาลยังเป็นรายการ

สินค้าสินค้าอ่อนไหวของตลาดส่งออกหลักของไทยในกลุ่มอาเซียนซึ่งได้แก่ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 

ในขณะที่กลุ่มประเทศ CMLV ยังคงบรรจุน้ าตาลไว้ใน Exclusion List และ/หรือไม่ได้มีแผนการใน

การเปิดเสรีในสินค้าจากอุตสาหกรรมน้ าตาล โดยความต้องการสินค้าในอุตสาหกรรมน้ าตาลใน

ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศฟิลิปปนิส์ น าเข้าน้ าตาลจากประเทศไทยไปรบัประทานภายในประเทศ ส่วนน้ าตาลที่สามารถ

ผลิตได้ภายในประเทศฟิลิปปนิส์เองเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิาซึ่งสามารถสง่ออก

ไปขายด้วยราคาที่สูงกว่าที่ขายได้ในประเทศเนื่องมาจากประเทศฟิลิปปินส์ได้รับโควตาพิเศษในการ

ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ แต่หาก

พิจารณาตามสถิติของการน าเข้าและส่งออกน้ าตาลของประเทศฟิลิปปินส์ พบว่ามีความผิดพลาด

คลาดเคลื่อนอยู่บางประการ เนื่องจาก พบว่าในทางปฏิบัติมีความยากล าบากในการพิสูจน์ว่าน้ าตาลที่

ฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังสหรัฐนั้นเป็นน้ าตาลที่น าเข้าไปจากประเทศที่ 3 เพื่อส่งออกในลักษณะ Re-
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

Export ไปยังประเทศสหรัฐอีกครั้ง หรือเป็นน้ าตาลที่ผลิตได้เองภายในฟิลิปปินส์ ซึ่งน้ าตาลจาก

ประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปสวมสิทธ์ิส่งออกไปยังประเทศสหรัฐนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากน้ าตาล

จากประเทศไทยมีราคาต่ ากว่า  

ส าหรับการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการพบปัญหาของมาตรการทางการค้าที่มิใช่

ภาษี (NTMs) เนื่องจากการก าหนดค่าความหวานของน้ าตาล (Polarization) มีความซับซ้อน โดย

อินโดนีเซียก าหนดค่าความหวานของน้ าตาลที่จะน าเข้าในระดับความหวานที่สูงมาก โดยสูงมากกว่า

น้ าตาลที่ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักของไทย โดยค่าความหวานของน้ าตาลที่โรงงานน้ าตาล

ท าการส่งออกไปญี่ปุ่นจะอยู่ที่ระดับ 97.9 ดีกรี ซึ่งนิยมเรียกกันในหมู่ผู้ส่งออกน้ าตาลว่า J-Specซึ่ง

เป็นค่าความหวานที่ต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ราคาของน้ าตาลที่ส่งออกไปยัง

ประเทศญี่ปุ่นมีราคาต่ ากว่าน้ าตาลที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ สาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการน้ าตาล

ที่มีค่าความหวานต่ านั้นเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นมีระบบของการแปรรูปน้ าตาล(Refine)ที่ดีมากและ

ต้องการน้ าตาลที่มีค่าความหวานต่ าเข้าสู่ระบบแปรรูป รายละเอียดตามตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงค่าความหวานและราคาของน้ าตาลทรายดิบ 

น้ าตาลทรายดิบ ค่าความหวาน ราคา 
ญี่ปุ่น 97.9 (ต่ า) ต่ า 
อินโดนีเซีย 99.0 (สูง) สูง 

 

เมื่ออินโดนีเซียก าหนดค่าความหวานของน้ าตาลสูงกว่าค่าความหวานหลักของน้ าตาลที่ไทยส่งออก 

ท าให้เมื่อเปรียบเทียบกับน้ าตาลน าเข้าจากประเทศคู่แข่งในตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งได้แก่ บราซิล และ

ออสเตรเลียแล้ว น้ าตาลจากประเทศไทยมีค่าความหวานต่ ากว่า ท าให้สินค้าน้ าตาลจากประเทศไทย

ต้องขายในราคาต่ ากว่า นั่นคือต้องขายด้วยราคาที่มี Discount Rate ตามระดับความหวานที่ต่ ากว่า 

โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับน้ าตาลน าเข้าจากบราซิล 

แต่ในทางปฏิบัติ ผู้น าเข้าน้ าตาลชาวอินโดนีเซีย กลับไม่ยอมน าเข้าน้ าตาลจากประเทศไทย แม้จะยอม

ขายในราคาที่ต่ ากว่า เนื่องจากผู้น าเข้าอินโดนีเซียต้องการน าเข้าเฉพาะน้ าตาลที่ได้ระดับความหวาน
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ตรงตามที่ต้องการเท่านั้น นั่นคือต้องการน าเข้าน้ าตาลที่มีระดับความหวานที่ 99 ดีกรีเท่านั้น ซึ่ง

ผู้ประกอบการพิจารณาว่าการก าหนดระดับความหวานของน้ าตาลน าเข้าเช่นนี้ถือเป็นมาตรการทาง

การค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (NTMs) 

แม้ว่าเทคโนโลยีในขบวนการผลิตน้ าตาลของไทยสามารถผลิตน้ าตาลที่มีค่าความหวานในระดับต่างๆ

ตามความต้องการของตลาดได้ แต่เนื่องจากการผลติน้ าตาลสง่ออกของไทยสว่นใหญ่ผลติตาม J-Spec 

ท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่าหากจะต้องปรับเครื่องจักรในการแปรรูปน้ าตาลให้ผลิตน้ าตาลที่มีระดับค่า

ความหวานแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตลาดที่จะส่งออก  

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงอัตราการส่งออกน้ าตาลของประเทศไทย 

 

การน าเข้าน้ าตาลภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีอัตราภาษีที่จะลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน

ปี 2015  เมื่อน าอัตราภาษีดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับต้นทุน ค่าแปรรูปและค่าขนส่งแล้ว

เปรียบเทียบกับน้ าตาลที่น าเข้าจากประเทศบราซิลท าให้ค่า Premium ของสินค้าลดลง โดยราคา 

(น้ าตาลเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้า) และอัตราภาษีเป็นตัวแปรส าคัญในการ

แข่งขันกับประเทศอื่นๆ 

ตลาดโลก 
100%

ตลาดเอเซีย
(ตลาดหลักคือ 
ญี่ปุ่น) 95%

ตลาดอาเซียน
45%

ตลาด
อินโดนีเซีย

30%
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

จากแผนภาพที่ 1 ปริมาณการส่งออกน้ าตาลของประเทศไทยอยู่ประมาณ 1 ล้านตัน/ปี โดยร้อยละ 

30 ของปริมาณการส่งออกน้ าตาลทั้งหมดของประเทศไทยเป็นน้ าตาลที่ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย 

อีกร้อยละ 15 เป็นน้ าตาลที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไป 

ฟิลิปปินส์ ลาว พม่า และกัมพูชารวมเป็นร้อยละ 45 ของน้ าตาลทั้งหมดที่ส่งออกไปยังอาเซียน อีก

ร้อยละ 50 เป็นน้ าตาลที่ส่งออกไปในทวีปเอเชีย ซึ่งมีตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น 

ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอัตราภาษีน าเข้าน้ าตาลที่ระดับร้อยละ 28 ในปีปัจจุบัน และจะลดลงเป็นร้อย

ละ 5 ในปี 2558 และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีอัตราภาษีน าเข้าในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 5 ส าหรับ

น้ าตาลดิบและร้อยละ 10 ส าหรับน้ าตาลทราย ต่างจะคงน้ าตาลไว้ในรายการสินค้าอ่อนไหวไปใน

กรณีของกลุ่มประเทศ CMLV โดยเฉพาะ ลาว เวียดนามและกัมพูชาที่ในปัจจุบันภาษีน าเข้าน้ าตาลยัง

ไม่เป็นร้อยละ 0 ซึ่งผู้ประกอบการพิจารณาว่า จ าเป็นจะต้องมีการเจรจาเพื่อขอให้มีการลดภาษี

น้ าตาลให้เหลือร้อยละ 0 ให้ได้ก่อนปี 2558 

ส าหรับการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศลาวและประเทศ

กัมพูชา สามารถส่งออกน้ าตาลทรายขาวไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก EU ด้วยภาษีร้อยละ 0 เนื่องจาก

ทั้งสองประเทศยังคงเป็นประเทศด้อยพัฒนา ท าให้ในปัจจุบันประเทศลาวเป็นที่สนใจของผู้ประกอบ

ไทยในการไปลงทุนปลูกอ้อยเพื่อเป็นการลดต้นทุนในผลิต 

ปัญหาอื่นๆของอุตสาหกรรมน้ าตาล 

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออกมีความซ้ าซ้อน โดยในปัจจุบันต้องท าการตรวจสอบ 2 

ครั้งซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะค่าระวางเรือ และค่าเช่าพื้นที่ส าหรับรอการตรวจสอบ 

ณ บริเวณท่าเรือระหว่างรอการตรวจสอบ โดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพน้ าตาลส่งออกขนาดใหญ่ใน

ปัจจุบันได้แก่ บริษัทในกลุ่ม SGS Agricultural Servicesของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ทั้งๆที่เป็น

บริษัทเดียวกันซึ่งมีส านักงานอยู่ในหลายประเทศ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า เมื่อท าการทดสอบจาก

ประเทศไทยโดยบริษัท SGS แล้ว เมื่อส่งไปถึงประเทศคู่ค้ากลับต้องท าการตรวจซ้ าอีกครั้ง โดยส่วน

ใหญ่ก็ท าการตรวจสอบโดยบริษัทเดียวกันนั่นคือ SGS อีกครั้งผู้ประกอบการจึงอยากให้กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทในการเจรจาเพื่อขอให้ลดความซ้ าซ้อนในการตรวจสอบในกรณีเช่นน้ี 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

น้ าตาลเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีภาวะผูกขาด โดยสามารถพิจารณาได้จากโควตา โดยโควตาน้ าตาลมี

ความซับซ้อนกันถึง 3 โควตา ได้แก่ โควตา ก ข และ ค และในการส่งออกน้ าตาลยังมีความจ าเป็นที่

จะต้องท าการส่งออกผ่าน Shipping ของตนเองเท่านั้น ท าให้กลไกการจ าหน่ายน้ าตาลทั้งในด้านของ

ปริมาณและราคาไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด หากแต่ข้ึนอยู่กับการวางแผนของภาครัฐ (ร่วมกับ

ผู้ประกอบการในบางโอกาส) โดยระบบการก าหนดโควตาของอุตสาหกรรมน้ าตาลของประเทศไทย

นั้นเป็นแบบแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งหมดตั้งแต่ขบวนการผลิต กากน้ าตาล และเอทานอลโดย

ขบวนการผลิตน้ าตาลเริ่มต้นจากการน าอ้อยมาแปรรูปเป็นน้ าตาลดิบ และมีกากน้ าตาลเป็นผลพลอย

ได้ (By-product) โดยโควตา ข เป็นโควตาที่ก าหนดปริมาณการส่งออกโดยบริษัท อ้อยและน้ าตาล

ไทยจ ากัด โดยก าหนดให้มีโควตาส่งออกจ านวน 800,000 ตัน/ปี และใช้ราคาจากโควตา ข นี้เป็น

ตัวก าหนดราคาข้ันต่ าของราคาส่งออกน้ าตาล โดยน้ าตาลส่วนที่เกินกว่าโควตา ข นั้นเป็นการก าหนด

ราคาตามแต่ที่แต่ละโรงงานจะก าหนด ในขณะที่โควตา ค เป็นโควตาของการขายน้ าตาลส าหรับขาย

ให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่มีความจ าเป็นต้องใช้น้ าตาล (สามารถดูเอกสารค าอธิบายระบบ

โควตาน้ าตาลเพิ่มเติมในท้ายรายงาน) 

เนื่องจากราคาน้ าตาลภายในประเทศมีการควบคุมราคาท าให้ราคาน้ าตาลภายในประเทศไทยมีราคา

ต่ ากว่าราคาน้ าตาลในตลาดโลกประมาณ 7 – 8 บาท/กิโลกรัม ซึ่ งทางกลุ่มผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมน้ าตาลมีความเห็นว่า สมควรที่จะปล่อยให้ราคาน้ าตาลภายในประเทศมีการปรับตัว

อ้างอิงตามราคาน้ าตาลในตลาดโลกมากกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบขนน้ าตาลออกนอก

ประเทศไปยังประเทศเพื่ อนบ้าน ในขณะที่ภาครัฐให้สาเหตุของการควบคุมราคาน้ าตาล

ภายในประเทศของไทยว่าเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีความ

จ าเป็นต้องใช้น้ าตาล เช่น ผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม น้ าอัดลม เป็นต้น 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ าตาลภายในประเทศไทยกล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยมีความ

พร้อมและไม่กลัวต่อการเปิดเสรี แม้ว่าประเทศไทยจะปรับลดอัตราภาษีศุลกากรเท่ากับร้อยละ 0 

แล้วทั้งหมดตามประเภทของน้ าตาลภายในประเทศไทย ทั้งน้ าตาลดิบน้ าตาลขาว และน้ าตาลขาว

บริสุทธ์ิ 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-15 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

โดยหากภาครัฐต้องการส่งเสริมการผลิตน้ าตาลภายในประเทศ ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการ

ขยายปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออก โดยจ าเป็นต้องมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการ

เพิ่มโควตาการผลิตเสยีก่อนจงึจะสามารถเพิม่ปรมิาณการผลติได้ โดยผู้ประกอบการรับรองว่าสามารถ

หาวัตถุดิบที่จะป้อนให้แก่โรงงานน้ าตาลได้อย่างแน่นอน หากมีการอนุญาตให้มีการขยายขนาด

โรงงานเพิ่มเติมได ้

การเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะท าให้เกิดการผลักดันให้มี การปรับ

โครงสร้างการผลิตน้ าตาลภายในประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากการปรับค่ามาตรฐานความหวาน (Pol) 

ให้มีความสอดคล้องกับตลาดส่งออกแต่ละแห่ง  

ต้องการให้มีความร่วมมือกับประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในการเจรจาต่อรองเรื่องโควตาการ

น าเข้าน้ าตาล และพยายามใช้ประโยชน์จากฟิลิปปินส์ในการเป็นฐานการส่งออกน้ าตาลของภูมิภาค

ไปยังประเทศที่สาม และประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิด

เสรีการค้าภายใต้กรอบอาเซียนจ าเป็นจะต้องมีกระบวนการในการปรับทัศนคติของภาครัฐ ผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมน้ าตาลทั้งเกษตรกรและโรงงานน้ าตาลต่อการเปิดการเสรีที่ไดเ้ริ่มต้นข้ึนแล้วในปัจจุบัน 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.1.2.2 ข้าว 

สถานการณ์ปัจจุบันของการส่งออกข้าวของผู้ประกอบการภายในประเทศไทย 

นโยบายการรับจ าน าของรัฐบาลในปัจจุบันที่ก าหนดราคารับจ าน าข้าวในราคา 15,000 - 20,000 

บาท/เกวียนซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่าราคาในท้องตลาดมากส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวในช่วงปลายปี 

2554 โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยยอดการส่งออกตลอดปี 2554 ในช่วง

แปดเดือนเท่ากับ  8,000,000 ตัน (เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน) เมื่อรัฐบาลด าเนินนโยบายการรับจ าน า

ข้าวแล้วยอดส่งออกในช่วง 4 เดือนหลังลดลงเหลือ 2,000,000 ตันเท่าน้ัน ท าให้ยอดรวมการส่งออก

ข้าวในปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 10.5 ล้านตันเท่านั้น จากปกติที่ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์

ข้าวออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ยอดกรส่งออกในช่วง 4 เดือนหลังควรจะมียอดเพิ่มสูงกว่าในช่วง

แปดเนื่องแรก แต่ในปี 2554 ยอดส่งออกกลับลดลงมากโดยผู้ส่งออกข้าวพิจารณาว่าสาเหตุหลักที่ท า

ให้ยอดการส่งออกลดลงก็เนื่องมาจากการก าหนดราคารับจ าน าที่สูงมากกว่าราคาข้าวในตลาดโลก

อย่างมาก 

แม้รัฐบาลมีแนวความคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นผูส้่งออกข้าวรายใหญท่ี่สดุในโลกดังนั้นหากการรับจ าน า

และเก็บรักษาข้าวไว้ตามนโยบายการจ าน าข้าวแล้ว เมื่อทอดเวลาออกปากช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดโลก

มาก และเมื่อเกิดอุปสงค์ความต้องการข้าวจากทั้งโลกเพิ่มข้ึนในช่วงที่ข้างออกสู่ตลาดน้อย เมื่อนั้น

ประเทศไทยก็จะสามารถส่งออกข้าวได้ และยังอาจควบคุมราคาข้าวให้สูงรับกับต้นทุนที่รับจ าน ามา

ด้วยต้นทุนที่สูงได้ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการมีความเห็นตรงกันว่า ท าไม่ได้ เนื่องจากข้าวเป็น

สินค้ามีการเน่าเสียและเสื่อมคุณภาพเมื่อเก็บไว้ในไซโลเป็นระยะเวลายาวนาน คุณภาพของข้าวที่

ต่ าลงก็ท าให้ราคาขายที่ขายได้ในตลาดโลกตกต่ าอยู่ที่ เนื่องจากข้าวที่ราคาสูงต้องเป็นข้าวใหม่ที่พึ่ง

เก็บเกี่ยว เมื่อหุงแล้วจะมียางข้าว มีความนุ่ม และมีกลิ่นหอม แต่เมื่อเก็บข้าวไว้นานเพื่อรออุปสงค์

ของตลาด ข้าวที่เก็บไว้เป็นข้าวเก่าก็จะมีคุณภาพลดลง ท าให้ขายได้ในราคาต่ า ไม่คุ้มกับต้นทุนที่รับ

จ าน ามาแพงและยังต้องมีต้นทุนค่าเก็บรักษาเพิ่มข้ึนอีกด้วย แม้เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนในการจัดเก็บจะท าให้ข้าวเสื่อมคุณภาพช้าลงได้ก็จริง แต่ต้นทุนที่สูงข้ึนเพราะต้องลงทุน

ติดตั้งอุปกรณ์ในไซโลใหม่ก็ไม่คุ้มค่าอยู่ดี 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-17 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเหตุผลส าคัญที่เป็นภาวะคุกคามต่อการส่งออกข้าวของไทย คือ ในปัจจุบัน

ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในตลาดแอฟริกาและประเทศในเอเชียบางประเทศ 

กลับมาท าการส่งออกข้าวอีกครัง้หลังจากทีเ่คยมีค าสัง่ของรฐับาลอินเดียในการหา้มส่งออกข้าวมาแล้ว

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีเพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารภายในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่

ประเทศอินเดียท าการส่งออก คือ ข้าวขาวและข้าวนึ่ง ซึ่งมีปริมาณการส่งออกกว่า 4-5 แสนตัน และ

เป็นคู่แข่งโดยตรงของข้าวไทยในตลาดแอฟริกา โดยเฉพาะในตลาดไนจีเรีย 

ขณะนี้อุปสงค์ของข้าวไทยเริ่มกลับมีมากข้ึนเนื่องมาจากข้าวไทยมีคุณภาพสูงกว่าข้าวของประเทศ

อินเดียโดยเฉพาะอุปสงค์จากประเทศไนจีเรียที่ก าลังเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2553 และ 2554 ที่ผ่านมา

ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่ท าการน าเข้าข้าวของประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในอดีตข้าว

นึ่งของประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก จนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศอินเดียได้หยุด

ส่งออกข้าวเพราะการผลิตภายในประเทศอินเดียไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและเป็น

นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการรักษาเสถียรภาพของภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศอินเดียที่มีภาวะเงิน

เฟ้อสูงและค่าครองชีพภายในประเทศสูง โดยเมื่อใช้มาตรการห้ามส่งออก ข้าวในตลาดในประเทศ

อินเดียก็มีอุปทานมากข้ึน และท าให้ราคาข้าวภายในประเทศอินเดียลดต่ าลง ท าให้แรงกดดันจากเงิน

เฟ้อในประเทศอินเดียลดลง ประเทศไทยเลยได้รับโอกาสในการส่งออกข้าวนึ่งกว่า 1 ล้านตันเข้าไปยัง

ตลาดไนจีเรีย แทนข้าวนึ่งจากอินเดียซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่เดิม แต่ในที่สุดเมื่อประเทศอินเดียกลับมา

ส่งออกข้าวอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเนื่องจากทนเสียงเรยีกรอ้งของผู้สง่ออกไม่ไหวและสต๊อกของข้าวที่รัฐบาล

เก็บไว้ก็มีปริมาณมาก ก็คาดได้ว่าตลาดข้าวนึ่งไทยในไนจีเรียก็จะถูกแย่งชิงตลาดกลับไป 

เมื่อเปรียบเทยีบต้นทนุการผลิตข้าว พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวของประเทศอินเดียถูกกว่าต้นทุนในการ

ผลิตข้าวของประเทศไทยมากกว่า 100 เหรียญและประเทศเวียดนามนั้นมีต้นทุนถูกไปกว่าประเทศ

อินเดียอีกด้วยซ้ า โดยประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการก าหนดราคาข้าวให้สามารถ

ปรับตัวข้ึนลงได้อย่างรวดเร็วและสามารถท าก าไรได้ โดยในช่วงที่ราคาข้าวของประเทศไทยข้ึนราคา

นั้นประเทศเวียดนามก็มีการปรับข้ึนราคาเช่นกันแต่ราคาก็ยังถูกกว่าข้าวของประเทศไทยเพื่อท าก าไร 

และเมื่อประเทศอินเดียกลับเข้ามาส่งออกอีกครั้งท าให้ข้าวมีราคาถูกลง ประเทศเวียดนามก็สามารถ

ปรับราคาลงเพื่อให้ราคาถูกกว่าประเทศอินเดียได้เช่นกัน ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งที่ประเทศเวียดนาม
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

สามารถท าเช่นน้ีได้น่าจะมาจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่รัฐบาลวางแผนจากส่วนกลางท าให้

ราคาข้าวของประเทศเวียดนามมีราคาที่ปรับตัวได้อย่างสะดวกและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

นโยบายการรับจ าน าข้าว 

นโยบายการรับจ าน าเข้าของรัฐบาลชุดปัจจุบันน้ันทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวพิจารณาว่าเป็นนโยบายที่

ผลประโยชน์ตกแก่โรงสีข้าวมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเกษตรกรชาวนา และผู้ส่งออกเปน็ผู้แบกรับต้นทุน

และได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากประเด็นด้านผลประโยชน์ที่ไม่ได้ตกไปสู่เกษตรกรอย่างแท้จริง

แล้ว นโยบายจ าน าข้าวยังท าให้คุณภาพของข้าวตกต่ าลงเนื่องมาจากชาวนาเปลี่ยนเป้าหมายจากการ

ปลูกข้าวสายพันธ์ุที่ดีเพื่อให้สามารถขายได้ราคาสูง ไปเป็นเป้าหมายต้องการมีข้าวไปจ าน าให้มากทีส่ดุ

แทน ท าให้ชาวนาบางส่วนเลือกที่จะปลกูข้าวเบาที่มรีะยะเวลาปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวลดลงจาก 120 

วันเป็น 90 วันซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของข้าวที่ได้ก็จะมีคุณภาพลดลงเพราะไม่ได้สนใจในเรื่องคุณภาพ

อีกต่อไป สนใจแต่เฉพาะปริมาณและความเร็วในการชิงเข้าโครงการรับจ าน าได้ก่อนเกษตรกรรายอื่น

เท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาวนาในทุกพื้นที่จะสามารถปฏิบัติเช่นน้ีได้ จะมีก็เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม

ที่มีระบบชลประทานเท่านั่น การปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงปลุกได้เพียงปีละครั้ง

เช่นเดิม ปัญหาวิธีการในการเก็บรักษาข้าวและการปลอมปนท าให้คุณภาพของข้าวของประเทศไทย

แย่ลงไปกว่าเดิมอีกด้วย 

นโยบายการรับจ าน าข้าวยังมีการทุจริตด้วยการน าข้าวเก่าที่เคยผ่านโครงการมาแล้วมาเข้าโครงการ

รับจ าน าแทนข้าวใหม่ซึ่งถ้าน าไปสีและรีบส่งออกไปขายทันทีจะได้ราคาสูงมาก ดังนั้นข้าวเก่าซึ่งพิสูจน์

ยากจึงถูกน ามาเวียนเทียนสวมสิทธ์และท าให้คุณภาพของข้าวที่รับจ าน าเข้ามาใหม่ยิ่งมีคุณภาพต่ าลง 

นอกจากนี้ยังมีการลักลอบน าข้าวจากประเทศลาวและกัมพูชามาสวมสิทธิ แม้ว่าในปัจจุบันการทุจริต

ดังกล่าวจะท าได้ยากข้ึนเนื่องจากมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของภาครัฐแต่ก็ยังมีการทุจริตใน

บางส่วนที่สามารถท าได้ 

ปกติในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ข้าวใหม่ของประเทศไทยออกสู่ตลาดและเป็นข้าวที่มีราคาสูง

และเป็นที่นิยมของลูกค้าในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้าวใหม่จะมียางและเหนียว

มากกว่าข้าวเก่าซึ่งยางนี้จะหายไปภายใน 3 เดือน) แต่เมื่อมีนโยบายการรับจ าน าข้าวแล้วเกษตรกร
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ส่วนใหญ่น าข้าวไปจ าน าแล้วตามสัญญาในการจ าน าที่ระบุว่าโรงสีที่เข้าร่วมโครงการต้องเก็บข้าวไว้

เป็นเวลา 3 เดือน หากภายใน 3 เดือนนี้เกษตรกรไม่ท าการไถ่ถอนคืนแล้วภาครัฐจึงจะสามารถน าข้าว

ไปสีและออกจ าหน่ายได้ ซึ่งท าให้ผ่านช่วงเวลาที่ข้าวมีราคาแพงที่สุดไปแล้ว หากจะท าให้ข้าวที่รับ

จ าน ามีคุณภาพเสื่อมลงน้อยที่สุดต้องมีการจัดเก็บข้าวในไซโลที่มีการควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีต้นทุนสูง 

และควรเก็บข้าวในสภาพของข้าวเปลือก แต่เพื่อป้องกันการน าข้าวเปลือกของฤดูการเก็บเกี่ยวที่แล้ว

ไปรอสวมสิทธิในฤดูเก็บเกี่ยวหน้า ข้าวในสต๊อกเหล่าน้ีจึงต้องถูกบังคับให้น ามาสี โดยผู้ที่ท าหน้าที่เก็บ

ข้าวซึ่งส่วนใหญ่คือโรงสีจึงต้องท าหน้าที่สีข้าวในทุก 7-14 วัน ท าให้คุณภาพข้าวที่เก็บไว้ตกต่ าลง และ

ราคาขายก็ต่ าลงอีกด้วย 

ข้อกังวลใจประการส าคัญ คือ นโยบายการรับจ าน าข้าวนั นถือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าใน

ลักษณะของการให้เงินอุดหนุน (Subsidy) หรือไม่ โดยเฉพาะท่ีมีการประการราคาจ าน าท่ี 

20,000 บาทต่อเกวียนซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดโลกอย่างมาก ดังนั นนอกจากนโยบายรับจ าน าข้าว

จะท าลายระบบการผลิตข้าวของประเทศไทยแล้ว ยังจะท าให้ไทยมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้อพิพาธ

และการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้า หากมีการพิสูจน์ได้ว่าราคารับจ าน าของรัฐบาลสูงเกินกว่า

ราคาท่ีรัฐบาลจะน าข้าวเหล่านี ออกมาขาย มาตรการ CVD จะถูกน ามาใช้ทันที ดังนั นเพ่ือการ

หลีกเลี่ยงการโดนคู่แข่งในตลาดโลกกล่าวหาว่าไทยมีการใช้มาตรการให้เงินอุดหนุน และเปิดช่อง

ให้ประเทศผู้น าเข้าสามารถใช้มาตรการตอบโต้ (CVD) รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายรับจ าน า

ข้าวและเปลี่ยนกลับไปใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรท่ีน ามาใช้โดยรัฐบาลชุดก่อนหน้าแทน  

นอกจากนั้นผู้ประกอบการพิจารณาว่า โครงการรับจ าน าเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้น ซึ่งไม่ตรง

วัตถุประสงค์โดยผู้ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นโรงสี และถ้าน ามาใช้ต่อเนื่องในระยะยาวแล้วเกษตรกร

จะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเอง เพราะจะเกิดปัญหาของการจัดเก็บ Stock ข้าวที่มีจ านวนมากกว่า 

4-5 ล้านตันและปัญหาของการบริหารจัดการข้าวจ านวนดังกล่าว นอกจากนั้นการก าหนดราคารับ

จ าน าควรเป็นการก าหนดราคาข้ันต่ าซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดจนเกินไปนัก แต่รัฐบาลกลับตั้งราคารับ

จ าน าเกินกว่าราคาตลาดไปมาก แม้ว่าสมาคมจะเห็นด้วยกับการช่วยเหลือเกษตรกร (ชาวนา) แต่ควร

อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมด้วยเช่นกัน และมีความคิดเห็นว่าโครงการประกันรายได้จะดีกว่า
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

เพราะจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบกลไกราคาข้าว แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็นต้องใช้โครงการ

รับจ าน าก็ขอให้เป็นราคาที่สอดคล้องไปกับราคาในตลาดโลก 

นอกจากนั้นแล้วโครงการรบัจ าน าข้าวยังส่งผลกระทบและท าให้เกิดความเสียหายในตลาดส่งออกข้าว

ไทยไปยังตลาดขนาดใหญ่ในประเทศจีนอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าจีนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่ราคา

มากกว่าคุณภาพ เมื่อลูกค้าเห็นว่าราคาข้าวจากประเทศไทยมีราคาแพงแล้วก็จะหันไปลองข้าวจาก

ประเทศเวียดนามที่มีราคาถูกกว่า และมีลักษณะทางคุณภาพของข้าวในด้านความนุ่ม และความหอม

ไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งเป็นการสรา้งโอกาสใหแ้ก่ข้าวจากประเทศเวียดนามเข้ามาแบ่งตลาดของข้าวจาก

ประเทศไทยไป 

ตลาดส่งออกข้าวของประเทศไทย 

ส่วนของอาเซียนนั้น สินค้าข้าวเป็นสินค้าที่ยังคงมีการเก็บภาษีในทุกประเทศสมาชิกและทุกประเทศ

เองก็ต้องการปกป้องสินค้าข้าว แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ AFTA ก็ยังมีการก าหนดโควตาของข้าวจะ

ส่งออกไปประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ถูกจัดเก็บภาษีน าเข้าที่ 360,000 ตันต่อปี จากปริมาณดังกล่าว

ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็อยากจะให้มีการเพิ่มเติมโควตาเป็น 500,000 ตันต่อปี แต่โควตาที่มี

การก าหนดดังกล่าวก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก ากับการดูแลและไม่มีบทลงโทษใดๆท าให้การใช้สิทธิประโยชน์

นั้นไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ฟิลิปปินส์ที่ภาครัฐจัดการประมูลโควตาให้ภาคเอกชนในประเทศ

ฟิลิปปินส์ที่ท าการประมูลได้ท าหน้าที่ในการจัดสรรโควตาการน าเข้าข้าวซึ่งท าให้ผลประโยชน์จาก

โควตาเหล่าน้ันตกอยู่ที่ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์และข้าวที่น าเข้าจากไทยก็ยังคงต้องถูกเรียกเก็บภาษี

ในอัตราปกติ 

ประเทศอินโดนีเซียก็เป็นตลาดส่งออกข้าวที่ส าคัญอีกแห่งของประเทศไทยโดยมีการส่งออกข้าวไป

ประเทศอินโดนีเซียกว่า 1 ล้านตันต่อปี อินโดนีเซียจัดเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3-4 

ของไทย ซึ่งก็มีปัญหาเช่นเดียวกับในกรณีของฟิลิปปินส์ นั่นคือโควตาน าเข้าข้าวถูกจัดสรรโดยเอกชน

ที่ประมูลได้ ท าให้ข้าวไทยทุกเมล็ดที่ส่งออกไปอินโดนีเซียต้องถูกเรียกเก็บภาษีน าเข้าในอัตราที่สูง 

โดยในปัจจุบันถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่อัตราร้อยละ 30 

 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-21 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ความคิดเห็นในการเปิดเสรีทางการค้า ราคาและการเก็บภาษีน าเข้า 

ด้านการน าเข้าของประเทศไทยมีการน าเข้าข้าวในปริมาณน้อยมากและไทยก็มีการบังคับใช้มาตรการ

ที่มิใช่ภาษีด้วย ดังนั้นการเปิดเสรีให้มีการน าเข้าจะพบแต่เฉพาะข้าวหัก (ข้าวที่ใช้ในการผลิตโจ๊ก) 

เท่านั้น โดยความคิดเห็นต่อการเปิดเสรีในการน าเข้าข้าวของประเทศไทยนั้น หากกล่าวถึงในส่วนของ

โรงสีนั้น ปัจจุบันโรงสีไทยมีก าลังการผลิต (Capacity) เกินกว่าปริมาณข้าวภายในประเทศถึง 2-3 

เท่าตัว ท าให้สามารถน าเข้าข้าวมาผลิตได้โดยไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่ม และส าหรับผู้ส่งออกมีความพร้อม

หากมีการเปิดเสรี ซึ่งการน าเข้าข้าวเปลือกราคาถูกเข้ามาจากประเทศเพื่อนบา้นน ามาสีน่าจะยิ่งส่งผล

ดีกับผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวในประเทศเนื่องจากมีสินค้าราคาถูกเข้ามาให้ท าการตลาด แต่มีความ

คิดเห็นว่าหากเปิดเสรีแล้วจะท าให้เกษตรกร (ชาวนา) เดือดร้อนเพราะข้าวที่ผลิตภายในประเทศไทย

มีราคาและต้นทุนที่สูงกว่าข้าวที่ผลิตในประเทศกัมพูชา และในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาของ

แหล่งก าเนิดข้าวที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้าวที่ส่งออกดังกล่าวเป็นของประเทศไทยหรือเป็ นข้าวที่

น าเข้ามาสี ท าให้ต้องมีการพิสูจน์แหล่งก าเนิดสินค้าซึ่งจะเพิ่มทั้งความยุ่งยาก และต้นทุน และยังท า

ให้เสียภาพลักษณ์ของข้าวไทยที่ประเทศไทยได้สร้างช่ือเสียงไว้แล้วต่อเนื่องยาวนาน 

ราคาข้าวที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบันควรอยู่ที่ประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

เมื่อมีโครงการรับจ าน าข้าวแล้วราคาส่งออก F.O.B. ของไทยสูงข้ึนไปอยู่ที่ 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 

ท าให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในด้านราคา แต่ราคาของข้าวก็ไม่สามารถ

ก าหนดได้ตายตัวเป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและปริมาณผลผลิตที่ออกมาในแต่ละปี

ซึ่งราคาตลาดโลกที่สูงก็เป็นอีกแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้เกษตรกรและโรงสีท าการผลิต แต่ในปัจจุบัน

จากราคาข้าวของประเทศไทยที่มีราคาสูงท าให้ ณ ขณะนี้อุปสงค์ที่เคยเป็นของประเทศไทยไหลยังซื้อ

ข้าวจากประเทศเวียดนามทดแทน แม้ว่าข้าวไทยจะมีคุณภาพดีกว่า แต่ข้าวจากเวียดนามก็มีคุณภาพ

ที่พอรับได้ด้วยส่วนต่างราคาที่สูง  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีการน าเข้าข้าวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ผู้ส่งออกมีความ

คิดเห็นว่าแม้จะมีการเก็บภาษีในการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆก็ยังคงเป็นอัตราภาษีในระดับที่
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ยอมรับได้แต่ส าหรับประเทศไนจีเรียที่ก าลังจะข้ึนก าแพงภาษีของข้าวน าเข้าจากประเทศไทยเพียง

ประเทศเดียวในช่วงเดือนมิถุนายนที่ก าลังจะถึงนี้นั้น ทางสมาคมมีความกังวลมากเพราะประเทศ

ไนจีเรียเป็นผู้น าเข้าหลักของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไนจีเรียเก็บภาษีการน าเข้าข้าวอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 30 แต่ส าหรับประเทศอินเดียนั้นประเทศไนจีเรียมีการก าหนดอัตราภาษีน าเข้าใน

อัตราที่ต่ ากว่ามากเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาตั้งแต่อดีต และคนอินเดียที่เข้าไป

ลงทุนท าธุรกิจและท างานในประเทศไนจีเรียก็มีจ านวนมาก ทางสมาคมมีข้อเสนอแนะในการ

แก้ปัญหาด้วยการขอร้องให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทในการเข้าไปเจรจาในประเด็น

นี้ รวมทั้งฝ่ายไทยควรจัดตั้งทีมนักธุรกิจประเทศไทยที่มีบุคคลส าคัญระดับรัฐมนตรีและข้าราชการ

ระดับสูงเป็นผู้น าคณะเดินทางไปเยี่ยมเยือนและเจรจาการค้าร่วมกัน 

มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่พบในการส่งออกข้าว 

ประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ในข้าวที่ส่งออกมากกว่า 500 ชนิด และต้องให้ท า

การตรวจสอยโดยบริษัทตรวจสอบ Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. (OMIC) ของ

ญี่ปุ่นเท่านั่นโดยใช้เวลาในการตรวจสอบกว่า 2 สัปดาห์ แต่ผู้ค้าข้าวพิจารณาว่าเป็นมาตรการที่

ยอมรับได้เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการคุ้มครองผู้บริโภคของตนอย่างแท้จริง 

ส าหรับการตรวจสอบข้าวหอมมะลิโดยการตรวจ DNA นั้น ในปัจจุบันก็สร้างความเสี่ยงให้กับผู้สง่ออก

ข้าวอย่างมากด้วยเช่นกัน แม้ว่าคุณภาพของข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยจะมีคุณภาพดีกว่า 

Fraglance rice จากประเทศอื่นๆ มาก แต่ในส่วนของข้าวขาวนั้นคุณภาพข้าวไทยยังคงไม่ต่างจาก

ประเทศอื่นมากนัก และในปัจจุบันยังพบกับปัญหาของข้าวหอมมะลิและข้าวขาวปทุมธานีที่มีคุณภาพ

คล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกออกได้ด้วยตาเปล่า หากต้องการแยกนั้นต้องท าการตรวจ DNA 

เท่านั้นและหากมีการขายข้าวหอมมะลทิี่มีการปลอมปนข้าวปทุมจะถือเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งเป็น

ภาระอีกอย่างของผู้ส่งออกเนื่องจากผู้ส่งออกรับซื้อข้าวเป็นปริมาณมาก หากตรวจสอบต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเยอะมากและท าให้ขาดทุนได้  

ส าหรับประเด็นการร่วมกันก าหนดราคาข้าวของผู้ส่งออกข้าวเพื่อกดราคาข้าวภายในประเทศที่ผู้

ส่งออกมักจะถูกกล่าวหาน้ัน ในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาจากราคาส่งออกข้าวของประเทศไทยซึ่งมี
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ราคาสูงที่สุดในโลก และผู้ส่งออกเองก็ไม่สามารถก าหนดราคาใดๆได้เพราะหากขอซื้อที่ราคาต่ า

เกินไปทางโรงสีกจ็ะไม่ขายให ้แต่ในทางตรงกนัข้ามเมื่อมีรายการสัง่ซือ้เข้ามาและเมือ่เรอืจอดเทยีบทา่

แล้วผู้ส่งออกข้าวก็มีความจ าเปน็ต้องหาสินค้าให้ได้เร็วที่สดุ แม้ในบางครั้งจะต้องรับซื้อข้าวจากโรงสีที่

ขายราคาสูงมาก ก็ยังดีกว่าจะเสียค่าระวางเรือที่จอดเทียบท่าเรือรอสินค้าเพิ่มหากขนสินค้าลงเรือ

ล่าช้า ส่วนการก าหนดราคาร่วมกันของผู้ส่งออกและโรงสีในลักษณะผูกขาดนั้นก็ไม่สามารถท าได้

เพราะมีจ านวนผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในทางปฏิบัติเมื่อต้องมีการเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้าว ผู้ส่งออกมีความต้องการให้รัฐบาลเข้ามาท าหน้าที่เป็น

เจ้าภาพในการประสานงานให้มีเวทีกลางที่เชิญทั้งเกษตรกร ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออกข้าว ผู้ขายใน

ประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องจักรการเกษตร สารเคมีที่ใช้ใน

การเกษตร เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ ระดมสมองกัน เพื่อให้ได้แนวทางในการเจรจาการค้าก่อนที่จะ

ออกไปท าความตกลงกับต่างประเทศ โดยอาจให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ประสานงาน และเข้ามาร่วม

ท าการศึกษาไปพร้อมกันด้วย 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเคยมีความพยายามในการรวมกลุม่และสรา้งความร่วมมอืกันระหว่างประเทศ

ผู้ส่งออกข้าวทั้งประเทศอินเดียและเวียดนามให้เหมือนกับสินค้าอื่นๆ เช่น ยางพารา เป็นต้น แต่ไม่

สามารถท าได้เนื่องมาจากข้าวเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วต้องรีบท าการจัดจ าหน่ายและเป็นสินค้าที่

ไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.1.2.3 อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแช่แข็ง 

ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรมประมง 

ปัจจุบันผู้ประกอบการก าลังประสบปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ าลดจ านวนลง ส่วนหนึ่งมาจากการจับปลา

ด้วยเครื่องมือท าประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดแคลนวัตถุดิบ

ในที่สุด ดังนั้นประเทศไทยควรหันมาเน้นการท าประมงด้วยการเพาะเลีย้ง ภายในจังหวัดสมุทรสาครมี

การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรกรแต่เป็นลักษณะการด าเนินการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันเอง เนื่องจากยังไม่รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ต้องมีการ

รณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ าที่ไม่สามารถเพาะพันธ์ุได้อีกทาง

หนึ่งด้วย 

ศักยภาพการผลิต 

ศักยภาพการผลิตของไทยด้านการแปรรูปอยู่ในอันดับต้นๆของโลก โดยไทยสามารถปรับเปลี่ยน

คุณภาพการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ในกระบวนการผลิตจะใช้

เทคโนโลยีโดยน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมัน เดนมาร์ค อิตาลี เกาหลี จีนปัจจุบัน

การน าเข้าเครื่องจักรส าหรับการผลิตเพื่อส่งออกเหล่าน้ีไม่เสียภาษี 

การส่งออก 

สินค้าที่ท าการส่งออกหลัก ได้แก่ กุ้งและปลา โดยจังหวัดสมุทรสาครท าการส่งออกกุ้งเป็นอันดับห้า

มูลค่าการส่งออกประมาณห้าหมื่นล้าน การส่งออกปลาอยู่ในอันดับเจ็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณสอง

หมื่นล้าน ตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเริ่มมีลูกค้า

จากจีนและออสเตรเลียเข้ามาบ้าง  

เรื่องของกระบวนการส่งออกผู้ประกอบการส่วนมากจะให้บริษัท Shipping ด าเนินการแทน การ

ส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นไม่ค่อยพบปัญหามาก

เท่ากับการส่งออกไปแถบยุโรป เนื่องจากไทยโดนยุโรปตั้งก าแพงภาษีสูงกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ 

โดยเฉพาะเวียดนามและอินเดีย ยกตัวอย่างเช่น ปลาทูน่าจากประเทศไทยจะถูกเก็บภาษีศุลกรกรที่



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-25 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

อัตราร้อยละ 16 ในขณะที่สินค้าประเภทเดียวกันจากบางประเทศนอกสหภาพยุโรปจะถูกจัดเก็บภาษี

ศุลกากรที่อัตราร้อยละ 12.5 มีเพียงลูกค้าสองบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ให้สิทธิพิเศษกับไทยมาก ด้วย

การจ่ายชดเชยภาษีคืนให้ 

การตรวจสอบคุณภาพ 

โรงงานที่จะท าการผลิตเพื่อการส่งออกเบื้องต้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากกรม

ประมงก่อน เช่น มาตรฐาน GMP HACCP เสมือนผ่านการกรองคุณภาพในระดับหนึ่ง จากนั้นสินค้า

จะถูกตรวจซ้ าในประเทศปลายทาง โดยอาจเพิ่มเติมการตรวจสอบทางด้านที่มาของการจับ ว่าต้องมา

จากแหล่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศ 

การเข้ามาตรวจสอบโรงงานของต่างชาติ มีทั้งการตรวจมาตรฐานกระบวนการผลิต ความสะอาด 

สิ่งแวดล้อม และแรงงานที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่ของทาง EU ถือว่ามีความเข้มงวดมากที่สุดจะเข้ามา

ตรวจสอบทุกปี ออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเช่นกัน สินค้าไทยมักไม่ผ่านการตรวจสอบจาก

ออสเตรเลียและถูกท าลายโดยการเผาทิ้งเสมอ ด้านจีนและญี่ปุ่นไม่มีปัญหาการตรวจสอบ โดยเฉพาะ

ญี่ปุ่นซึ่งท าการค้ากับไทยมาเป็นเวลานาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นพวกวัตถุดิบ 

เช่น ปลาหมึกกระดองตัดแต่ง เนื้อปลาซูริมิแช่แข็ง เป็นต้น 

คู่แข่งขัน  

คู่แข่งที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินเดีย และพม่า(ในอนาคต) โดยปัจจุบันไทยเสียเปรียบคู่แข่ง

ในด้านต้นทุน โดยเฉพาะค่าตอบแทนแรงงาน 

เวียดนาม  

ปัจจุบันเวียดนามมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี แรงงานเวียดนามขยันและเห็นความส าคัญของอาชีพใน

ภาคการเกษตรค่าตอบแทนแรงงานถูก และยังคงมีทรัพยากรในประเทศอยู่มาก แต่เวียดนามยังขาด

ระบบการบริหารจัดการที่ดี แม้จะน า Know How ของไทยไปปรับใช้ก็ตาม เช่น การปรับรูปแบบ

เรือประมงของไทย ให้ท้องเรือปล่อยโล่งเพื่อความจุในการบรรทุกสินค้า แต่เมื่อจับปลาได้ชาวประมง

เวียดนามจะน าปลาใส่ถุงแล้วกองทับกัน ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อปลา ต่างจากไทยที่มีการแบ่งท้องเรือ
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เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

เป็นห้อง และมีถาดส าหรับแบ่งบรรจุปลา นอกจากนี้ระบบการขนส่งสินค้าข้ึนจากเรือประมงถึง

โรงงานแปรรูปใช้เวลานานประมาณครึ่งวัน ต่างจากประมงไทยที่วัตถุดิบใช้เวลาหนึ่งถึงสองช่ัวโมงเพื่อ

ป้อนเข้าสู่โรงงาน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สินค้าไทยมีคุณภาพดีกว่าทั้งในรูปอาหารทะเลสดและ

แปรรูป (เนื่องจากใช้วัตถุดิบตัวเดียวกัน) ปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการเวียดนามน าเข้ากุ้งไทยไปแปร

รูปส่งออกในนามของเวียดนาม 

พม่า 

พม่าเป็นอีกประเทศที่น่าจับตามอง เนื่องปัจจุบันสถานการณ์การเมืองในประเทศเริ่มคงที่และเริ่มมี

การพัฒนาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะด้านกฎหมายซึ่งพม่าน ารูปแบบกฎหมายจากประเทศไทยไป

ปฏิบัติ แต่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเข้มงวดกว่า เช่น กฎหมายงดการจับปลาสามเดือนในช่วงฤดู

วางไข่ ซึ่งทางพม่าเพิ่งเริ่มบังคับใช้ในปีนี้ เนื่องจากตระหนักถึงการจับปลาที่ท าลายทรัพยากรและ

ระบบนิเวศน์มากเกินไปเมื่อมีการฝ่าฝืนพบว่าชาวประมงถูกจับและยึดเรือขายทอดตลาดทันที 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายห้ามการลากหอยแครง การใช้อวนดุนใต้น้ า เรือลากคู่ และการใช้ไฟล่อปลา

อีกด้วย ต่างจากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยที่ปล่อยให้มีการประมงที่ผิดกฎหมายและ

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอยู่ 

ในอนาคตพม่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการไทยควรมองโอกาสในการใช้พม่าเป็นฐาน

การผลิต โดยทางพม่าให้สิทธ์ิไทยเช่าที่ดินสามปีและเช่าต่อครั้งละ 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทย

วางแผนเข้าไปปลูกพืชทางการเกษตรในพม่า เช่น ปลูกถ่ัวเขียวเพื่อทดแทนการน าถ่ัวเขียวผงจากเดน

มาร์ค เพื่อใช้ในการผลิตวุ้นเส้น การปลูกถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้ ามัน เป็นต้น 

การเปิดเสรีทางการค้า 

การเปิดเสรีโดยเฉพาะ AEC อาจก่อให้เกิดปัญหาจากการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของไทย 

เนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังมีการใช้เครื่องมือการท าการประมงที่ผิดกฎหมายอยู่จ านวนมาก หากใน

อนาคตมีเรือหรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาท าประมงอย่างผิดกฎหมายจะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพยากรในประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีจะตกอยู่กับโรงงาน
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เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

แปรรูป ที่สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศได้มากข้ึน แต่เรือประมงไทยจะเป็นผู้เสีย

ประโยชน์ 

อย่างไรก็ตามผลได้ผลเสียข้ึนอยู่กับข้อสรุปจากการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สัมปทานหรือ

การอนุญาตให้จับปลาในน่านน้ าต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสอบถามจากเกษตรกรจ านวนมาก 

การน าเข้า 

ไทยมีการน าเข้าปลาจาก อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ โดยสินค้าที่มีการน าเข้าจ านวนมากเพื่อการ

แปรรูปส่งออก ได้แก่ ปลาทูน่า ซึ่งไม่พบในน่านน้ าไทย กรณีของปลาทูน่าเนื่องจากไทยเป็นผูผ้ลิตปลา

ทูน่ากระป๋องรายใหญ่ผู้ประกอบการจึงต้องมีการสั่งจากแหล่งวัตถุดิบส ารอง ได้แก่ นิวซีแลนด์และ

นอร์เวย์อีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีการลักลอบน าเข้าปลาจากบังกลาเทศและอินเดียมาขายเช่นพวกปลาทู 

ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมประมง 

ล่าสุดมีข้อเสนอให้ปิดอ่าวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของไทย แต่ในขณะเดียวกันกลับ

ไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การผลิตเครื่องมือการท าประมงที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่จ านวนมาก 

ปัญหาเกิดจากการที่ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือท าการประมงในไทยไม่มีการข้ึนทะเบียน และการ

บังคับใช้กฎหมายเอาผิดเพียงชาวประมงผู้ ใช้เครื่ องมือที่ มีลักษณะผิดกฎหมาย ไม่ลงโทษ

ผู้ประกอบการผลิตแต่อย่างใด 

นอกจากนี้รัฐบาลควรมีการเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย เนื่องจาก

ไทยต้องสูญเสียปัจจัยและทรัพยากรจากการดูแลแรงงานต่างด้าวจ านวนมากส่งผลให้ไทยมีภาระ

ต้นทุนที่สูงข้ึนโดยไม่จ าเป็น 

ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง 

สินค้าอาหารเป็นสินค้าที่ยังสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาและ

อุปสรรคที่พบส่วนใหญ่ในการส่งออกสามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สุขอนามัย การตรวจสอบ

คุณภาพ และการด าเนินการทางเอกสาร ทั้งนี้การน าเข้า-ส่งออกหากเป็นกลุ่มสินค้าประมงจะอยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมประมง กลุ่มเนื้อสัตว์อื่นๆ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-28 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

และมีส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) เข้ามาดูแลภายใต้สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ด้วย  

ปัจจุบันประเด็นด้านสุขอนามัย ก็ยังคงมีปัญหาบางครั้งในเรื่องของมาตรการทางการค้าที่มิใช่

มาตรการทางภาษี (NTMs) แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการการไทยมักจะมีมาตรฐานสินค้าที่สูงในระดับที่

ผ่านมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ปัญหาที่จะพบมากคือต่อไปคือการ Labeling หรือการแสดงตราสินค้า 

ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนหลัง 

การตรวจสอบคุณภาพ แบ่งได้เป็นสามส่วน ได้แก่ มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานด้านการผลิต และ

มาตรฐานสินค้า  

มาตรฐานโรงงาน 

ปัจจุบันมาตรฐานโรงงานของประเทศไทยค่อนข้างสูงและสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่

ทั้งนี้หากท าการค้ากับประเทศอื่นจะต้องผ่านข้อก าหนดต่างหากของประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่น 

หากส่งออกไปยุโรปจะต้องผ่านมาตรฐาน RC ต่างหาก การที่ไทยมีมาตรฐานโรงงานสูงถือเป็นดาบ

สองคม เนื่องจากแม้การมีมาตรฐานสูงจะช่วยรับประกันคุณภาพในการส่งออก แต่ในขณะเดียวกันก็

จะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับบางกลุ่ม เช่น สมัยก่อนการน าสินค้าเข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องมี 

Health Certificate ลูกค้าจากเกาหลีจึงเข้ามาหา Supplier โดยตรง (ไม่ผ่านโรงงาน) และขอให้ 

Supplier ไทยลงทุนห้องเย็นเพิ่มเติมเพื่อจะได้ท าการซื้อขายระหว่างกัน Supplier จ านวนมาก

มองเห็นโอกาสและสร้างห้องเย็นข้ึนมาแต่ส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะไม่ผ่านมาตรฐานของกรมประมง แต่ใน

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านกลับผ่านการตรวจสอบมาตรฐานได้ง่ายกว่า 

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานของไทยและต่างชาตินั่นเอง  

ด้านญี่ปุ่นต้องการมาตรฐานสองตัว ได้แก่ GMP และ HACCP มาตรการของญี่ปุ่นก็แบ่งเป็นสอง

ประเภทเช่นกัน ทั้งนี้การผ่อนผันด้านมาตรฐานข้ึนกับความสัมพันธ์ของโรงงานและลูกค้าด้วย แต่ที่

ผ่านมายังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาตรวจสอบโรงงานแต่อย่างใด แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่

จากผู้ซื้อหรือ Third Party ที่ลูกค้าจ้างมา 

 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-29 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

มาตรฐานด้านการผลิต 

ญี่ปุ่นมีความเข้มงวดสูง โดยฝ่ายลูกค้าจะมีบุคลากรเข้ามาตรวจสอบหลายส่วนทั้งฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย

ควบคุมคุณภาพ และฝ่ายพัฒนาสินค้า ทั้งนี้การค้ากับญี่ปุ่นต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ให้มากที่สุดโดยลูกค้าจากญี่ปุ่นแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงงานที่จะรับสินค้าไปแปรรูปอีกทอด

หนึ่งและกลุ่มของ Trader ที่จะรับสินค้าบางเกรดที่อาจจะไม่ผ่านมาตรฐานของกลุ่มแรกไปขายต่อ 

การขายของ Trader จะไม่ปกปิดกลุ่มลูกค้า (End User) และจะเรียกมาตรฐานตามความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้า  

มาตรฐานสินค้า 

ตลาดยุโรปและอเมริกาจะมีความจุกจิกต่อสเปคสินค้าน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากวัฒนธรรม

ความสวยงาม และความพิถีพิถันต่ออาหารของญี่ปุ่น  

โรงงานพื้นฐานในเมืองไทยต้องมีมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งลักษณะการตรวจสอบจะเป็นระดบั 

เช่น หากการตรวจสอบเดิมอยู่ในระดับ 1 จะต้องรับการตรวจสอบจากภาครัฐประมาณหนึ่งครั้งต่อ

สามเดือน หากระดับสองจะตรวจสอบทุกหนึ่งเดือน หรือหากลดลงมาจากนั้นจะต้องได้รับการ

ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าออก  

ทางฝั่งญี่ปุ่น เมื่อสินค้าไปถึงจะมีการสุ่มตัวอย่างตรวจ โดยครั้งแรกที่ท าการส่งจะต้องผ่านการ

ตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวดแต่หากไม่เคยพบประวัติการตรวจเจอเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การ

ตรวจสอบในคราวต่อไปก็จะง่ายและรวดเร็วข้ึน การตรวจสอบของญี่ปุ่นจะไม่ได้สนใจขนาดโรงงาน

ของผู้ผลิต (ทุกขนาดต้องผ่านเกณฑ์เดียวกัน) ทั้งนี้สิบปีที่ผ่านมาเคยพบปัญหาเพียงครั้ งเดียวเท่าน้ัน 

ดังนั้นมองว่าการตรวจสอบใดๆของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เกินความสามารถ และไม่ได้มีการสร้างข้อกีด

กันแต่อย่างใดเว้นแต่สินค้าอาหารทะเลบางตัวที่ในประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตและจ ากัดปริมาณการ

น าเข้า เช่น ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกหอม เป็นต้น  

ด้านตลาดยุโรปและอเมริกาการก าหนดมาตรฐานใดๆมักจะครอบคลุมหลายด้าน เช่น ครอบคลุมถึง

แรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กจะไม่สามารถเข้าไปเปิดตลาดในยุโรปหรือ

อเมริกาได้เลย  



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-30 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

กระบวนการด้านเอกสาร 

ในการส่งออกต้องออก Form JTEPA ให้แก่ลูกค้า (ก่อนหน้านี้เป็น Form A) ไม่พบว่าผลกระทบใน

ทางตรง แต่อาจมีผลช่วยให้มีช่องทางทีจ่ะได้ลกูค้าเพิ่มข้ึน การกรอกฟอร์มไม่พบความยุ่งยากแต่อย่าง

ใด ปัญหาที่ผู้ผลิตไทยพบเมื่อท าการค้ากับญี่ปุ่นเป็นเรื่องระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้ามากกว่า ไม่ใช่การ

สร้างการกีดกันจากรัฐบาลญี่ปุ่น  

สินค้าที่ส่งไปญี่ปุ่นไม่ต้องมี Health Certificate จากไทยเนื่องจากทางญี่ปุ่นจะมีการตรวจซ้ าอีกครั้ง 

ดังนั้นหากโรงงานใดพบปัญหาการขอ Health Certificate ในไทยเพื่อการส่งออก นั่นหมายถึงฝั่ง

ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ข้ึนมา  

ปัญหาภายในประเทศที่พบเกิดจากอุตสาหกรรมต้นน้ า นั่นคือ เกษตรกรไทยมีเป็นเกษตรกรรายย่อย 

และมีลักษณะการผลิตแบบกระจายตัว ตัวอย่างเช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย (ถ้าไม่นับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งเครือ) สามารถผลิตกุ้งได้ประมาณ 400 – 500 ตัน/ฤดูกาล 

ในขณะที่โรงงานกุ้งแช่งแข็งมีความต้องการกุ้งสดเพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบวันละ 500 ตัน ดังนั้นอ านาจ

การต่อรองจึงตกอยู่กับโรงงานแปรรูป และโรงงานแปรรูปเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ การ

เจรจากับฟาร์มกุ้งนับสิบๆ หรือนับร้อยๆ รายก็สร้างปัญหา โดยเฉพาะในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าที่จะส่งออกว่าจะผ่านมาตรการด้านสุขอนามัยหรือไม่ ดังนั้นใน

อนาคตควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอ านาจในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์

แก่เกษตรกร อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกให้กับการหาซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการแปรรูปอีก

ด้วย 

สถานการณ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

จากการส ารวจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสงขลาพบว่าโรงงาน

อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) มีจ านวนประมาณ 30 โรง ส่วนใหญ่เป็น

ขนาดใหญ่และเป็นบริษัทในเครือประมาณร้อยละ 30 และขนาดกลาง ส าหรับ Southern Marine 

Product ถือเป็นโรงงานขนาดเล็ก ทั้งนี้ เกณฑ์ในการจ าแนกขนาดคือ จ านวนพนักงาน จ านวน

พนักงานตั้งแต่ 2,000 คนข้ึนไปถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 1,000 คน ขนาดก้ ากึ่งระหว่าง



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-31 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ขนาดกลางและเล็ก 400-500 และขนาดเล็กมีจ านวนพนักงานตั้งแต่ 400 ลงมา แต่ปัจจุบันโรงงาน

ขนาดเล็กปิดตัวไปเป็นจ านวนมากเหลือเพียงไม่กี่โรงเท่านั้น 

ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก มีตลาดหลักในประเทศเพื่อนบ้านคือ มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดย

ไม่มีภาระด้านภาษี แต่พบปัญหาที่มิใช่ภาษีบ้างยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเมื่อสินค้าถูกส่ งไปถึงยัง

ประเทศอินโดนีเซียแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียกลับประกาศห้ามน าเข้าสินค้าอาหารทะเลทุกชนิดจาก

ต่างประเทศ (เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลภายในประเทศ) โดยปกติการส่งออกไปอินโดนีเซีย

นั้น ผู้ส่งออกชาวไทยจะไม่ได้ด าเนินการเองแต่อาศัยบริษัทที่เป็นคู่ข้าในต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการ 

เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEsพิจารณว่าการส่งสินค้าเองโดยตรงจะพบความยุ่งยากทางด้านเอกสาร 

ด้านมาเลเซียไม่พบความยุ่งยากในการส่งออก เนื่องจากสามารถขับรถผ่านทางชายแดนได้เลย 

นอกจากปัญหาเรื่องมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี  (NTMs) แล้ว ปัญหาอื่นๆ ที่

ผู้ประกอบการพบคือ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากอุณหภูมิในท้องทะเลที่เพิ่มสูงข้ึน ปัญหา

ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบการนอกจากสมาคม

อาหารแช่แข็ง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในแถบสงขลาจะส่งสินค้าไปยังกรุงเทพฯ  และ

ส่งออกไปยังแถบประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก มีการน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน (โดยเฉพาะ

มาเลเซีย) แต่การน าเข้าจะมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง เช่น อาหารทะเลน าเข้าห้ามผสมสีใดๆหากจะผสมต้อง

ด าเนินการในประเทศเท่านั้น  

กระบวนการตรวจสอบสินค้าลูกค้าจะเดินทางมาส ารวจคุณภาพสินค้าในตลาดของประเทศไทยและ

เพื่อนบ้านโดยตรง ซึ่งประเทศไทยเสยีเปรียบทางด้านราคา เนื่องจากพม่าเพิ่งเปิดประเทศไม่นานและ

ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันประเทศมาเลเซียเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของแพใน

ประเทศพม่าเพื่อส่งกลับประเทศโดยตรง ประเทศไทยก็สามารถเข้าไปเป็นเจ้าของแพได้แต่อาจไม่

คุ้มค่าเนื่องจากมีความเสี่ยงทางด้านการเมือง 

มีกรณีลูกค้าชาวมาเลเซียเข้ามาเช็คราคาสินค้าในไทยและกลับไปเปรียบเทียบราคาในประเทศ เมื่อ

พบว่าราคาในไทยถูกกว่าจึงซื้อสินค้าจากไทยกลับไปขายในมาเลเซียเองและบางรายเข้าไปหา 

Supplier เองโดยตรงไม่ยอมซื้อผ่านคนกลาง 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันที่น่ากลัวคือ พม่า เวียดนาม เนื่องจากท าการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันแต่

มีต้นทุนถูกกว่าและส่งออกในปริมาณที่มากกว่า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

หากเริ่มจากอุตสาหกรรมต้นน้ าคือการท าประมง กลุ่มธุรกิจประมงต้องการให้ประเทศไทยมีความ

ร่วมมือเรื่องการท าประมงร่วมกันภายในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง

เป็นพื้นที่หลักที่ชาวประมงไทยนิยมเดินทางออกไปจับสัตว์น้ า ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมากฎระเบียบ 

และแนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปจับสัตว์น้ าในทะเลของอินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดมา 

ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาเนื่องจากชาวประมงบางกลุ่มไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดการละเมิด

กฎระเบียบข้อตกลง ดังนั้นควรเจรจาสร้างข้อตกลงหรือความร่วมมือที่มีลักษณะชัดเจน แน่นอน

ตายตัว และโปร่งใส รวมทั้งต้องให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงได้รับรู้รับทราบถึงข้อตกลงและ

ความร่วมมือที่ได้เจรจาไว้ รวมทั้งต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ชาวประมงและธุรกิจสามารถ

ค านวณต้นทุนได้อย่างแน่นอน และเป็นการป้องกันการล่วงละเมิดเข้าไปจับปลาในบริเวณที่ไม่ได้รับ

อนุญาต 

ส าหรับการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบอาเซียน สมาคมผู้อาหารแช่เยือกแข็งพิจารณาว่า ช่องทางการ

เจรจา Bilateral ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ที่ยังเปิดให้แต่ละประเทศสามารถเจรจาการค้าเสรี

แบบทวิภาคีควบคู่ไปกับการเป็นสมาชิกอาเซียน เช่น ไทย-ญี่ปุ่น ซ้อนทับอยู่กับกรอบอาเซียน-ญี่ปุ่น 

เป็นการขัดขวางเป้าหมายการเป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในประเด็น

เรื่องความซ้ าซ้อนและทับซ้อนกันของอัตราภาษีหลายอัตรา หรือที่นิยมเรียกว่า  Asian Noodle 

Bowl Effect หรือ Spagehtti Bowl Effect ดังนั้นอาเซียนควรจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ให้มากขึ้น เช่น เมื่อมีการเจรจาใดๆจะเจรจากับสมาชิกอาเซียนทั้งหมดเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการ

ตกลงในระดับทวิภาคีกันอีก และการสร้างมาตรฐานสินค้าร่วมกัน (Standard and Conformance) 

เช่นเดียวกับสินค้าจากยุโรปทีร่ะบขุ้างฉลากว่า “Product of EU” เป็นต้น ทั้งนี้มองว่าผู้ประกอบการ

ส่งออกไปมีความพร้อมกับการเปิดเสรีอยู่แล้ว แต่ผลกระทบใดๆจะเกิดข้ึนกับผู้ประกอบการระดับ 

SMEs 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ส าหรับตลาดส่งออก กุ้งแช่แข็งเป็นสินค้าส่งออกส าคัญที่สุดของไทย ตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อรวม 2 ตลาดนี้เข้าด้วยกันก็มีมูลค่าเท่ากับ 3 ใน 4 ของมูลค่าตลาดส่งออกทั้งหมด โดย

ญี่ปุ่นเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านอาหารทะเล ปัญหาในการเจรจา เช่น การขอให้เปิดเสรีลดภาษีศุลกากร

เป็นร้อยละ 0 โดยก าหนดว่ามีสัตว์น้ าสายพันธ์ุใดบ้างที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี อาจท าให้

ฝ่ายไทยไม่เท่าทันฝ่ายญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น ปลาหมึกไทยเป็นคนละสายพันธ์ุกับที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง

ทางการค้า ท าให้เมื่อผู้ผลิตไทยส่งปลาหมึกออกไป ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถให้สิทธิพิเศษทางการค้า

ได้เนื่องจากไม่ได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย เนื่องจากมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าปลาหมกึสายพันธ์ุ

ที่ไทยส่งออกไปอาศัยอยู่ในเขตน่านน้ าของประเทศไทย ดังนี้เป็นต้น ดังนั้นการค้ากับญี่ปุ่นควรเป็นไป

ในลักษณะตรงไปตรงมา การเจรจาข้อตกลงทางการค้าควรเป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อ

สินค้าซึ่งไทยอาจจะได้เปรียบจากปริมาณการค้า ทางญี่ปุ่นเองก็ยังต้องอาศัยไทยเป็นฐานการผลิตอยู่

มาก 

ปัจจุบันเวียดนามซื้ออาหารจากไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนมากเป็นลักษณะของการน าวัตถุดิบไปแปรรูป

แล้วขายต่อ เนื่องจากต้นทุนการแปรรูปของเวียดนามถูกกว่าไทย (ค่าแรงเวียดนามเพียง 70 บาท) ใน

อนาคตไทยอาจจะต้องปรับตัวเป็นเพียงเกษตรกรผู้เลี้ยง แล้วส่งวัตถุดิบต่อให้เวียดนามเป็นผู้ผลิต  

เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรไม่สามารถโยกย้ายได้ แต่โรงงานแปรรูปสามารถย้ายได้ 

มาตรฐานจมูก (Nose Calibration) 

ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์และมาเลเซยีมีการฝกึฝนบคุลากรที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ามาเป็น

เวลานาน เช่น การตรวจสอบความสดของกุ้ง ด้วยวิธีการสูดดมว่ากุ้งนั้นเป็นกุ้งสด กุ้ง 1 วัน หรือ

มากกว่านั้น หรือที่ฟิลิปปินส์เรียกว่า “มาตรฐานจมูก(Nose Calibration)” ในประเทศไทยมีการใช้

ระบบนี้เฉพาะในโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ไทยควรเตรียมสร้างมาตรฐาน และสร้างผู้เช่ียวชาญด้านน้ีไว้ให้

พร้อมหากมาตรการนี้ถูกดึงมาใช้ในการเปิดเสรี เนื่องจากในเวทีการค้าโลก ส าหรับสินค้าอาหารแช่

เยือกแข็งหากมีข้อพิพาทเกิดข้ึน ค าช้ีขาดของบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานจมูกจะเป็นหลักฐานส าคัญใน

การเจรจาเพื่อระงบัข้อพิพาท ในขณะเดียวกันค ายืนยันเรื่องคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะในเรื่องความสด

ใหม่ของสินค้า ต้องใช้บุคลากรที่ผ่านมาตรฐานจมูกเท่านั้นเป็นผู้ยืนยันเพื่ออนุญาต หรือระงับการ

น าเข้าสินค้าในแต่ละตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออกไปหรือน าเข้ามา เพราะการใช้ห้องปฏิบัติการในการ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ตรวจสอบคุณภาพกินเวลายาวนาน กว่าจะได้ผลการตรวจ สินค้าก็เน่าเสียเสียก่อน ดังนั้นการช้ีขาดจึง

ข้ึนกับตัวบุคคลที่ผ่านมาตรฐานจมูก 

ปัญหาการติดฉลาก 

กระบวนการตรวจสอบของกรรมการกลุ่มอาหารมีเกณฑ์ตามล าดับดังนี้ 

1. Food Safety 

2. Sanitary and Phyto-Sanitary 

3. Declaration of Labeling 

ทั้งนี้ในการติดฉลากต้องระบุช่ือสามัญในภาษาท้องถ่ิน ซึ่งพบปัญหาในหลายรูปแบบ เช่น การแปลช่ือ

ชนิดปลาไม่ตรงกันเมื่อมีการส่งออกสินค้าจึงถูกกักอยู่ปลายทาง ตัวอย่างปัญหาการติดฉลากหนึ่งคือ 

ปลาดอลลี่  (Dolly) ซึ่งเป็นปลาน้ าลึกหายาก เริ่มแรกเวียดนามท าการแล่ปลาแพงกาเซียส 

(Pangasiusอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาสวาย) และติดช่ือฉลากว่าปลาดอลลี่สง่ออกไปสหรัฐอเมริกา แต่

ทางอเมริกามีกฎหมายเอาผิดกับการติดฉลากไม่ตรง เวียดนามจึงน าสินค้าน้ันมาส่งไทยและฟิลิปปินส์

แทน ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยเรียกเนื้อปลาประเภทนี้ที่จ าหน่ายในประเทศว่า ปลาดอลลี่ ท าให้

ผู้ประกอบการที่ไม่ทราบที่มาที่ไป บางครั้งส่งออกปลาแพงกาเซียสออกไปโดยติดตราสินค้าผิด

ประเภท ซึ่งในบางประเทศนอกจากถูกสัง่ห้ามน าเข้าแล้ว ผู้ส่งออกยังต้องต่อสู้ในคดีอาญาและคดีแพ่ง

อีกด้วย เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค  

กรณีการติดฉลากเป็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าภาพในไทยควรจะเป็น มกอช. ซึ่งมีความพร้อม

เรื่องเทคนิคการตรวจสอบ แต่เรื่องของการบังคับใช้ต้องอาศัย อย. และหน่วยงานอื่นๆประกอบกัน

ด้วย 

ประเด็นย่อยอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะต่อรัฐบาลและกรมเจรจาระหว่างประเทศ 

 ภาครัฐควรมีการเจรจาเพื่อปรับลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษีกับประเทศคู่ค้าของไทย ด าเนินการลด

ข้ันตอนการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่การส่งออกและพิจารณา

ต้นทุนค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนด้านพลังงานของไทยซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-35 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
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 อยากให้มีการเจรจาเรื่อง GSP กับทางยุโรป ช่วงหลังภัยสึนามิยุโรปให้สิทธิทาง GSP กับประเทศ

ในเอเชียรวมถึงไทยเพิ่มข้ึน แต่ล่าสุดมีแนวโน้มจะตัดสิทธ์ิลงในปี 56-57 นี ้

 การเจรจาบางอย่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากไทยมีข้อมูลน้อยกว่าคู่เจรจา เช่น กรณีการ

เจรจากับญี่ปุ่นในรายการสินค้าอาหารทะเลบางตัว ทางญี่ปุ่นระบุ Species ของสัตว์น้ ามา แต่

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสัตว์น้ า Species ดังกล่าวไม่มีในน่านน้ าไทย 

 ไทยควรพัฒนาระบบการค้าสินค้าที่ตนมีความถนัดให้มีศักยภาพ เช่น ข้าว กรณีการเจรจาลด

ภาษีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และไทยกับเกาหลี ญี่ปุ่นและเกาหลีต่างยกข้าวออกจากการเจรจา โดย

อ้างว่าข้าวต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งข้าวไทยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวมีเพียง

การวัดค่าความช้ืนเท่านั้น ดังนั้นไทยควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบดังกล่าวรวมไปถึงการเก็บ

ข้าวและกลไกราคา จีน เกาหลี ญี่ปุ่นเป็นกลุ่มประเทศที่มีปริมาณการบริโภคข้าวจ านวนมาก มี

การเก็บข้าวใน Silos ให้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศยามขาดแคลนเป็นเวลาหลายปี 

โดยเฉพาะญี่ปุ่นสามารถควบคุมราคาข้าวให้เป็นระบบได้อย่างดีอีกด้วย  

 ไทยมีจุดอ่อนในเรื่อง logistics โดยเฉพาะระบบรางไม่รองรับการขนส่งสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์

ต้องใช้การขนด้วยรถสิบล้อเท่านั้น 

 หลายครั้งที่ตัวแทนในการเจรจาการค้าไม่มีความช านาญในรายอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้การ

เจรจาส าเร็จเพียงเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะบางกลุ่มสินค้า 
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3.1.2.4 ยางพารา 

ปริมาณการผลิตยางพาราของไทยมีการปลูกยางพาราประมาณ 18 ล้านต้น กรีดน้ ายางได้ 12 ล้าน

ตัน โดยเมื่อน้ ายางแห้งแล้วจะได้ยางพาราจ านวน 4 ล้านตัน โดยหลักยางพาราเกือบทั้งหมดถูก

ส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี 

ประเด็นที่ท าให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบคู่แข่งในการส่งออกคือ ในการส่งออกชาวสวนยางต้อง

เสียค่าชดเชยการปลูก 5 บาท/กก. ขณะที่มาเลเซียเก็บ 1.4 บาท ปัจจุบันมีเงินที่เก็บได้จากค่าชดเชย

การปลูกประมาณหนึ่งหมื่นล้านที่ยังไม่ได้ใช้ สร้างต้นทุนแก่ผู้ส่งออก และผู้ส่งออกจะผลักภาระแก่

เกษตรกรผู้ปลูก เงินจ านวน 5 บาทจะเก็บเมื่อราคาเกิน 100 บาท (หากน้อยกว่าจะเก็บลดลง) แต่

ผู้ผลิตผลักให้เกษตรกรทั้ง 5 บาท 

ปัจจุบันประเทศจีนปลูกยางพาราเพื่อขายในตลาดโลกแล้ว โดยต้องดูจากการปลูกใน ลาว กัมพูชาซึ่ง

มักจะเป็นของนักธุรกิจจีนที่เข้ามาลงทุนมากกว่า แต่ ณ ปัจจุบันปริมาณการปลูกโดยหลักมีเพียงไม่กี่

แสนไร่ (200,000 ไร่ กรีดได้วันละ 10,000 ไร่ได้ยาง 25 ตัน/วันหรือ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 

ฟุต) 

ในกรณีของประเทศมาเลเซีย แม้จะมีนโยบายลดพื้นที่ปลกูยางลง แต่มาเลเซียมีการใช้น้ ายาเร่งน้ ายาง

ซึ่งมีคุณภาพสูงท าให้ผลผลติสูงข้ึน ประเทศไทยเองมีการส่งน้ ายางข้นไปมาเลเซีย แต่มักจะลงรายการ

ส่งออกเป็นน้ ายางสดเพื่อหลบเลี่ยงภาษี ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการปลูกยางพาราเพื่อใช้ใน

ประเทศไม่มีการส่งออก อินเดียมีการปลูกยางพาราจ านวนมากและมีการปกป้องโดยการห้ามน าเข้า 

ปัญหาการส่งออกยางพาราที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาภายในจากฝ่ายไทยมากกว่าปัญหาจากประเทศคู่ค้า 

ทั้งเรื่องภาษีและมิใช่ภาษีเกษตรกรไทยที่ท าการส่งออกโดยตรงมีเพียงสหกรณ์เบตง โดยส่งออก 600 

ตัน * 12 เดือนต่อปี 

ผู้ประกอบการยืนยันว่า ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไม่เคยแย่งตลาดต่างประเทศกัน นโยบายการพยุง

ราคายางไม่สามารถท าได้ เพราะต้องใช้เงินจ านวนมากและมีบทเรียนความล้มเหลวจากตลาด

นานาชาติเกิดข้ึนแล้วดังนั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างเต็มที่ ไทยไม่

ควรมองมาเลเซียเป็นคู่แข่งแต่ควรมองว่าเราจะเรียนรู้จากมาเลเซียได้อย่างไร จะร่วมทุนกับมาเลเซีย
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อย่างไร และจะสร้าง cluster ในการผลิตอย่างไร การผลิตยางครบวงจรจนกระทั่งเป็นยางแปรรูป 

ควรจะเป็นรูปแบบใด Cluster/International Production Networks 

ส าหรับปัญหาการเพาะปลูกยางพาราในประเทศไทย รศ.ดร.สายันต์ สดุดีช้ีแจงว่า เนื่องจากไทยไม่มี

หลักสูตรยางพาราไม่ได้มีการเรียนรูวิ้ธีการท าสวนยางอย่างเป็นระบบ ท าให้การพัฒนาองค์ความรู้และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกิดอุปสรรค ท าให้ผลผลิตต่อไร่ของไทยต่ า นอกจากนั้นแล้ว ไทยยังปลูกยางใน

สภาพดินที่ไม่เหมาะสม ภาคเหนือ/อีสานมีปัญหาต้นไม่โต ภาคใต้ผลผลิตยางพาราลดลงเพราะโลก

ร้อนและวันกรีดน้อยลง ในปี 2553/4 กรีดได้เพียง 100 วันจากปกติกรีดได้ 150 วันในฤดูฝนเกิดโรค

ราแป้งท าให้กรีดยางไม่ได้และปัญหาที่จะพบมากยิ่งข้ึนในระยะยาวคือ ยางไทยผสมตัวเองเรื่อยๆ ท า

ให้พันธ์ุเลวลง (พันธ์ุ 600)จริงๆพันธ์ุ 600 ควรใช้เป็นต้นตอ 

การปลูกยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูง มีหลักส าคัญคือ Productivity – เช่น พันธ์ุยางการ

เตรียมดินการแปรรูปสินค้า – การสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างมูลค่าต่อหน่วยสินค้าและการขายโครง 

ปัญหาที่ผู้ประกอบการกังวลคือ ไทยลดภาษีการค้าภายใต้ AEC เป็น 0 ในขณะที่ศักยภาพการผลิต

ของไทยยังสู้มาเลเซียไม่ได้โดยทางการมาเลเซียมีการก าหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยาง (Malaysia 

Rubber Industry Strategies) ซึ่งตั้งเป้าหมายในการผลิตยาง 1.8 ล้านตัน ทั้งที่มาเลเซียลดพื้นที่

การเพาะปลูกลง โดยตั้งเป้าหมายผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงข้ึนเป็น 1.8 ตัน/ha (1ha=6ไร่)โดยมีการ

จัดต้ัง Malaysia Rubber Board Industries (2010-2020) ซึ่งจะเน้นการบูรณการอุตสาหกรรมยาง 

และลงทุนเพิ่มในการท าวิจัยและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวางแผนจะน าผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ในประเทศมา

ผลิตเป็นถุงมือยาง มีเป้าหมายที่ส่วนแบ่งตลาดที่ระดับร้อยละ 60 ของตลาดโลก 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะต่อส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) 

 ห้ามปลูกยางในนาเด็ดขาด 

 การผลิตของไทยจ าเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเพราะที่ดินเสื่อมโทรม ปลูกเข้า Crop 3 แล้วและต้องแก้

ความเข้าใจผิดเรื่องการปลูกยางเป็นพืชเชิงเดี่ยว (ปลูกยางพาราอย่างเดียว) เพราะในความเป็น
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จริงเกษตรกรสามารถปลูกพืชอื่นเสริมได้ เช่น ปลูกโขมงผลผลิตของไทยอยู่ที่ระดับต่ า ไทย

ผลผลิต 300 กก./ไร่ ในขณะที่มาเลเซียได้ผลผลิต 500 กก./ไร่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลอง

พันธ์ุ RIT251 เนื่องจากพันธ์ุอื่นๆผลผลิตต่ า 

 งานวิจัยยาง ตามพรบ.กองทุนสวนยาง ร้อยละ 5 ของค่า CESS มาลงที่ศูนย์วิจัยยางเพื่อการวิจัย

และพัฒนาคุณภาพสวนยางและปริมาณผลผลิตของยาง (พรบ.การยางแห่งประเทศไทย ดูแลการ

ยางให้ครบโดยมี ส านักงานกองทุนสวนยาง องค์กรสวนยางพารา และศูนย์วิจัยยาง) 

 ไทยขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมแปรรูปยาง 

 ไทยเก็บค่า CESS 5 บาทและไม่ให้น าเข้าวัตถุดิบ ก่อให้เกิดการลักลอบซื้อขายน้ ายางและการตั้ง

โรงงานวัตถุดิบในมาเลเซียแล้วย้อนกลับมาขายไทย 

 ทั้งนี้ต่างชาติไม่สามารถเข้ามาปลูกยางในไทยได้ เนื่องจากวัตถุดิบนั้นจะยังคงเป็นของไทย ดังนั้น 

upstream ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงที่ downstream เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบ 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางร้อยละ 90 ส่งออกไปมาเลเซียและมาเลเซียท าการแปรรูปต่อ 

และที่เหลือร้อยละ 10 แปรรูปในประเทศโดยการแปรรูปยางในประเทศมีมูลค่าถึง 200,000 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็น 

1. ผลิตภัณฑ์วิศวการ ได้แก่ ท่อยาง สายพาน อะไหล่รถยนต์ 

2. ผลิตภัณฑ์น้ ายางข้น ผลิตเครื่องมือแพทย์ ลูกโป่ง ฟองน้ า ยางยืด ถุงยางอนามัย 

3. ยางล้อ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 

4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ กาว รองเท้า เป็นต้น 

 คู่แข่งของยางธรรมชาติคือยางสังเคราะห์ ราคาวัตถุดิบขึ้นกับราคาน้ ามันซึ่งอยู่ในช่วงขาลง 

 มาเลเซียน าเข้าน้ ายางไทยไปแปรรูปส่งออกมูลค่ามหาศาล (เป็นสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าสูง) 

 ปัญหา 

o การก าหนดราคา เป็นราคาอ้างอิงจากปตท. (TOCOM)ทั้งที่ไทยมีการผลิตยางจ านวนมาก 

o การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก 

o บทบาทของพม่าต่ออุตสาหกรรมยาง พม่ามีการปลูกยางก่อนไทย 

 ต้องการเห็นพรบ.ยาง 
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 Dripping Process ต่อรอง FDA ส่งถุงมือยางเข้ายุโรป/สหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องตรวจซ้ า 

 เศรษฐกิจอินโดนีเซียดีข้ึน ส่งผลให้มีการลงทุนสาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรมยางล้อ

เพิ่มข้ึน (AEC ท าให้มีการขยายส่วนเหลือให้กับประเทศอื่นๆ) 
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3.1.2.5 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 159 รายจากจ านวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมด 3,000 ราย โดยจาก

ผู้ประกอบการทั้งหมดจ านวน 3,000 รายสามารถจ าแนกเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ร้อยละ 15 และ

ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถึงร้อยละ 85 

โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มักจะเน้นท าการค้ากับประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) ซึ่ง

สินค้าส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่ผลิตเป็นจ านวนมาก (MassProduction)เช่น ถุงส าหรับบรรจุเสื้อเช้ิต

ส าหรับวางจ าหน่ายการผลิตจ านวนมากท าให้สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่า และยังได้เปรียบ

ผู้ประกอบการในประเทศพัฒนาแล้วเนื่องจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีต้นทุนทางด้านแรงงาน

ค่อนข้างสูง ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กมักจะท าการค้าภายในประเทศ และผลิตเพื่อป้อน

ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น  

นอกจากอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว 

ยังมีสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกอีกหนึ่งสมาคมที่มีสมาชิกกว่า 300 รายแต่ส่วนใหญ่สมาชิกของ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกจะเป็นผู้ค้าพลาสติกมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตและสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพบว่า 

ผู้ประกอบการรายเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงผลที่จะเกิดข้ึนการเปิดเสรีการค้าเลย 

สินค้าภายใต้อุตสาหกรรมพลาสติกสามารถแบ่งประเภทได้ตามเทคโนโลยี ในการผลิตได้ เป็น 6 

ประเภทได้แก่1) Blown (Film and Sheet) 2) Extruder 3) Injection Mold 4) Blown Mold 5) 

Thermo Moldและ 6) Press Mold 
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท าการค้าระหว่างประเทศ  

สินค้าที่พบปัญหาในการส่งออกคือผลิตภัณฑ์Roll Modeling (ขวดเปล่า) ที่ไม่สามารถแข่งขันใน

ต่างประเทศได้เนื่องจากในแต่ละประเทศมีการผลิตภายในประเทศอยู่แล้ว ท าให้ส่วนมาก Roll 

Modeling (ขวดเปล่า) ที่ส่งออกไปได้ต้องส่งออกไปในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าส าเร็จรูป 

มาตรการทางด้านมาตรฐาน (Standard) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นปัญหาส าหรับ

ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังไม่มีมาตรฐานรองรับในส่วนนี้ แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้รับ

ผลกระทบใดๆกับปัญหาน้ี 

ผู้ประกอบการประสบปัญหาจากการทดสอบสินค้า เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมต้องการให้เกิดศูนย์

ทดสอบที่มีลักษณะ One Stop Servicesที่มีข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดและเป็นที่น่าเช่ือถือด้วยมาตรฐาน

ในระดับนานาชาติ เนื่องจากมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นมาตรฐาน

เบื้องต้นที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศได้เท่านั้น 

โดยมาตรฐาน สมอ. ยังไม่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศดังนั้นถ้าภาครัฐและอาเซียนสามารถ

สร้างมาตรฐานสินค้าอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้แล้ว ก็จะท าให้เกิดผลพลอยได้

ในรูปแบบที่ผู้ผลิตสินค้าของประเทศไทยที่ท าได้ตามมาตรฐานภายในประเทศจะได้รับการยอมรับใน

ระดับสากลโดยอัตโนมัต ิ

ผู้ประกอบการต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนในเรื่องการ

ทดสอบคุณภาพโดยตรงโดยนอกจากการจัดท าศูนย์ทดสอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ประกอบการภายในประเทศแล้ว ศูนย์ทดสอบที่มีลักษณะเป็น One Stop Servicesนี้ยังสามารถ

ปฎิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นผู้ใช้มาตรการตอบโต้สินค้าราคาต่ าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจาก

ต่างประเทศ หรือในบางครั้งอาจท าหน้าที่เป็นผู้ออกมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี 

(NTMs) ที่ประเทศไทยสามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ละเมิดข้อบังคับขององค์กรการค้าโลก และอาเซียน 

เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มี การจัดตั้งศูนย์ทดสอบ และก าหนดมาตรฐานในนาม the 

Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) และมีการก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพสินค้าของตนเองที่เรียกว่าSIRIM Berhad 
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นอกจากนี้แล้วศูนย์ทดสอบสินค้าภายในประเทศที่มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากลนี้ยังช่วยลด

ต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตพลาสติกที่ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ

ในทวีปยุโรปที่ต้องท าการส่งสินค้าเข้าสู่ Lab Test ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงมาก โดยในบางครั้ง

ค่าใช้จ่ายสูงมากถึงประมาณร้อยละ 10 ของต้นทุนสินค้าทั้งหมด 

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงอยากเรียกร้องให้กรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศช่วยมีบทบาทในการเจรจา

กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่เป็นคู่ค้าที่ส าคัญของไทยให้ยอมรับมาตรฐานของไทยที่จะ

จัดท าร่วมกันอาเซียน 

ส าหรับกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด (ROOs) และการออกใบรับรองถ่ินก าเนิด ผู้ประกอบการแจ้งว่ายังไม่

พบปัญหาใดๆ และกฎการใช้สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC)ที่

ระดับร้อยละ 40 ก็เป็นที่ยอมรับของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและประเทศไทยมีวัตถุดิบเพียง

พอที่จะท าได้เพราะอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีฐานการผลิตที่มีขนาดใหญ่ทัดเทียมกับประเทศ

สิงคโปร์ 

ส าหรับการก าหนดกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดในลักษณะProduct Specific Rule (PSR)ในรูปแบบ RVC 

หรือ CTH นั้นทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีความคิดเห็นว่ามีได้ในสินค้าบางรายการเท่านั้น 

เนื่องจากว่า RVC ที่มีก็มีความเพียงพอส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกอยู่แล้ว ส่วน CTH (Change in 

Tariff Heading (4-digit HS Code)) นั้นกลับจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ประกอบการ และแม้จะมี

การประยุกต์ใช้บ้างแล้วในบางรายการสินค้าภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ก็ไม่มีในส่วนของสินค้า

จากอุตสาหกรรมพลาสติกอยู่เลย 

ปัญหาทางด้านการลงทุน และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้

สินค้าจากอุตสาหกรรมพลาสติกไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และท าให้

มูลค่าการน าเข้าสูงทั้งที่มีปริมาณน าเข้าน้อยกว่าปริมาณส่งออก (มูลค่าการส่งออกต่ า) เพราะสินค้าที่

น าเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสินค้า High Value Added  

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ในส่วนของการสนับสนุนการลงทุน

เกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นยังมีข้อจ ากัดในประเภทของเครื่องจักรที่ท าการน าเข้ามาภายในประเทศว่าต้อง
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เป็นประเภทเครื่องจกัรส าหรบัการผลิตสนิค้าส่งออกและสนิค้าภายในประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งในทาง

ปฏิบัติท าให้การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ไม่เกิดข้ึน 

นโยบายของภาครัฐในการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ าก็เป็นอุปสรรคประการหนึ่งของผู้ผลิต เนื่องจากใน

ขบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกมีความแตกต่างกันบางประเภทมีความจ าเป็นใน

การใช้แรงงานจ านวนมากในการผลิต (Labor Intensive Product) เช่น แหอวนซึ่งมีการข้ึนรูปแบบ 

Injection ในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก จึงจ าเป็นต้องพยายามลดต้นทุนและเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนในส่วนของค่าแรงที่จะเพิ่มข้ึนเป็น 300 บาท 

และด้วยนโยบายเช่นน้ีท าให้อุตสาหกรรมผลิตสินค้าพลาสติกประเภท Injection บางผลิตภัณฑ์ เช่น 

ของเล่นได้มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นแล้ว โดยท าการผลิตจากต่างประเทศแล้ว

ส่งกลับมาขายในประเทศไทย 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ประเด็นที่ผู้ประกอบต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากภาครัฐ คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ได้

หมายถึงการหาตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้า (Agency)แต่หมายถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้

ประกอบในการค้าขายทั้งการลงทุนระบบขนส่ง ถนน การเช่ือมโยงเส้นทางการค้า การบังคับใช้

กฎหมาย และภาครัฐควรท าการเจรจาการค้าเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิพิเศษในการท า

ตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ตัวอย่างของปัญหาที่ผู้ประกอบการพบและ

ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปเจรจา เช่น ในการท าการค้ากับประเทศพม่าจ าเป็นต้องใช้สกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐ เนื่องจากสกุลเงินของพม่ามีอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา นอกจากนั้นต้องมีการซื้อโควตาการ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้น าเข้าของประเทศพมา่จึงต้องมีโควตา US Currency ในการน าเข้า

ส่งออกเพื่อท าการค้าร่วมกับประเทศพม่า 

ส่วนความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อการเจรจาความตกลงการค้าเสรี คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

พลาสติกต้องการให้เร่งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีร่วมกับเปรู ชิลีและประเทศอื่นๆ ในเขตละติน

อเมริกา นอกจากนั้นต้องการให้เร่งการเจรจากับกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งยังมีความล่าช้าอย่างมาก
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เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศยุโรปในอัตราภาษีที่ร้อยละ 0 

แล้ว หากประเทศไทยยังคงล่าช้าจะท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ 

ภาครัฐควรจัดท าแหล่ง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีแก่

ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถเข้าใจและใช้สิทธิประโยชน์จากความตก

ลงการค้าเสรีเหล่าน้ันได้ 

มุมมองของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกต่อการท าความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคีและภูมิภาค 

โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีความเห็นว่าการท าความ

ตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคีจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากกว่าการเปิดเสรี

การค้าในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี 
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3.1.2.6 เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ 

สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยอาจจ าแนกตามประเภทของวัตถุดิบได้เป็น 2 ประเภทหลัก 

ดังนี ้

1. เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากเหล็ก (Steel Furniture) ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยไม่มีศักยภาพในการ

แข่งขันทางด้านราคาในตลาดเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้แล้ว ผู้ประกอบการจีนเป็นเจ้าตลาด สามารถ

ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่ามาก 

2. เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้ (Wooden Furniture) ปัจจุบันมีผู้ส่งออกหลักมากกว่า 10 ราย โดย

สามารถจ าแนกสินค้าออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่  

2.1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ส าหรับใช้ภายนอกอาคาร (Outdoor)ซึ่งมีผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ บริษัทดี

สวัสดิ์  

2.2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ที่ผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ บริษัท East Coast และ  

2.3. เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดพาร์ติเคิล (Particle) หรือแบบ Knock-down ที่ผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ 

บริษัท Index, บริษัท SB, บริษัท In-Home และบริษัท Eastern เป็นต้น  

ทั้ง 3 ประเภทย่อยผู้ประกอบการไทยไม่สามารถสู้ผู้ประกอบการจีนในด้านราคาได้ แต่มีนวัตกรรม

และฝีมือช่างที่ดีกว่า (Innovation และ Craftsmanship) ท าให้สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสินค้า 

(Brand)ได้และส่งออกไปตลาดโลกได้ 

โดยสาเหตุที่เฟอร์นิเจอร์ไม้จากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งจากประเทศจีน เนื่องจากเหตุผลด้าน

ต้นทุนค่าไม้ที่จะน ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาสูง ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย 2 เหตุผลหลัก ประการ

แรก กลุ่มผู้ค้าไม้ส่งออกของไทยเองได้ส่งออกไม้ไปประเทศจีนเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ประกอบการ

ไทยขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ค้าไม้ไทยไม่ยอมขายวัตถุดิบให้ ที่เป็นเช่นน้ีเนื่องจากผู้ประกอบการ

เฟอร์นิเจอร์จีนมีอุปสงค์ที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถก าหนดปริมาณการขายได้แน่นอน ในขณะที่

ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีอุปสงค์ที่ไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับการที่โรงงานผลิตไม้มีต้นทุน

คงที่ที่สูง ผู้ค้าไม้จึงมักต้องการลูกค้าที่สามารถเซ็นสัญญาผูกพันการซื้อขายล่วงหน้าที่มีปริมาณมาก
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และมีระยะเวลานานมากกว่าลูกค้าที่ไม่มีสัญญาผูกพัน เมื่อปริมาณไม้ในประเทศลดลง ราคาไม้ที่เป็น

วัตถุดิบส าคัญของการท าเฟอร์นิเจอร์สูงข้ึน ต้นทุนการท าเฟอร์นิเจอร์จึงสูงข้ึนตามล าดับ  

ประการที่สอง ผู้ค้าไม้มีการรวมกลุม่เพื่อก าหนดตลาดในลักษณะ Cartel โดยมีผู้ขายรายใหญ่ไม่กี่ราย 

ร่วมกันก าหนดราคา และปริมาณที่จะส่งขาย ท าให้ราคาไม้ที่ขายภายในประเทศสูงกว่าภายนอก

ประเทศ ล่าสุดบริษัทเหล่าน้ีได้มีการประกาศข้ึนราคาไม้ ส่งผลให้ต้นทุนของเฟอร์นิเจอร์ที่ท าด้วยไม้

ภายในประเทศสูงข้ึนอีกราวร้อยละ 5 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการส่งออกไม้ไปต่างประเทศเป็นจ านวนมาก อุปทานของไม้ก็ยังมีเพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศ หากจะมีการน าเข้าบ้าง ก็น าเข้าจากนิวซีแลนด์ 

ปัญหาอีกประการที่พบในการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คือ  มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) เช่น

ในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีเกณฑ์ก าหนดความต้องการเฟอร์นิเจอร์ของคนในประเทศ 

(Furniture Need) โดยใช้ราคาขายเป็นตัวช้ีวัด ถ้าราคาส่งออกของผู้ประกอบการไทยต่ ากว่าเกณฑ์

ราคาน้ี ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก AFTA ได ้แต่ถ้าเกินเกณฑ์ราคาน้ี ประเทศอินโดนีเซยี

จะถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ฟุ่มเฟือย (Luxury Furniture) และคิดภาษีเพิ่มเติมอีกในอัตราร้อยละ 25 ที่

เรียกว่า Luxury Tax อย่างไรก็ดี การก าหนดเกณฑ์ราคานี้ ผู้ประกอบการพิจารณาว่าไม่ได้ต้ังอยู่บน

พื้นฐานของความเป็นจริง เช่น โซฟา เกณฑ์ราคาถูกตั้งอยู่ที่ 120 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

3,600 บาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในแง่ต้นทุนการผลิตทั้ งของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการ

อินโดนีเซีย หรือในกรณีไม้อัดพาร์ติเคิล ที่มีเกณฑ์ราคาคงที่มานานแล้ว ไม่มีการปรับตามต้นทุนหรือ

ระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึน 

นอกจากนี ้ในอนาคตผู้ประกอบการไทย อาจประสบปัญหาจากนโยบายค่าแรงข้ันต่ าของรัฐบาล ที่ท า

ให้ต้นทุนปรับตัวสูงข้ึน ทั้งจากแรงงานที่ได้ประโยชน์จากค่าแรงข้ันต่ าโดยตรง และการที่บริษัทต่างๆ

ต้องมีการปรับฐานเงินเดือนของแรงงานระดับอื่นให้เกิดความเหมาะสม อันจะมีผลต่อความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้าจากไทย 
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องค์ประกอบภายนอกอื่นๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและการเปิดประเทศของ

พม่า อาจท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ประเทศบ้านเกิดและมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการไทยเช่นกัน 

การน าเข้า ประเทศไทยน าเข้าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนเป็นหลัก โดยที่ผู้ประกอบการจีนสามารถ

เข้ามาตีตลาดได้เป็นบางส่วนเนื่องจากราคาถูก โดยปัญหาหลักที่พบจากการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์จาก

ประเทศจีน คือ ประเด็นด้านคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ มาตรฐานไม่คงที่ ซึ่งมีหลายสาเหตุดังนี้ 

(!) ผู้ประกอบการจนีมีจ านวนมาก แต่ละรายผลิตสนิค้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน (2) ผู้ประกอบการราย

เดยีวกัน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลา (3) ผู้น าเข้าน าเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตทีไ่ม่ได้

มาตรฐาน และไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพอย่างถ่ีถ้วน 

ผู้ประกอบการชาวไทยบางราย มีความจ าเป็นต้องน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ และช้ินส่วนจากจีน ก็ต้องลงทุน

ไปตั้งบริษัทที่ประเทศจีน เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ โดยเหตุผลที่ท าให้ต้องไปลงทุนใน

ต่างประเทศก็เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการควบคุมคุณภาพและใช้

ตราสินค้าของตนเป็นตัวรับประกันมาตรฐาน 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. รัฐบาลควรตรวจสอบราคาของไม้ที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ที่ขายภายในประเทศ และตรวจสอบว่ามี

การรวมกลุ่มกันเพื่อก าหนดตลาดจริงหรือไม่ อย่างไร 

2. รัฐบาลควรศึกษากฎหมายของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซียที่มีการคิด 

Luxury tax ว่าภาษีที่เพิ่มข้ึนมานั้น ได้คิดกับผู้ประกอบการภายในประเทศตนเองด้วยหรือไม่ 

หรือว่าใช้ภาษีนี้เป็นมาตรการในการเลือกปฏิบัติ และถ้าเป็นอย่างหลัง รัฐบาลควรร้องขอให้

ประเทศอินโดนีเซียอธิบายเหตุผล และยกเลิกมาตรการดังกล่าว 

3. รัฐบาลควรมีการก าหนดมาตรฐานสินค้า และมีการตรวจสอบคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่น าเข้า 

โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีน และอาจต้องมีการเจรจาให้มีมาตรการบังคับคุณภาพ 

(Standard and Conformity) โดยอาจใช้มาตรฐานของยุโรปซึ่งผู้ผลิตจีนมีความสามารถผลิต

สินค้าให้ได้มาตรฐานระดับนั้น เมื่อส่งออกไปยุโรป แต่กลับลดคุณภาพลงเมื่อส่งออกมาประเทศ

ไทย 
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ในทางตรงกันข้ามมาตรฐานสินค้าจะท าให้ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาฝีมือตนเองให้ดีข้ึน เพียง

พอที่จะเพิ่มระดับคุณภาพได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งก็มีศักยภาพและมีความสามารถใน

การศึกษาและพัฒนาฝีมือได้ การจัดตั้งมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์น าเข้าจะท าให้ผู้ประกอบการจีนเจาะ

ตลาดภายในประเทศได้ยากขึ้น เพราะการเพิ่มระดับคุณภาพเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ

จีน 
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3.1.2.7 เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ 

การเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเปน็การเปิดเสรใีนบางสว่นโดยแบ่งกลุ่มสินค้าเปน็ 2 กลุม่ 

ได้แก่ 1) รายการสินค้าใน Exclusion List ที่ไทยไม่สามารถสู้กับประเทศคู่เจรจาได้เลย 2) รายการ

สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ที่พอจะสู้กับประเทศคู่เจรจาได้แต่ต้องการระยะเวลาในการพัฒนา

ตนเอง โดยการเจรจาในกรอบแรกเริ่มต้นในปี 2546-2547 และเริ่มต้นในการใช้อย่างจริงจังในปี 

2554-2555 ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้พัฒนาในทิศทางที่แตกต่างกันไป แต่อุตสาหกรรม

เหล็กยังคงพัฒนาไปได้น้อยมาก โดยอุตสาหกรรมเหล็กส่วนใหญ่ยังมีการพัฒนาในระดับคงที่เท่าเดิม 

กระบวนการผลิตและข้ันตอนในการผลิตยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ซึ่ง ถ้าไม่มีการแก้ไขที่ปัญหา

เบื้องต้นของอุตสาหกรรมเหล็ก อันได้แก่ การขาดอุตสาหกรรมต้นน้ า นั่นคือไม่มีโรงงานถลุงแร่เหล็ก

ภายในประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้สถานะของอุตสาหกรรมเหล็กนั้นคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น

ในปัจจุบัน ส่วนด้านเทคโนโลยีนั้น การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมภายในประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามได้ เนื่องจากขาดเหล็ก

ต้นน้ าจากอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ท าให้เกิดการผลิตสินค้าได้ในทุกระดับ แม้กระทั่งสินค้าเหล็กในระดับ 

High Quality ก็ตาม 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ายังพิจารณาว่า รายการสินค้าตามรายการ 

Exclusion List และ Sensitive List นั้นยังคงต้องเก็บไว้เช่นเดิมไม่สามารถท าการเปิดเสรีให้สินค้ามี

ภาษีเป็นร้อยละ 0 ได้ในในทันทีและไม่ต้องการให้มีการเร่งลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0 ได้เร็วข้ึนใน

รายการ Sensitive List แม้แต่รายการสินค้าที่ก าลังจะจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรที่ระดับร้อยละ 0 ที่

ก าลังจะเกิดข้ึน ในรายการสินค้าอ่อนไหวบางรายการก็ยังคงประสบปัญหา เพราะผู้ผลิต

ภายในประเทศจ านวนหนึ่งไม่สามารถแข่งขันกับสนิค้าน าเข้าได้หากมีการลดภาษีน าเข้าลงเป็นร้อยละ 

0  

ปัญหาส าคัญอีกประการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กก็คือปัญหาในเรื่องของกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด

สินค้าที่ประเทศไทยได้รับความกดดันจาก 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซียและ

เวียดนามที่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ าภายในประเทศทั้งสิ้น ที่ร่วมมือกันในการก าหนดกฎว่าด้วย

แหล่งก าเนิดสินค้าที่ร้อยละ 40 เนื่องจากภาษีในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 0 แล้ว 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-50 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
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ดังนั้นทั้ง 3 ประเทศจึงพยายามกีดกันประเทศไทยที่ไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ าด้วยการก าหนดกฎ

ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ประเทศไทยไม่สามารถท าให้ถึงร้อยละ 40 ได้ เนื่องมาจากรากฐานของ

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยแตกต่างจาก 3 ประเทศข้างต้นที่สามารถผลิตสินค้าได้เองตั้งแต่เหล็กต้น

น้ า ท าให้สินค้าของประเทศเหล่าน้ันมี RVC ที่ร้อยละ 40 ได้และสินค้าเหล่านั้นสามารถน าเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยภาษีเป็นร้อยละ 0 ได้ ต่างจากสินค้าของไทยที่ไม่สามารถส่งออกไปยังภูมิภาค

อาเซียนด้วย RVC ที่ร้อยละ 40 จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ ROO 

RVC PSR ไปเป็น CTH เพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ผู้ประกอบการหลายราย

พิจารณาว่า การเปิดเสรีของไทยในปัจจุบันเหมือนเป็นการมัดมือชกให้อุตสาหกรรมยอมรับการเปิด

เสรีที่ได้ตกลงกันไปแล้ว โดยที่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วย 

ปัญหาของมาตรฐานสินค้าจากมาเลเซีย (The Standards and Industrial Research Institute of 

Malaysia) ที่มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าน าเข้าของตนเองที่นิยมเรียกว่า SIRIM Berhad ก็

มีการก าหนดมาตรฐานดังกล่าวในทุกรายการสินค้าภายใต้รหัสHS Code72 และ 73 ส่วนประเทศ

ไทยมีการก าหนดมาตรฐานสินค้าในรหสั 72 และ 73 เช่นกัน แต่มีการก าหนดมาตรฐานในสินค้าเพียง 

14 รายการเท่านั้น และประเทศอินโดนีเซียก็ไม่มีการก าหนดมาตรฐานใดๆในสินค้าของอุตสาหกรรม

เหล็ก ผู้ประกอบการพิจารณาว่ามาตรฐานสินค้าSIRIM ของมาเลเซียในรูปแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันมี

วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี(NTBs) มากกว่าที่จะเป็น

มาตรฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค แม้ผู้ประกอบการในมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่สามารถ

ผลิตตามมาตรฐานสากล (ASTM) แต่ก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการทั้งหมดที่จะสามารถผลติสินค้าได้มาตรฐาน 

SIRIM ส่วนการก าหนดมาตรฐานของสินค้าร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังอยู่ในข้ันตอนของการ

จัดท า ดังนั้นเพื่อป้องกันสินค้าไทยจากมาตรฐานของแต่ละประเทศที่อาจมีลักษณะเป็น NTBs กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศและรัฐบาลต้องมีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันให้อาเซียนมี MRA 

มาตรฐานสินค้า ที่ทุกประเทศยอมรับร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียว 

ส าหรับระบบของ Import License ที่เคยมีการบังคับใช้ในลักษณะ Non-Automatic Licensing ได้

ถูกยกเลิกไปหมดแล้วในกรณีของมาเลเซีย ในกรณีของประเทศไทยยังคงมีการใช้มาตรการ Import 

License อยู ่แต่ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นระบบ Automatic Licensing ไปหมดแล้ว 
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ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

โดยสรุป ความคิดเห็นของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศต่อความตกลง

การค้าเสรีในปัจจุบันเป็นดังนี้  

1. รายการสินค้าของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กไม่มีรายการใดที่สามารถเปิดเสรีเพิ่มเติมจาก

เดิมได้  

2. ปัญหาของ ROO TBT และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

ของไทย 

3. อุตสาหกรรมเหลก็ของประเทศมาเลเซียและเวียดนามต่างได้รับการสนับสนุนจากรฐับาล ต่างจาก

ประเทศไทยที่กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐท าให้การลงทุนใน

อุตสาหกรรมเหล็กหลั่งไหลไปยังประเทศเวียดนามและมาเลเซีย  ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มี

นโยบายสาธารณะใดๆที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก (อุตสาหกรรมอื่นๆและภาคการเกษตร

เช่นกัน) ซึ่งเติบโตด้วยตัวของอุตสาหกรรมเอง 

4. ในอีก 5 ปีข้างหน้าเมื่อประเทศพม่าเปดิประเทศด้วยการสนับสนุนของประเทศมหาอ านาจทั้ง จีน 

ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแล้ว แรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคนอาจจะหายไป  

5. การเปิดเสรีการค้าในปัจจุบันท าให้ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ตลาด

ภายในประเทศยังคงมีการก าหนดราคาอยู่ แม้ว่าราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มสูงข้ึน ท า

ให้เกิดการขาดทุน และไม่มีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ เช่น เมื่อราคาตลาดโลกมีการปรับตัว

แล้ว มีการก าหนดไม่ให้ปรับข้ึนราคา โดยภาครัฐไม่มีการให้เหตุผลดังกล่าว นอกจากนั้น การ

ควบคุมราคาควรท าการควบคุมราคาทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้าน าเข้า โดยบังคับ

ใช้ในลักษณะเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกราย แต่ในปัจจุบันมีการควบคุม

เฉพาะผู้น าเข้ารายใหญ่เท่านั้น ส่วนผู้น าเข้ารายเล็กไม่มีการควบคุม 
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3.1.2.8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

กรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีความน่าสนใจที่สุดของกลุ่มสินค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์นั้น ตามความเห็นของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ งในปัจจุบั นมีการก าหนดทั้ ง  TBT และ 

Standard รวมไปถึง MRA ของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งภายใต้ช่ือ 

AHEEERR เพื่อให้เกิด ASEAN Standard โดยสินค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น

อุตสาหกรรมแรกที่ได้รับการผลักดันจากกลุ่มประเทศอื่น นอกเหนือจากสมาชิกอาเซียน (ญี่ปุ่นและ

สาธารณรัฐเกาหลี) ที่ต้องการส่งสินค้าจากฐานการผลิตภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาในไทย

และมีในจีนบ้างเป็นบางส่วน ซึ่งขาส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้นมีทั้ง ประเทศ

สมาชิกอาเซียน อินเดีย และจีน (โดยในจีนน้ันเป็นการส่งออก Part of Hard disk เป็นส่วนใหญ่และ

ในปัจจุบันก็มีภาษีเป็นร้อยละ 0 แล้ว) 

ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ข อ ง อ า เ ซี ย น  (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic 

Equipment Regulatory: Regime AHEEERR) ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ อาเซียนพยายามที่จะขจัด

อุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากกฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับ โดยสินค้าที่ผ่าน

กระบวนการตรวจสอบรับรอง โดยหน่วยตรวจสอบรับรองที่ข้ึนบัญชีมาตรฐาน ในประเทศสมาชิก

หนึ่งๆ แล้ว ประเทศสมาชิกอื่นๆ ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีมาตรฐานตามที่ได้รับการ

รับรองด้วย 

โดย AHEEERR เป็นความตกลงด้านกฎระเบียบ  ส าหรับสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้แล้วส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยตรวจสอบรับรองที่มีช่ือในบัญชีของ 

AHEEERR จะมีมาตรฐานตามข้อก าหนด   ท าให้หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Body) 

ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบซ้ าอีก โดยในประเทศไทย 

Regulatory Body ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าคือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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(สมอ.) ซึ่งผู้ผลิตสินค้า EEE สามารถใช้ใบรับรองคุณภาพจากการตรวจสอบของห้องปฏิบัติการของ

สถาบันไฟฟ้าฯ ไปยื่นเพื่อขอตรา AHEEERR ได ้

เมื่อสินค้าได้รับการรับรองตาม AHEEERR แล้ว ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ส่งออก และผู้น าเข้าจะได้รับ

ความสะดวกมากขึ้น โดยใช้ช่องทางจากกลไกของการยอมรับร่วม (MRA) ในผลการตรวจสอบรับรอง 

(Conformity Assessment) และไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองซ้ าอีกเมื่อไปถึงปลายทาง

ที่สินค้านั้นส่งออกไป หรือน าเข้ามา ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ตลอดจนมีโอกาสทาง

การค้าเพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เสียประโยชน์จาก AHEEERR ก็มีเช่นกัน นั่นคือ ผู้ผลิตภายในประเทศที่ท าไม่ได้ตาม

มาตรฐานสินค้าที่มีการตกลงกันไว้ ก็จะถูกเบียดออกจากตลาดไป และ AHEEERR ก็ไปเพิ่มภาระ

ให้กับหน่วยงานที่เป็นคนตรวจสอบคุณภาพ และถ้าประเทศใดยังมีห้องแล็บที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าไม่เพียงพอ หรือระบบการสุ่มตรวจคุณสมบัติที่ไม่ดีพอ ปัญหาคอขวด ความล่าช้าในการได้รับ

การรับรอง ก็จะท าให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 

ผู้ส่งออกสินค้าของไทยบางรายร้องเรียนว่าเมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยต้องการส่ง

เข้าไปที่เกาะชวาเพื่อกระจายสินค้าจากกรุงจาร์กาตา แต่ทางการอินโดนีเซียแจ้งว่าห้องปฏิบัติการที่

จาร์กาตาแออัดมากท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ทันตามเวลาที่ก าหนด จึงขอให้ผู้

ส่งออกส่งสินค้าไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่อิเรียนจายา (Irianjaya หรือเดิมเรียกว่า ปาปัว(Papua)) 

ซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของหมู่เกาะอินโดนีเซียเกือบจะถึงตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย แม้

ระบบการตรวจสอบจะเป็นไปตามาตรฐานสากล แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและระยะทาง รวมทั้ง

ระบบการคมนาคมขนส่ง ผู้ประกอบการพบว่าต้นทุนการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปจาร์กาตาต่ ากว่า

ต้นทุนค่าขนส่งจากจาร์กาตาไปอิเรียนจายา และระยะเวลาเดินทางก็ใช้เวลาหลายวัน ท าให้ต้นทุน

ของการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสูงจนไม่สามารถขายสินค้าได้ ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่ามีการใช้

มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษีเกิดข้ึน 

จีนถือเป็นคู่แข่งและเป็นอุปสรรคใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ผลิต

เป็นจ านวนมาก ผลิตใน Scale ขนาดใหญ่ จีนก็ยังคงมียอดขายเพิ่มข้ึนทุกปีข้อได้เปรียบของจีน คือ 
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จีนมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจีนให้การ

สนับสนุนอุตสาหกรรมดี มีต้นทุนการผลิตถูก ถึงแม้ค่าแรงในจีนจะปรับตัวสูงข้ึนมากแล้ว ค่าตอบแทน

แรงงานก็ยังนับว่าถูกเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ และค่าตอบแทนแรงงานจีนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

ร้อยละสิบต่อปี ต่างจากไทยซึ่งเพิ่มข้ึนครั้งเดียวถึงร้อยละ 40 ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงกับ SMEs 

ไทย  

อย่างไรก็ตาม จีนยังถือเป็นผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรมระดับโลก ยังคงต้องการเวลาในการสร้าง

ความน่าเช่ือถือในอีกระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในสินค้าบางรายการเช่น เครื่องท าความเย็นซึ่งเป็นสินค้าที่

ต้องการความทนทานเป็นหลัก ดังนั้นผู้ผลิตไทยยังมีข้อได้เปรียบจากการอยู่ในอุตสาหกรรมมานาน

กว่า มีความช านาญในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานมากกว่า และมี niche market ซึ่งจีนยัง

ไม่มีความพร้อมเท่าไทย แต่ถึงอย่างไรการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีนควรมี 

Sensitive List คงไว้ก่อนเพื่อป้องกันการเข้ามา Dump ตลาด 

มาเลเซียก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่แข่ง และคู่ค้าที่ส าคัญของไทยในแถบอาเซียน ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ได้

คุณภาพมาตรฐานเป็นอันดับต้นๆ แต่สินค้าไทยยังถูกมองว่าคุณภาพล้าหลังสินค้ามาเลเซียอยู่  ทั้งนี้

สาเหตุไม่ได้มาจากคุณภาพหรือทักษะของแรงงานมาเลเซีย แต่ปัจจัยส าคัญคือการบริหารจัดการของ

รัฐบาลมาเลเซีย 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การลงทุนในต่างประเทศน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุด 

ประเทศในอาเซียนที่ผู้ประกอบการเห็นว่าน่าเข้าไปลงทุน ได้แก่ เวียดนาม และพม่า เนื่องจาก

ลักษณะของคนสองชาตินี้ เป็นคนขยัน ในพม่าหากโปรเจคทวายส าเร็จจะเป็นปัจจัยส่งเสริม

อุตสาหกรรมที่ส าคัญ นอกจากนี้ทั้งสองประเทศมีตลาดเพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ่ ดังนั้นการ

เรียนรู้รวมทั้งการบังคับใช้ให้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน 

การผ่อนคลายข้อบังคับเรื่องการเคลื่อนย้ายเงิน และมาตรการด้านภาษีเงินได้ที่มีความซ าซ้อนจึงเป็น

ประเด็นที่มีความส าคัญมากที่สุด 
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นอกจากประเด็นเรื่องการลงทุนแล้ว ผู้ประกอบการก็เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทใน

การบังคับใช้กฎข้อบังคับและข้อตกลงในประเด็นต่อไปนี้ 

1. Standard and Conformance ให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับ 

2. มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้าอื่นๆ ได้แก่ ASEAN Single Windows การทบทวนกฎว่า

ด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า และการบังคับใช้ระบบSelf Certification 

3. มีแนวทางการด าเนินการอย่างจรงิจงัในการลด และยกเลิกมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทาง

ภาษีที่มีความรุนแรงจนเป็นมาตรการกีดกันทางการค้า 

ประเด็นซึ่งผู้ประกอบการในเกอืบจะทุกอุตสาหกรรมมีความเห็นร่วมกันคือ นโยบายค่าแรง 300 บาท

อาจส่งผลให้แรงงานย้ายกลับภูมิล าเนา เนื่องจากอัตราค่าแรงเท่าเทียมกันทั่วประเทศแต่ค่าครองชีพ

ต่างกัน โดยปกติแล้วการปรับค่าแรงควรเป็นไปทีละน้อยเช่นปรับข้ึนร้อยละสิบต่อปี 
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3.1.2.9 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ าคือ อุตสาหกรรมเส้นใย แบ่งออกเป็น เส้นใย

ธรรมชาติ (ฝ้าย) และ เส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อม และแต่งส าเร็จ 

วัตถุดิบน าเข้าคือ เส้นใยฝ้ายซึ่งไม่มีในประเทศไทย  ส่วนเส้นใยสังเคราะห์ เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 

สามารถผลิตได้ในประเทศและมีการผลิตเกินความต้องการรวมถึงมีการส่งออก ไทยน าเข้าเส้นใยฝ้าย

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา ซึ่งภาษีการน าเข้าเป็นร้อยละศูนย์

ทั้งหมด ดังนั้นราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์ อุปทาน และส่วนหนึ่งมีความผันผวนจากระบบ

การซื้อขายล่วงหน้า (Future) 

กระบวนการผลิตของสิ่งทอไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค ต่างจากเครื่องจักร เช่น เครื่องปั่น

ด้าย ซึ่งจะมีการเปลีย่นเทคโนโลยีเครื่องจักร ซึ่งไทยยังไม่มีความสามารถในการผลิตเครื่องจักรเหล่าน้ี 

ไทยน าเข้าเครื่องจักรจาก ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย(จ านวนน้อย)ปัจจุบันแม้จีนและอินเดียจะมีการผลิต

เครื่องจักรมากข้ึน แต่ค่านิยมในการใช้เครื่องจักรจากประเทศเหล่านี้ยังมีไม่มากส่วนหนึ่งเนื่องจาก

ผู้ประกอบการที่เคยทดลองใช้เครื่องจักรจากประเทศจีนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องการซ่อมบ ารุงซึ่ง

ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หาอะไหล่ยาก และต้องมีการซ่อมบ ารุงค่อนข้างถ่ีมากกว่าการใช้เครื่องจักรจาก

ประเทศญี่ปุ่น 

การส่งออก 

การส่งออกของกลุ่มสิ่งทอแบ่งสินค้าออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ เส้นด้าย ผ้าผืน และ Home Textiles 

(เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น)ตลาดหลักคือ อาเซียน 

สมัยก่อนตลาดผ้าผืนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ปัจจุบันทั้งสองกลุ่มนี้ย้ายฐานการผลิตมาแถบ

ประเทศที่มีค่าแรงต่ าในเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยทางกลุ่ม

สิ่งทอไทยจะเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบผ้าผืนให้ลูกค้ากลุ่มนี้ส่งไปตัดเย็บในฐานการผลิตของตนในอาเซียน  
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ถึงกระนั้นไทยยังมีการส่งออกสินค้าบางชนิด เช่น กลุ่ม Home Textiles ไปยังประเทศที่เป็นฐานการ

ผลิตเช่น ประเทศเวียดนามเป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากคุณลักษณะของสินค้าไทยซึ่งมีความ

แตกต่างทางด้านคุณภาพและการออกแบบ  

การจ่ายค่าชดเชยการส่งออกของภาครัฐ 

ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ทางกรมศุลกากรยังไม่คืนเงินภาษีชดเชยการ

ส่งออกให้  โดยอ้างว่ายังไม่มีประกาศฉบับใหม่ เมื่อห้าปีก่อนเคยมีการถกเถียงให้ยกเลิกนโยบายการ

ชดเชยภาษีการส่งออกของภาครัฐ โดยถูกมองว่าเป็นการ Subsidized อุตสาหกรรมภายในซึ่งขัดกับ

หลักการของ WTO แต่ในทางปฏิบัติเงินตัวนี้ไม่ใช่การให้เปล่าแต่เป็นภาษีแฝงที่บวกรวมอยู่ในการ

น าเข้าวัตถุดิบ เพียงแต่หลักการค านวนค่าชดเชยเดิมอาจจะมากกว่าเงินที่ผู้ส่งออกเสียไปเนื่องจากผู้

ส่งออกเสียอัตราภาษีวัตถุดิบ แต่อัตราเงินชดเชยถูกค านวณจากมูลค่าสินค้าส าเร็จที่ท าการส่งออก 

ท้ายที่สุดจึงมีการปรับลดอัตราการชดเชยลง เนื่องจากการน าเข้าวัตถุดิบ (ยกเว้นกลุ่มเครื่องจักร) 

พวกเส้นด้ายฝ้ายแทบจะไม่มีภาระภาษีแล้ว 

การสร้างมูลค่าเพิ่มระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

สินค้ากลุ่มสิ่งทอมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม (Garment) เนื่องจากสิ่งทอเริ่มตั้งแต่

กระบวนการปั่นด้าย ย้อมผ้า ทอผ้า ในขณะที่กลุ่มเครื่องนุ่งห่มจะถูกแบ่งการผลิตออกเป็นสอง

ลักษณะ คือ การผลิตตามค าสั่งซื้อ (ไทยได้เพียงค่าแรง) และการผลิ ตที่ใช้กระบวนการผลิตและ

วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด เช่น แถบส าเพ็ง ประตูน้ า โบ๊เบ๊  

การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเสรี 

กลุ่มสิ่งทอแทบไม่มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเสรีเนื่องจากการค้าขายส่วนใหญ่อยู่ภายใน

อาเซียนและภาระภาษีแทบจะเป็นศูนย์ทั้งหมดอยู่แล้ว ท าให้ไทยไม่เกิดการได้เปรียบ แต่อาจจะได้

ประโยชน์จากกลุ่มประเทศที่ไม่มีการท าข้อตกลงด้วยบางประเทศ 
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คู่แข่งขัน 

คู่แข่งส าคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ซึ่งมีอุตสาหกรรมปั่นด้ายเหมือนไทยและมีความ

ได้เปรียบในแง่การผลติจากการมีค่าแรงถูก แต่ไทยยังมีความได้เปรียบในแง่ของคุณภาพ ถึงอย่างไรทั้ง

ประเทศจีนและอินโดนีเซียก็มีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายระดับ ประเทศไทย

สามารถยกระดับการผลิตให้สูงข้ึนจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น เทคโนโลยีนาโน แต่ปัจจุบันความ

ต้องการสินค้ากลุ่มนี้ยังมีไม่มากประกอบกับต้องใช้ขนาดการผลิตที่ใหญ่พอสมควร ด้านอุตสาหกรรม

ทอผ้ามีอยู่หลากหลายประเภทกระจายตัวอยู่ในอาเซียน 

ปัญหาการวิจัยและพัฒนา 

ไทยยังไม่มีศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนามากพอ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัย 

ตลอดจนการน าไปปฏิบัติมีต้นทุนสูงผู้ที่ท าได้ส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีบริษัทใน

เครือจ านวนมาก ปัจจุบันไทยมีการน าเข้าเทคโนโลยี (Know How) จากต่างประเทศบ้าง เช่น 

Recycle Poly Ester ซึ่งเป็นการน าเส้นใยโพลีเอสเตอร์เก่ากลับมาท าใหม่ 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีศักยภาพและมีความแข็งแกร่ง และต้องการให้ภาษีทางการค้าเป็นร้อย

ละศูนย์ทั้งหมด เพื่อการแข่งขันที่ยุติธรรม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้เร่งเจรจาให้อินเดียลดก าแพงภาษีลงโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันสินค้าหลาย

รายการยังอยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหวของประเทศอินเดีย รวมถึงเจรจาผ่อนคลายความเข้มงวด

ทางด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าของอินเดียในอีกทางหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้ภายในอุตสาหกรรมมีการเรียกร้องกับภาครัฐในการเจรจาลดภาษีก่อนที่จะมีการเจรจาจัดท า

ข้อตกลงการค้าเสรี เนื่องจากทางอุตสาหกรรมมองเห็นความคล้ายคลึงกันของอุตสาหกรรมในแถบ

อาเซียน และคาดการณ์ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการแข่งขันไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อ

เรียกร้องโดยเฉพาะ 
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3.1.2.10 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

เสื้อผ้าที่ผลิตในประเทศไทยท าการส่งออกร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ขายในประเทศ อนาคตคู่แข่งจะ

เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะจากอาเซียน ดังนั้นในระยะยาวควรเลิกมองการปกป้องอุตสาหกรรม แต่ต้อง

มองการรุกตลาด คือ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาตนเอง และมองโอกาสที่จะได้รับจากการค้าเสรีให้มาก

ข้ึน 

คู่แข่งขัน 

ปัจจุบันกัมพูชาเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้ารายใหญ่ของโลก มูลค่าการส่งออกกว่า 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แต่ครึ่งหนึ่งที่ท าการส่งออกจากกัมพูชาเป็นของบริษัทจีน ถึงอย่างไรเสื้อผ้าไทยยังมีความได้เปรียบ

ด้านคุณภาพ และแฟช่ัน   

แนวทางการปรับตัว 

การปรับข้ึนค่าตอบแทนแรงงานไทยส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่มไทยควรปรับยุทธศาสตร์ด้วยการ Relocate ส่วนการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักออกไปยัง

แถบประเทศเพื่อนบ้าน บางบริษัทมองการตั้งบริษัทแถบชายแดนให้แรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามมา

ท างาน แต่ลักษณะดังกล่าวไม่เหมาะสมในระยะยาว เนื่องจากเป็นการปฏิบัติในลักษณะสองมาตรฐาน

และอาจถูกฟ้องร้องในที่สุด 

ปัญหาและอุปสรรค 

 อุปสรรคทางการค้าที่เกิดข้ึนไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์ แต่เป็นเรื่องกระบวนการทางธุรกิจทั้ง 

Business management หรือการ Sourcing ของไทยเอง  

 ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผลการเจรจาการค้าของไทยคือ ผู้เจรจากับผู้ ท าธุรกิจเป็นคนละคนกัน ผู้

เจรจาไม่เข้าใจผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอุตสาหกรรม 

 คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องการไม่ยอมออกไปลงทุนต่างประเทศ 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-60 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
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ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อน

บ้านอาเซียนอาจพิจารณาแนวทางของรัฐบาลจีนเป็นต้นแบบเนื่องจากในเขตที่อุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มเปิดด าเนินการอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ท าให้ค่าจ้างแพง ต้นทุนการ

ผลิตสูง และทางการจีนต้องการพื้นที่เพื่อไปสง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ รัฐบาลจีน

จึงให้การสนับสนุนผู้ผลิตที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปยังเขตที่ยังไม่พัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากนัก 

หรือย้ายไปลงทุนในพื้นที่ที่ก าหนด เช่น ในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง (กวางสี) ด้วยการช่วยเหลือ

การจ่ายค่าเช่าให้ผู้ประกอบการ 3 ปี ปีแรกรัฐบาลจ่ายใหร้้อยละ 100 ปีที่สองร้อยละ 75 และปีที่สาม

ร้อยละ 50 หรือถ้าต้องการเปิดหน้าร้านในอาคารแสดงสินค้ารัฐบาลจีนร่วมกับรัฐบาลท้องถ่ินจะให้

ช่วงปลอดค่าเช่ายาวนานถึง 5 ปี 

ดังนั้นเพื่อรับมือกับต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึนภายในประเทศไทย โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงที่สูงข้ึนอย่าง

มาก อาจต้องมีการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในพม่า และ

กัมพูชา ซึ่งยังมีค่าแรงที่ต่ ากว่า และมีต้นทุนค่าขนส่งไม่สูงจนเกินไปนัก รัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีการคิด

จากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออก ซึ่งบางครั้งแทบจะไม่มีปะโยชน์เนื่องจากไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบ

เข้ามาในราคาที่สูงมาก จนท าให้มูลค่าเพิ่มที่เกิดข้ึนโดยคนไทย ในประเทศไทยในการแปรรูปสินค้า

น าเข้าเหล่านั้นเพื่อส่งออกเหลืออยู่ในสัดส่วนที่ไม่สูงนัก รัฐต้องส่งเสริมให้ไทยสามารถออกไปลงทุน

ต่างประเทศ แล้วผู้ประกอบการชาวไทยได้ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ 
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3.2 บริการ 

3.2.1 การคัดเลือกบริการท่ีใช้ในการศึกษา 

ผลการคัดเลือกภาคบริการที่ใช้ในการศึกษาสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ บริการก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและ

ร้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ (แพทย์ พยาบาลทันตแพทย์และสปา) ธุรกิจค้าปลีก บริการ 

Professional services (นักบัญชี วิศวกรและสถาปนิก) และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยเลือก

ศึกษาในภาคบริการที่มีการก าหนดข้อตกลงยอมรับร่วม  (Mutual Recognition Arrangements: 

MRAs) และภาคบริการที่บรรจุใน Package 7 และ 8 ที่ประเทศสมาชิกจะท าการเจรจาภายใต้กรอบ 

AFAS และเป็นภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในตลาดอาเซียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

3.2.2 ผลการศึกษาในภาคบริการ 

3.2.2.1 บริการท่องเท่ียว 

สถานการณ์ปัจจุบันของภาคบริการการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

สมาคมการท่องเที่ยวภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถจ าแนกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ใน 2 

มิติ คือ  

1. จ าแนกตามลักษณะพื้นที่ (Area base) ได้แก่ สมาคมในรายจังหวัดต่างๆ เช่น สมาคมภูเก็ต 

สมาคมเชียงใหม่ สมาคมท่องเที่ยวเมืองสมุย สมาคมท่องเที่ยวพัทยา ฯลฯ 

2. จ าแนกตามลักษณะการท างาน (Functional base) เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศก์ 

บริษัทน าเที่ยว โดยในกลุ่มของบริษัทน าเที่ยวยังแยกย่อยเป็นน านักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว

ภายในประเทศ ( inbound) และ น านักท่องเที่ยวไทยออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

(outbound) ฯลฯ 

ทั้งนีจ้ะมีสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นตัวกลางเช่ือมโยงสมาคมเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน ใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีสมาคมสาขาอาชีพอื่นๆ เช่น สมาคมของผู้ประกอบการธุรกจิการท่องเที่ยวทางเรือ 

สมาคมรถรับจ้างไม่ประจ าทาง สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมสวนสนุกฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกั บ

ธุรกิจท่องเที่ยวอีกเป็นจ านวนมาก  
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แต่เดิมกลุ่มสมาคมทั้งสองลักษณะ (Area base และ Functional base) มักจะมีความคิดเห็นไม่

ตรงกัน เนื่องจากกลุ่มสมาคมตามลักษณะการท างาน มองการท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็นสาขา เช่น สาขา

ที่พัก สาขาน าเที่ยว สาขาการขนส่งและเห็นว่ากลุ่มของตนเองมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่า ดังนั้นจึงมี

ความส าคัญมากกว่า โดยการลงทุนสูงมาจากการสร้างโรงแรม ที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

แต่ในส่วนกลุ่มตามลักษณะพื้นที่มองว่า นักท่องเที่ยวมาเพื่อซื้อแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เป็น

ส าคัญ ดังนั้นความส าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่โรงแรมที่พัก หรือร้านอาหาร 

ทั้งที่ในสภาพความเป็นจริงแล้วทุกกลุ่มภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวล้วนมีความสัมพันธ์และมี

ความส าคัญเท่าเทียมกัน และมีความส าคัญมากทั้งสิ้น เนื่องจากหากส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย เช่น 

การเกิดอาชญากรรมจากมัคคุเทศก์ เพียงคนเดียว ผลกระทบจะเกิดข้ึนกับทั้งอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว แต่บางครั้งความเกี่ยวข้องกันในด้านผลประโยชน์หรือก าไรทางธุรกิจส่งผลให้การรวมตัวกัน

เป็นไปได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ความไม่สามารถรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมและบริษัทน า

เที่ยว อาจเกิดข้ึนเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณของนักท่องเที่ยว โดยหากนักท่องเที่ยวเสีย

ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าโรงแรมในสัดส่วนที่สูง ก็จะมีงบประมาณเหลือส าหรับใช้จ่ายกับบริษัทน า

เที่ยวได้ลดลง กรณีดังกล่าวแตกต่างจากกลุ่มสินค้าซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอิสระต่อกัน ส่งผลให้

สภาอุตสาหกรรมท าการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เหตุการณ์ตรงกันข้าม

เกิดข้ึนกับภาคบริการการท่องเที่ยว ที่ยิ่งความเกี่ยวพันกันสูงกลับท าให้กลุ่มธุรกิจไม่สามารถรวมตัว

กันได ้

ดังนั้นในปี 2544 จึงได้มีพระราชบัญญัติก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยข้ึน โดยสภาฯ มีสมาคมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เป็นสมาชิกโดยไม่ได้ลงถึงระดับ

ผู้ประกอบการเป็นสมาชิก ดังนั้นสภาจึงท าหน้าที่เพียงดูแลในเชิงนโยบาย ส่วนในด้านการปฏิบัติ และ

การเช่ือมโยงนโยบายไปสู่ตัวผู้ประกอบการเป็นเรื่องของสมาคม เนื่องจากสมาคมท่องเที่ยวบาง

สมาคมด าเนินการมาแล้วมากกว่า 40-50 ปที าให้มีความแข็งแกร่งและดูแลสมาชิกของตัวเองได้เป็น

อย่างดี 
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นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังท าหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนใน

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐเช่น เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐบาลในการ

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ปัญหาหนึ่งที่ มักจะ

เกิดข้ึนคือ ความไม่ได้สมดุลในการรับฟังความคิดเหน็ระหว่างกลุม่ผูป้ระกอบการรายเล็กและรายใหญ่

ในการก าหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ทั้งๆที่สัดส่วนร้อยละ 80 ของธุรกิจเป็น SMEs ยกตัวอย่าง 

สมาคมโรงแรมไทยมีสมาชิกในสังกัดจ านวน 500 โรงจากจ านวนโรงแรมที่มีการจดทะเบียนอย่าง

ถูกต้องในประเทศไทยกว่า6,000 โรงแต่เมื่อสมาคมโรงแรมไทยต้องการเสนอข้อเรียกร้องก็มักจะอ้าง

ตนว่าเป็นตัวแทนกลุ่มโรงแรมทั้งหมด ทั้งที่ในความเป็นจริงจ านวนสมาชิกคิดเป็นเพียงสัดส่วนต่ ากว่า

ร้อยละ 10 ของโรงแรมที่จดทะเบียนทั้งหมดเท่านั้นซึ่งในสภาพความเป็นจริงยังมีผู้ประกอบการราย

เล็กที่ไม่ท าการจดทะเบียนสถานประกอบการของตนเป็นโรงแรมอีกในราว 5,000 กว่าราย เช่น

guesthouse อพาตเม้นต์ขนาดเล็ก บ้านพักตากอากาศขนาด 5-10 ห้อง เหล่านี้เป็นต้นซึ่งกลุ่ม

ผู้ประกอบการธุรกิจเหล่าน้ีก็มีการรวมกลุ่มเช่นกัน โดยมากมักอยู่ในลักษณะของชมรม เช่น ชมรม

ตรอกข้าวสารเป็นต้นท าให้ในบางครั้งข้อเรียกร้องของบางสมาคมไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องอย่างแท้จริง

ของผู้ประกอบการทั้งหมดอีกตัวอย่างหนึ่งคือสมาคมบริษัทน าเที่ยวเคยเสนอการคัดเลือกสมาชิก

สมาคมโดยการให้บริษัทที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองต้องมีการวางเงินค้ าประกัน 

โดยก าหนดวางเงินค้ าประกันในอัตราที่สูงภายใต้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการ

หลอกลวงนักท่องเที่ยว แต่แท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวกลับเป็นการขัดขวางการเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียน ทั้งที่ในความเป็นจริงการมีเงินมาวางค้ าประกันกับความ

ซื่อสัตย์ในการบริการลูกค้าเป็นคนละประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และยังไม่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้

ในอุตสาหกรรมอีกด้วย 

การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 

ความคิดเห็นต่อกรณีโรงแรมต่างชาติเข้ามาเปิดให้บริการในไทย ในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติสามารถ

ถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 49แต่ในทางปฏิบัติโรงแรมที่มีช่ือเป็นโรงแรมในเครือต่างชาติ หรือโรงแรมใน
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เครือที่มีเครือข่ายทั่วโลก มักจะมีเจ้าของ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย แล้วจ้างเครือโรงแรม

ต่างชาติเข้ามาท าหน้าที่บริหารจัดการมากกว่า  

ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ประสบความส าเร็จอันดับต้นๆในไทยมักจะเป็น

ชาวต่างชาติ เนื่องจากธรรมชาติของคนไทยไม่มีความเด็ดขาดในการปกครอง มักจะยอม

ประนีประนอมกับความไม่มี วินัยของพนักงาน ท าให้ไม่สามารถควบคุมการท างานให้สามารถ

ให้บริการในระดับทีด่ีเลศิกับลกูค้าได้ ด้วยความที่ยอมประนีประนอมสงูนี้เอง ท าให้โรงแรมที่เปน็เครอื

ระดับโลกส่วนใหญ่ มักจะมีคนไทยเป็นเจ้าของ ใช้ระบบบริหารจัดการแบบสหรัฐอเมริกาซึ่งมี

เทคโนโลยีในด้าน Hotel Management แต่มีเจ้าหน้าที่บริหารเป็นชาวยุโรปที่มีความมีวินัยสูง 

ทัศนคติของผู้ประกอบการภาคบริการการท่องเที่ยวต่อการเปิดเสรีการค้า 

เมื่อกล่าวถึงการเปิดเสรีภาคบริการ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มักจะกลัวการเข้ามาของ

ผู้ประกอบการต่างชาติ โดยกลุ่มบริษัทน าเที่ยวมักจะกลัวการเข้ามาของบริษัทน าเที่ยวจาก เกาหลี 

รัสเซีย ยุโรป ในขณะที่กลุ่มโรงแรมก็กังวลกับการเข้ามาลงทุนของเครือโรงแรมต่างชาติขนาดใหญ่

เช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มโรงแรมมีการเสนอการสร้างข้อกีดกันทางการค้าในลักษณะของการ

ก าหนดให้โรงแรมต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนได้ต้องมีการลงทุนในมูลค่าไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่ง

อาจจะมีข้อขัดแย้งกับการกฎเกณฑ์ในการเปิดเสรีการค้าบริการในลักษณะของมาตรการกีดกันทาง

การค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTBs) 

แต่หากวิเคราะห์ในภาพกว้างของทั้งอุตสาหกรรมแล้วการเปิดเสรีจะก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวที่มาจากนอกกลุ่มอาเซียนมักจะไม่ท่องเที่ยวโดยมีจุดหมายเพียงประเทศเดียว แต่จะ

เดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในลักษณะของการเปน็ประตูสู่อาเซียน(Hub/ Gateway)ดังนั้นการเปิดเสรี

การค้าบริการการท่องเที่ยวภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่าย แต่ทั้งนี้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการผลักดัน

ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศมีความแข็งแกร่งข้ึนเสียก่อน 
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การออกสู่ตลาดอาเซียนภายใต้ประชาคมอาเซียน 

การออกสู่ตลาดต่างประเทศต้องพิจารณาแยกกลุม่ หากเป็นประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนถือเป็น

โอกาสของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทั้งขนาดใหญ่ และทั้งผู้ประกอบการSMEs ชาวไทยที่จะเข้าไป

ลงทุน เช่น สร้างโรงแรม สร้างที่พัก และโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวต่างๆ ในกลุ่มประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้ SMEs ไทยมีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่ขาดความรู้เรื่อง

กฎหมายของประเทศที่จะไปลงทุน  

แต่ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระยะทางไกลจากไทยที่ เป็น Dialogue Partners ภายใต้

ข้อตกลงทางการค้าในกรอบ ASEAN Plus One อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ถือเป็น

ช่องทางทางธุรกิจส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวขนาดใหญ่เท่านั้นโดยลักษณะของการ

ออกไปลงทุนจะเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหาร สปา บริษัทน าเที่ยว เป็นต้น 

บริษัทของไทยที่มีการเติบโตดีที่สุดและมีศักยภาพในการออกต่างประเทศ คือ เซ็นทรัล แต่แท้จริง

แล้ว SMEs ไทยส่วนใหญ่ล้วนมีศักยภาพ ประกอบกับประเทศในแถบอาเซียนให้การยอมรับประเทศ

ไทย ประเทศที่ไทยมีโอกาสเข้าไปรุกได้ ได้แก่ ลาว พม่า แต่ในกรณีของกัมพูชานั้น ในขณะนี้

เวียดนามและสิงคโปร์เข้าไปลงทุนเกือบเต็มพื้นที่แล้ว ทั้งนี้รัฐบาลไทยควรมีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะในการท าการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในประเทศเหล่าน้ี รวมทั้งท าหน้าที่เผยแพร่

ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการออกไปท าธุรกิจในต่างประเทศ และต้องมีการคุ้มครองกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ออกไปด าเนินธุรกิจด้วย 

โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายรายพิจารณาว่าโครงสร้างปัจจุบันของกระทรวง

ท่องเที่ยวและกีฬาไม่เอื้อให้กระทรวงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกในลักษณะนี้ได้มากนัก แต่ควรมี

การจัดตั้งองค์กรในลักษณะเดียวกับโครงการเฉพาะกิจที่มีหน้าที่เฉพาะ เช่น โครงการEastern 

Seaboard ต้องมีแผนบูรณการให้งานของหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันสามารถเช่ือมโยงกันได้

อย่างสนิท และมีต้องมีส านักเลขาธิการ(Secretariat)ที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจ เป็นภาคการผลิตมีขนาดความรับผิดชอบใหญ่กว่าขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่

ของกระทรวงหลกัเพียงกระทรวงเดียวโดยโครงสร้างขององค์กรนี้อาจมีลกัษณะที่คล้ายกนักับการควบ
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รวมส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) ผสมผสานกับ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)เข้าด้วยกัน 

ปัจจุบันกระทรวงท่องเที่ยวฯ มักจะให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่เป็นผู้คุมกฎ(Regulator)และ

ท างานวิชาการโดยมีการตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรทางด้านท่องเที่ยว ในความเป็นจริงการจัดตั้ง

สถาบันนี้ของกระทรวงก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนข้ึนในระบบ เนื่องจากรัฐบาลมีกระทรวงศึกษาธิการท า

หน้าที่ผลิตบุคคลากรในช่วงก่อนวัยท างาน และมีกระทรวงแรงงานท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรที่อยู่ใน

ตลาดแรงงานอยู่แล้ว ดังนั้นแนวทางที่ควรจะเป็นคือให้ทั้งสองหน่วยงานนี้ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้เช่ียวชาญ อย่าให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาท างานในลักษณะที่ซ้ าซ้อนกัน แต่หน่วยงานอื่นๆ 

ควรแสดงความต้องการว่าอยากได้บุคคลากรลักษณะใด รวมทั้งเข้าไปจัดการปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน และการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาและร่วมกับ 2 กระทรวงหลักนี้ 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA)on Tourism Professional 

เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างก็ไม่มีความพร้อมด้วยตนเองในการเริ่มต้นจัดท ามาตรฐาน

วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในลักษณะของข้อตกลงยอมรับร่วม ท าให้ประเทศออสเตรเลียเสนอตัวเข้า

มาเป็นผู้ด าเนินการจัดท า รวมทั้งท าการเดินสายเพื่อโน้มน้าวประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

ยอมรับ MRA ฉบับนี้ (นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังมี MRA อีก 4 ฉบับที่ด าเนินการในลักษณะนี้) 

สุดท้าย MRA ที่เกิดข้ึนจึงเป็นการก าหนดแนวทางมาจากภายนอกประเทศสมาชิกอาเซียนเอง ท าให้มี

หลายฝ่ายเกิดความกังวลในเรื่องของการครอบง าทางความคิดจากประเทศออสเตรเลีย ตัวอย่างของ

MRA ด้านการท่องเที่ยวที่มีการก าหนด 32 ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น พนักงาน

น าเที่ยว หัวหน้าพ่อครัว แม่ครัวเป็นต้นซึ่งมาตรฐานเหล่านี้กลับสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ

ภายในประเทศออสเตรเลียมากกว่าแนวทางการปฏิบัติงานภายในประเทศอาเซียน โดยในปัจจุบัน 

MRA ของ Tourism Professional เหลือเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามเนื่องจาก

อยู่ในข้ันตอนการผ่านระบบรัฐสภา แม้ว่าในทางไม่เป็นทางการ ประเทศไทยก็ได้ยอมรับกับ 

MRA ฉบับนี้ไปแล้ว 
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ทั้งนี้ MRA ถือเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ แต่เป็นภัยคุกคามแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ กล่าวคือ 

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะมีอ านาจในการต่อรองเพิ่มมากข้ึน เช่น ในการจ้างงาน ถ้า

บุคคลากรในประเทศไทยท าไม่ได้ตาม MRA เจ้าของธุรกิจก็น าเข้าผู้ประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ 

หรือจากอาเซียนเข้ามาท างานได้ในอนาคต ด้วยค่าแรงที่อาจจะเท่ากันกับผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทย

ด้วยกันเอง ในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนื่องจากอ านาจการต่อรองที่ลดลง 

รวมทั้งยังต้องต้องพยายามท าให้ตัวเองมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือมากกว่าที่ก าหนดไว้ใน MRA ให้ได้

และต้องไม่เรียกร้องค่าจ้างที่สูงจนเกินไปจึงจะมีงานท า 

สถานการณ์นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละประเทศอาเซียนมีความแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 60) จะเป็นนักท่องเที่ยว

จากในประเทศอาเซียน ซึ่งต่างจากไทยที่มีโครงสร้างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 60) เดิน

ทางเข้ามาจากประเทศต้นทางที่อยู่นอกประชาคมอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสถานะ

เป็นประตูสู่อาเซียน (Hub/ Gateway)ดังนั้นจากแนวโน้มที่เมื่อมีการเปิดเสรีมากขึ้นโดยเฉพาะตาม

แผนงาน  Peop le -to -Peop leConnectiv ity  ซึ่ ง เป็ น  1  ใน  3  แผนงานห ลั กภายใต้ 

MasterPlanonASEANConnectivityการท่องเที่ยวในอาเซียนมากกว่าหนึ่งประเทศโดยนักท่องเที่ยว

ทั้งจากในภูมิภาคอาเซียนและจากนอกภูมิภาคอาเซียนน่าจะเกิดข้ึน และไทยน่าจะเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์จากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง

อาเซียนได้ แต่ ณ ปัจจุบันลักษณะของการเคลื่อนย้ายบุคคลอย่างเสรีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ใน

ภูมิภาคยังไม่เกิดข้ึน  

สถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซียมาไทยจ านวนมาก เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 60 และการที่

นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเช่นนักท่องเที่ยวรัสเซียไม่ยอมเดินทางไปประเทศอื่นในอาเซียน ยกเว้นประเทศ

ไทยทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธรรมชาติของคนไทยที่มีลักษณะผ่อนคลาย ประนีประนอม ไม่เคร่งครัด

ในกฎระเบียบดังนั้นไทยควรมองโครงสร้างทั้งระบบว่าจะท าอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพ

รองรับอุปสงค์จ านวนมากที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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แม้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีการรุกในต่างประเทศอยู่พอสมควรไม่จ าเป็นต้องรอให้นักท่องเที่ยว

เดินทางเข้ามาเอง โดยหลายบริษัทน าเที่ยวเดินทางออกไปลงทุนเปิดส านักงานในรัสเซีย จีน และ

อินเดีย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามายังประเทศไทย ทั้งนี้ในต่างประเทศ

เราอาจไม่ได้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสายการผลิตแตผู่้ประกอบการท่องเที่ยวไทยกลับพิจารณา

ว่าไทยอาจจะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปเปิดบริษัทน าเที่ยวในต่างประเทศเพราะสามารถร่วมมือกับ

บริษัทท้องถ่ินในลักษณะของ Local Collaboration ได้โดยความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะของการ

แลกเปลี่ยนลูกค้าระหว่างกัน เช่น นักท่องเที่ยว Outbound ชาวไทยที่ออกไปต่างประเทศก็ไปใช้

บริการบริษัทน าเที่ยวท้องถ่ินที่บริษัทไทยไปท าความร่วมมือไว้และเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

Inbound เข้ามาก็มาใช้บริการบริษัทน าเที่ยวในประเทศไทย ที่มีสัญญาร่วมมือกัน 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยนิยมใช้บริการบริษัททัวร์ของไทย และออกไปเที่ยวในลักษณะเป็นกรุ๊ปที่

บริษัทน าเที่ยวจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ทุกรายการทั้งอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว แต่ใน

อนาคตแนวโน้มการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของคนรุ่น

ใหม่ว่าจะหันไปนิยมบริษัททัวร์ของต่างชาติในไทย หรืออาจเปลี่ยนค่านิยมเป็นการเดินทางไป

ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ถึงอย่างไรปัจจุบันบริษัททัวร์ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยยังมีความเสียเปรียบ

ทางด้านต้นทุนซึ่งสูงกว่าของบริษัทไทย 

จุดอ่อนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

จุดอ่อนของอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวไทยที่ส าคัญมี 2 ประการคือ 1) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทัง้

จากอุบัติเหตุ อาชญากรรม และจากความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ2) จุดอ่อนใน

ระบบของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งผู้ประกอบการและภาครัฐ 

เช่น ในเรื่องของคุณภาพถนน สายการเดินเรือ เดินรถ สายการบิน เส้นทางและบริการของระบบ

รถไฟ รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลทั่วๆ ไป เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่ การ

ติดต่อสื่อสาร เหล่าน้ีเป็นต้น 

 

 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-69 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 30-40 ที่เข้ามาในประเทศไทยมีลักษณะFIT (Free Individual 

Traveler) คือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองและร้อยละ 60-65 ของกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะ

กลับมาเที่ยวอีกครั้ง(Repeater) โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะท าการค้นหาข้อมูลผ่านทางระบบ 

Internet และเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ดังนั้นระบบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)ที่

กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นจึงมีความส าคัญอย่างมาก ควรจะอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

เท่าที่จะท าได้  

ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ FIT ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนน้ีสอดคล้องกับบทบาทของบริษัทน าเที่ยว

ขาเข้า (Inbound)ที่เริ่มมีบทบาทและความส าคัญลดลงเรื่อยๆโดยลดลงในลักษณะของสัดส่วนเมื่อ

เปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ แม้ว่าปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ลดน้อยลงก็

ตามโดยนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบริษัทน าเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. หาก MRA บริการการท่องเที่ยวมีผลบังคับใช้ และเมื่อมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

อ านาจการต่อรองจะตกอยู่กับนายจ้าง ในขณะที่ลูกจ้างชาวไทยจะสูญเสียอ านาจการต่อรองใน

ทุกระดับในทั้ง 32 วิชาชีพ 

2. เนื่องจากธุรกิจบริการใน Mode1:Cross Border Consumption ของภาคบริการไม่สามารถ

สร้างการกีดกันได้ เนื่องจากระบบโทรคมนาคมและระบบอินเทอร์เนตที่พัฒนามากข้ึน ดังนั้น

ผู้ประกอบการต้องพยายามปรับตัวเองให้สามารถขายบรกิารที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการ

รายอื่น และสามารถสนองอุปสงค์ของผู้บริโภคในลักษณะ Customize ได้ ผู้ประกอบการต้อง

พยายามปรับตัวเองให้อยู่รอดได้ เนื่องจากรูปแบบการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

เช่นกัน และต้องมีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจมาก

ยิ่งขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี Website ของตนเอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถ

หาข้อมูลได้ มิฉะนั้นก็จะเสียโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในทางเทคนิคมากกว่า 
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3. รัฐบาลต้องเริ่มวางแผนแม่บท และก าหนดยุทธศาสตร์อย่างจริงจังว่าจะท าอย่างไรให้ประเทศไทย

เป็น Regional Hub ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน

ที่สุด 

4. ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลผลักดันแผนแม่บทความเช่ือมโยงอาเซียน (Master Plan on 

ASEAN Connectivity: MPAC) ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ความเช่ือมโยงทางถนน รถไฟ สายการบิน 

สายการเดินเรือ การอ านวยความสะดวกด้านการผ่านแดน การออก ASEAN Single Visa จะท า

ให้การวางแผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกอาเซียนเปลี่ยนไป ไทยจะ

สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ีในการสร้างตนเองให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ

ภูมิภาคได ้

5. ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่อุปทานต้องเข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างแผนแม่บท

การท่องเที่ยวไทยที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพราะปัจจุบันปัญหาที่พบคือ บริษัทท่องเที่ยวพยายาม

ขายโปรแกรมการท่องเที่ยวในราคาที่ ถูกที่สุดเพื่อแย่งลูกค้าต่างชาติกันเอง ท าให้โรงแรม 

ร้านอาหาร บริษัทขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว โดนกดราคาไปด้วยแต่ธุรกิจต่อเนื่องก็ต้องยอมตัดราคา

ลง เพราะต้องการยอดขาย ต้องการ  Volume ทั้งที่ในความเป็นจริง ถ้ามีการร่วมเจรจา ร่วม

วางแผนก าหนดกลยุทธ์ ก าหนดราคาด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรก โปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

และดึงดูดลูกค้าต่างชาติ อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวเสมอไป 

ดังนั้นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีบทบาทร่วม

เป็นเจ้าภาพท าให้เวทีการประชุมสัมมนาร่วมกันของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่

อุปทานเกิดข้ึน และต้องเป็นการร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย 

6. ไทยควรมีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man made)ที่สื่อหรือดึงจุดเด่นของไทย 

ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดความคิดอยู่ที่การสร้างCasinoเท่านั้น แต่ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่

ยอมรับในระดับสากลและต้องแสดงออกถึงตัวตนความเป็นไทยและอาเซียนอย่างชัดเจน เช่ือว่า

จากจ านวนนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ไม่สามารถสู้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ เพราะส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเที่ยวจากภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเทา่น้ัน แต่นักท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่เดินทางมา

จากทั่วโลกการสร้าง Man Made Attraction ที่ดียังจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่อง Green Season 

หรือ Low Season ด้วย 
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7. รัฐควรมีเงินทุนตั้งต้น(Initial Fund)ร่วมกับภาคเอกชนไทยและร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละท้องถ่ินและสร้างระบบรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้

แหล่งท่องเที่ยวด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เช่ือว่าจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการกระจายงบประมาณลงสู่ท้องถ่ินด้วยวิธีการเช่นในปัจจุบัน ที่

ให้ท้องถ่ินน าไปบริหารจัดการกันเองโดยไม่มีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วน

ท้องถ่ิน และภาคเอกชน 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพในภาคบริการอาหารและเครื่องดื่มต้องการให้ภาครัฐด าเนินการสนับสนุน

โครงการอย่างต่อเนื่อง (แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็อยากให้โครงการด าเนินต่อไป ไม่ใช่

เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกรัฐบาล)และการสนับสนุนพ่อครัวแม่ครัวที่จะออกไปท างานในต่างประเทศ

อย่างเต็มที่ 

9. พ่อครัวแม่ครัวที่ต้องการเดินทางไปท างานต่างประเทศขาดการเตรียมตัวและศึกษาข้ันตอนก่อน

ล่วงหน้า ส่วนใหญ่รอให้มีคนมาติดต่อแล้วจึงเดินทางไปท างานโดยบางครั้งคุณสมบัติไม่ผ่าน

เงื่อนไขที่แต่ละประเทศก าหนดไว้ ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเดินทางออกไปท างานได้จริงทาง

ภาครัฐควรจัดงบประมาณในการฝึกอบรมแก่พ่อครัวแม่ครัวให้มีคุณสมบัติครบถ้วนและความ

พร้อมในออกไปท างานในต่างประเทศ 

10. ปัญหาของนายหน้าที่หาคนไปท างานในต่างประเทศควรท าการแก้ไขด้ วยการจัดให้มีการ

ลงทะเบียนบริษัทนายหน้าเหล่าน้ันเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของบริษัทนายหน้า 

11. ภาคการศึกษา โดยเฉพาะอาชีวะศึกษาต้องปรับตัวอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ

มากกว่าเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ปัจจุบันพบปัญหา

ว่า เด็กจบใหม่ที่เริ่มต้นท างานไม่สู้งาน และย้ายงานบ่อย รวมทั้งไม่มีความรู้ความช านาญมาก

เพียงพอในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
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3.2.2.2 บริการสปา 

สถานการณ์ของธุรกิจสปาไทย 

ธุรกิจสปาถือเป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่ของไทย เกิดข้ึนประมาณสิบปีที่แล้ว วิสัยทัศน์ของธุรกิจสปาไทย

คือ การผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบริการสปาของโลก ปัจจุบันสมาพันธ์สปาไทยได้รับ

ความร่วมมือจากสสว.ท าการพัฒนารว่มกับสปาตะวันตก (เป็นกรณีศึกษาแลกเปลีย่นกับประเทศตุรกี) 

พื้นฐานธุรกิจสปาของไทยยังต้องพึ่งพิงกับธุรกิจการท่องเที่ยว โดยในอดีตรายได้หลักจากธุรกิจสปา

ข้ึนกับธุรกิจการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 65 ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท าให้ตลาดเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปโดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปเริ่มลดจ านวนลง แต่นักท่องเที่ยวจากรัสเซียหรืออินเดีย

เพิ่มข้ึนมาทดแทน สถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการเพิ่ม GDP รายได้ของ

การท่องเที่ยวจาก 1 ล้านล้าน เป็น 2 ล้านล้านภายใน 5 ปี ส่งผลให้ปัจจุบันเรามีการส่งออกสปาหรือ

ผู้ให้บริการมากกว่า 65 ประเทศทั่วโลก เสมือนเป็นการประชาสัมพันธ์สปาไทยในต่างประเทศอีกทาง

หนึ่ง ปัจจุบันคาดว่ามีสถานประกอบการสปาทั่วประเทศ ประมาณ 1,500 แห่ง แต่ตัวเลขดังกล่าวยัง

ไม่มีความชัดเจนส่งผลให้การก าหนดหรือด าเนินยุทธศาสตร์ใดๆต่อธุรกิจไม่มีความชัดเจนและไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 

การประกอบกิจการสปาและการนวดไทยเพื่อสุขภาพจัดเป็นการส่งเสริมสุขภาพซึ่งออกเป็นกฏหมาย

ที่เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากกฎหมายแม่ออกตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเมื่อมีการด าเนินการใดๆที่ผิดกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขจะ

ไม่มีอ านาจในการตรวจจับ ต่างจากกรณีของร้านขายยาหรือคลินิกเถ่ือนที่กระทรวงสาธารณสุข

สามารถด าเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งคือ Spa Therapist ของไทย

จัดเป็นสาขาส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่มีการรองรับเป็นวิชาชีพ (ยังไม่มีการท า Competency)  

นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการออกไปท างานนอกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาต

ให้ไทยน าบุคลากรเข้าไปท างานในสถานประกอบการไทยในญี่ปุ่น  
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ธุรกิจสปาไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การก้าวสู่ AEC เสมือนเป็นการเปิดประเทศกับทั้งโลก โดยประเทศที่น่าจับตามองที่สุดคือสิงคโปร์ ซึ่ง

เป็นนายหน้าของทั่วโลก ในอนาคตธุรกิจสปาไทยมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อกิจการเพิ่มข้ึน และหากไม่มี

การปรับตัวสุดท้ายคนไทยจะกลายเป็นแค่แรงงาน ทั้งนี้ไทยถือว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าใน

อาเซียน  

ประเทศที่มีการตื่นตัวด้านบริการสุขภาพมากที่สุดในอาเซียนคือ ไทย รองลงมาคือ อินเดีย ด้าน

ศักยภาพ อินโดนีเซียมีศักยภาพใกล้เคียงกับไทย ฟิลิปปินส์เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจสปาพร้อมกับไทยแต่มี

ความได้เปรียบเรื่องภาษาและได้รับความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกนั้นแถบประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นกลุ่มที่การพัฒนายังน้อยกว่าไทย จึงอาจต้องมีการตั้งก าแพง

เพื่อป้องกันใน Mode 4 ซึ่งอาจเกิดการเคลื่อนย้ายจากค่าแรงที่ต่ ากว่า  

ข้อได้เปรียบหนึ่งของไทยคือ การนวดของไทยได้รับการยอมรับทั่วโลก ดังนั้นหากแบ่งกลุ่มสปาเป็น 

Spa Management และ  Thai Spa Management เร ามี ความ ได้ เป รี ยบ ในส่ วน  Thai Spa 

Management มากเนื่องจากคู่แข่งในส่วนน้ียังมีจ านวนค่อนข้างน้อย  

จากแนวโน้มการท่องเที่ยวอาเซียนที่มากกว่าหนึ่งประเทศ ควรมีการสร้างเครือข่ายการให้บริการสปา

ในหลายๆรูปแบบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศให้เป็นเส้นทางสายไหมสปา อีกด้านหนึ่งคือการเข้าไป

ลงทุนด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเช่น สิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใน

อนาคต ส าหรับประเทศอินเดียปัจจุบันเตรียมเจรจาเรื่องขอน าการนวดอายุรเวทเข้ามายังไทย  

สถานประกอบการสปาในพัทยา 

พัทยา มีสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพประมาณ 70-80 แห่ง สถานประกอบการนวดเพื่อสขุภาพ

เกือบ 400 แห่ง แต่จ านวนสถานประกอบการที่ผา่นการรับรองจากสาธารณสุขไม่เกินร้อยละ 30 ด้าน

บุคลากรผู้ให้บริการในสปามีพนักงานไม่เกินร้อยละ 70 ของจ านวนพนักงานที่ต้องการในสถาน

ประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งปัญหานี้เกิดข้ึนในสถานประกอบการ

ในภูมิภาคอื่นๆเช่นกัน  
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ตลาดของสปาในพัทยาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งประกอบไปด้วยสามประเทศหลัก ได้แก่ รัสเซีย 

จีน และเกาหลี ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียเริ่มเพิ่มจ านวนข้ึน 

ในส่วนของ AEC กับพื้นที่พัทยายังไม่มีการตื่นตัว และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค

ที่จะเกิดข้ึนกับธุรกิจ แต่ปัญหาที่ชัดเจนคือ บริษัทท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการ

ธุรกิจสปาเอง และบางส่วนไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

สถานประกอบการสปาในภูเก็ต 

ภูเก็ต มีจ านวนสปามากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจ านวนสปาทั้งหมดประมาณ 300 แห่ง แต่เป็น

ธุรกิจสปาที่ผ่านมาตรฐานเพียงประมาณ 80 แห่ง สาเหตุหนึ่งมาจากการไม่เข้ารับการต่ออายุ

ใบอนุญาตของสถานประกอบการ ตลาดหลักเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียและยุโรป ปัจจุบันเริ่มมี

นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพิ่มมากข้ึน ประเทศหนึ่งได้แก่ ลาว ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่น่าจะมีการเติบโต

มากขึ้น ทั้งนี้ตลาดสปาภูเก็ตค่อนข้างผันผวนเนื่องจากร้อยละ 95 เป็นอุปสงค์ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาแสดงความรับผิดชอบเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

กับสถานประกอบการที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ให้บริการ แม้การจ้างงาน

จะมีผลตอบแทนสูงประมาณ 20,000-30,000 ต่อเดือน อีกส่วนคือ การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจ

ต่างชาติซึ่งไม่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันจึงเริ่มเกิดการไล่ซื้อสถานประกอบการที่มีอยู่เดิมในท้องที่ 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. สร้างความเป็นเอกภาพระหว่างองค์กร ทั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและผู้มีหน้าที่ในการจับกุม

ผู้กระท าความผิดตามกฏหมาย 

2. สร้างเครือข่ายการด าเนินงานของภาครัฐให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ คือ หน้าที่ในการควบคุม

การด าเนินธุรกิจเป็นของกระทรวงสาธารณสุข การตลาดการประชาสัมพันธ์เป็นของกระทรวง

การท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย การส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาขีด

ความสามารถเป็นของกระทรวงศึกษาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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3. ปัจจุบันโรงแรมที่เป็น Chain ในระดับ 4-5 ดาวจากต่างประเทศบังคับให้มีการให้บริการสปา 

ดังนั้นโรงแรมของไทยในระดับ 4-5 ดาวก็ควรจะมีการปรับตัวไปในลักษณะเดียวกัน  

4. ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษา โดยการเพิ่มหลักสูตรทางด้านสปาให้เป็นที่ยอมรับ 

5. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

6. สร้างร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ 

7. เพิ่มมูลค่าให้กับการนวดไทย 

8. ผลักดันแนวคิดการสร้างสมาพันธ์สปาอาเซียนในอนาคต  
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3.2.2.3 บริการค้าปลีก 

สถานการณ์ปัจจุบันของบริการค้าปลีกไทย 

จากข้อมูลของสมาคมค้าปลีกไทย ในปี 2553 มูลค่าการค้าปลีกของไทยอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้าน

บาท หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 13 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยประมาณ

ครึ่งหนึ่งของมูลค่าน้ีมาจากการด าเนินธุรกิจของผู้ค้าปลีกที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยซึ่งมี

สมาชิกทั้งสิ้นจ านวน 49 ราย นับตัวเลขการค้ารวมกว่า 6 แสนล้านบาท โดยตัวเลขสถิติของมูลค่า

ภาคการค้าปลีกไทยจะค านวณจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นมูลค่าภาคการค้าปลีกที่ 1.3 ล้านล้าน

บาทจึงน่าจะต่ ากว่าความเป็นจริง (Under-estimation) เนื่องจากเป็นการรวมมูลค่าเฉพาะร้านค้า

ปลีกที่มีลักษณะเป็น Modern Trade คือมีระบบบัญชี มีการเก็บรวบรวมสถิติ และอยู่ในระบบภาษี 

แต่มูลค่านี้ยังไม่ได้รวมเอามูลค่าทางธุรกิจของผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ค้าแบบ 

Traditional Trade เช่น ร้านขายของช า ไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นในสภาพความเป็นจริง

แล้วมูลค่าของธุรกิจค้าปลีกน่าจะมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 13 ของ GDP 

ในภาพรวมทางสมาคมค้าปลีกซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ยังไม่มีความกังวลเรื่อง

ผลจากการเปดิการค้าเสรโีดยเฉพาะภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เนื่องจากเหตุผลหลัก 3 

ประการ ได้แก่ 

1. ทางสมาคมมีการเตรียมความพร้อม โดยได้ท าการศึกษาตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิถาค

อาเซียนมาแล้วตั้งแต่ปี 2545 โดยท าการกรณีศึกษาเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอินเดีย 

โดยเน้นการศึกษาเรื่องท าเลการค้าขายมากกว่าเรื่องของกฎระเบียบหรือข้ันตอนการด าเนินการ

ของกรอบความร่วมมือทางการค้าต่างๆ 

2. ผู้ประกอบการไทยมีความเห็นร่วมกันว่าไทยมีศักยภาพมากพอที่จะบุกตลาดเอเชีย ยิ่งไปกว่าน้ัน

ปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรลัเริม่เดินทางไปเปิดตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรปแล้ว โดยเริ่มต้นที่ประเทศอิตาล ี

โดยการเข้าซื้อกิจการห้างค้าปลีกท้องถ่ิน“La Lista” และเริ่มต้นเข้าไปบุกตลาดอาเซียนโดยเข้า

ไปลงทุนเปิดห้างสรรพสินค้าในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
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3. ที่ผ่านมาถึงแม้จะยังไม่มี การเปิดการค้าเสรี ห้ างค้าปลีกต่างชาติก็ เข้ามาด าเนินธุรกิจ

ภายในประเทศไทยอยู่แล้ว เช่น กรณีของโลตัส และบิ๊กซี ซึ่งก็ ไม่ได้มีผลกระทบกับห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการชาวไทยมากนักโดยห้างต่างชาติเหล่าน้ีบางบริษัทได้รับการส่งเสริม

การลงทุนด้วยซ้ า ดังนั้นเมื่อมีการเปิดเสรีการค้า ถ้าธุรกิจต่างชาติจะเข้ามาแข่งขันบนพื้นฐาน

เดียวกัน ไม่ได้มีแต้มต่อเช่นในกรณีของการส่งเสริมการลงทุน หรือการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจก็

ไม่น่าจะสร้างความกังวลแก่ผู้ประกอบการชาวไทยแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติก็ส่งผลให้ โครงสร้างการค้าปลีกในประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นในกรณีการเข้ามาของกลุ่มแมคโครซึ่งเป็นห้างค้าส่งเข้ามา ท าให้

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทางการค้าปลีกของไทยเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็เป็นไปในลักษณะที่

มีการพัฒนามาเรื่อยๆ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ พ่อค้าคนกลางที่ท าหน้าที่ในการกระจาย

สินค้า (ยี่ปั๊วะซาปั๊วะ) ซึ่งอาจจะหายไปโดยปรับธุรกิจตัวเองเป็นผู้ค้าปลีก และผู้กระจายสินค้าใน

ลักษณะของ supplier ซึ่งมีอ านาจต่อรองลดลง ปัจจุบันอ านาจต่อรองอยู่ที่ประมาณ 50:50จากแต่

เดิม แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายเล็กจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเข้าร้าน

มากขึ้น  

การค้าปลีกเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไป เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาท าธุรกิจต้องมีความเข้าใจ 

การกระจายสินค้า (Distribution) ในแต่ละช่องทาง โดยในอนาคตสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดการณ์ว่า 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจขายสินค้า (Distributor) ในประเทศไทยอาจจะถูกควบคุมด้วย

ธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศ เช่น ยูนิลิเวอร์ดีทแฮล์ม และเช่ือว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ

ร้านค้าปลีก(Retailer)จะเหลือเพียงไม่กี่รายและ Supplier กับ Retailer มีแนวโน้มที่จะสลับหน้าที่

กัน เนื่องจากเมื่อ Retailer มีขนาดใหญ่ข้ึนก็มักจะต้องการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และ

บริการของตนเอง(differentiation)ในขณะที่ผู้กระจายสินค้า(Supplier)ไม่สามารถตอบสนองโดยการ

ผลิตสินค้าตามที่ต้องการให้ได้เนื่องจากต้นทุนที่สูงข้ึนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่เกิดการประหยัดต่อ

ขนาด(economies of scale)เป็นเหตุให้ผู้ค้าปลีก(Retailer)หันมาท าการน าเข้า (Sourcing)โดยตรง

จากต่างประเทศด้วยตนเอง ส่งผลให้ Supplier ซึ่งเดิมไม่มีที่วางจ าหน่ายสินค้าของตนเองมีความ

จ าเป็นต้องหันมาท าการเปดิหน้ารา้นของตนเอง โดยในปัจจุบันเริ่มมีตัวอย่างใหเ้หน็ ในกรณีของสินค้า
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ส าหรับในกลุ่มสินค้าอาหาร เช่น fresh mart พรานทะเล เถ้าแก่

น้อย หรือกลุ่มผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป เช่น กลุ่มซีโน -แปซิฟิค เทรดดิ้งอนาคตคาดว่า

รูปแบบการค้าจะเป็นตามแนวโน้มดังกล่าวนี้มากยิ่งข้ึน 

ผลกระทบจากการค้าเสรีและแนวโน้มการเข้ามาท าตลาดของผู้ค้าปลีกต่างชาติ 

ผู้ประกอบการรายใหญ ่เช่น แมคโคร ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับกลุม่เมโทร(Metro AG) ที่มีฐานทางธุรกิจ

ใน Düsseldorf ประเทศเยอรมัน เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาลงทุนในมูลค่าสูงในภูมิภาคอาเซียน 

โดยในปัจจุบันเมโทรมีสาขาเป็นจ านวนมากในประเทศเวียดนาม โดยแต่เดิมเมโทรและแมคโครมี

เจ้าของเป็นคนตระกูลเดียวกัน แต่ในปัจจุบันแมคโครเป็นเพียงสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 5 ของมูลค่าธุรกิจ

ของกลุ่มเมโทรโดยคาดว่าการเข้ามาของธุรกิจต่างชาติจะเข้ามาในลักษณะของการเข้ามาซื้อกิจการ 

(Takeover) เพราะคงไม่มีใครสามารถเข้ามาโดยเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้เนื่องจากมีข้อกีดกันทางการท า

ธุรกิจอยู่มากพอสมควร 

ส าหรับกลุ่มเทสโก (Tesco Plc) ปัจจุบันเทสโกเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดการท าธุรกิจใหญ่เป็น

อันดับที่สามของโลกรองจากWal-martและ Carrefour สมาคมผู้ค้าปลีกไทยพิจารณาว่าการเข้ามา

ของ Wal-mart ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งเมื่อมีการควบรวมกิจการ(takeover) ระหว่างกลุ่ม BIG C(ซึ่งมีผู้

ถือหุ้นส่วนหนึ่งคือ กลุ่ม Casino ค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสกับ Carrefour (จากฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน) 

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าหาก Wal-martซึ่งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจะเข้ามา

เปิดตลาดในประเทศไทย นั่นหมายความว่า Tesco สัญชาติอังกฤษกับBig C ของฝรั่งเศสจะหันมา

ร่วมมือกัน 

ด้านผู้ค้าปลีกจากจีนนั้น สมาคมผู้ค้าปลีกไทยพิจารณาว่าเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ แตย่ังไม่น่ากังวล

เนื่องจากจีนยังพิจารณาว่ากลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาเป็นต้นแบบการด าเนินธุรกิจและในทางปฏิบัติจีนยัง

ไม่ได้มีการลงทุนซื้อที่ดินในไทยแต่อย่างใด  

ส าหรับผู้ค้าปลีกไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยพิจารณาว่ากลุ่มร้านค้าปลีกที่

ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty stores)จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยพบว่าประเทศไทยมี

ช่องว่างส าหรับร้านค้าเฉพาะอย่างให้ต่างชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย เช่น Container 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-79 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

store (ขายเฉพาะคอนเทนเนอร์เพียงอย่างเดียว) หรือ ร้านเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน IKEA 

กลุ่มพวกนี้จะเป็นผู้รับผลกระทบเพราะร้านค้าเฉพาะอย่างจากต่างประเทศจะเข้ามามากข้ึน โดยส่วน

ใหญ่เป็นการเข้ามาเปิดตลาดจากธุรกิจทางแถบยุโรป โดยเริ่มต้นจะเข้ามาแถบประเทศใกล้เคียงกับ

ไทยก่อน  

ด้าน Hyper mart หรือ Convenience store สมาคมมองว่าไม่มีช่องทางเข้ามาเนื่องจาก 7-11 ปิด

ตลาดหมดแล้ว ด้วยการเข้ายึดท าเลการค้า และระบบจัดส่งสินค้า ส าหรับห้างสรรพสินค้า 

(Department store)ก็มี เซ็นทรัล เป็นผู้น าและปิดโอกาสทางการท าตลาดจากคู่แข่งไปแล้ว 

เพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงในล าดับถัดมา คือ ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ศักยภาพการออกไปลงทุน และท าตลาดของผู้ค้าปลีกไทยในตลาดอาเซียน 

ผู้ค้าปลีกไทยที่มีศักยภาพไปต่างประเทศได้ ยกตัวอย่าง เซ็นทรัล (ซึ่งออกไปจีนและอินเดียแล้ว) 

ธุรกิจเซ็นทรัลแบง่เป็น 5 กลุ่มท าหน้าที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเซ็นทรัลรีเทล และเซ็นทรัลพัฒนา 

เซ็นทรัลรีเทล ด าเนินการค้าปลีก ซึ่งกิจการค้าปลีกด าเนินการออกไปลงทุนได้สะดวกเพราะไม่ต้อง

ลงทุนสินทรัพย์ เพียงซื้อมาขายไปโดยไปเช่าสถานที่ในต่างประเทศแล้วน าสินค้าไปลง  

เซ็นทรัลพัฒนา ด าเนินการเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยลงทุนสร้างศูนย์การค้า โดยจะพบ

ปัญหาสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งต้องท าในลักษณะการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถ่ินใน

ลักษณะ Local Collaboration 

นอกจากเซ็นทรัลแล้วยังมี กลุ่ม Index ที่ออกไปขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศ

เวียดนามและปากีสถาน และ กลุ่ม Home Pro ซึ่งจะเปิดสาขาที่มาเลเซียในปี 2556 ในรูปแบบของ

การลงทุนแบบ joint venture กับผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

อาจกล่าวได้ว่าโอกาสในการออกไปลงทุนในต่างประเทศนั้นเปิดเสรีอยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ

เจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าบริการใน Mode 3 โดยการออกไปลงทุนมีได้ในหลายรูปแบบ ปัจจัยส าคัญ

ข้ึนกับศักยภาพของกลุ่มธุรกิจไทย และข้อบังคับภายในประเทศน้ันๆที่ผู้ประกอบการเลี่ยงไม่ได้ เช่น 

กฎหมายค้าปลีกของเวียดนามที่Distributor ห้ามเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งกฎหมายภายในของแต่ละ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ประเทศก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อเปิดเสรีการค้า 

ข้ึนกับความสมัครใจของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการจะปรับกฎข้อบังคับภายในประเทศของ

ตนให้มีความเปิดกว้างมากน้อยเพียงใด 

ส าหรับรูปแบบการออกไปลงทุนและการท าธุรกิจนั้น ส าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรายเล็กของไทย

แล้ว ผู้ประกอบการคงไม่สามารถออกไปท าตลาดเพียงล าพังได้เนื่องจากโดนกีดขวางจาก Supplier 

ท้องถ่ิน ทางออกหนึ่งคือต้องให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ไปเปิดตลาดก่อน เช่น เซ็นทรัลรีเทล 

และเซ็นทรัลพัฒนาออกไปลงทุนและน าธุรกิจร้านค้า ร้านอาหารรายเล็กของไทยตามไปพร้อมกัน 

(รายเล็กออกไปสู่ตลาดภายใต้รายใหญ่) แตอ่ย่างไรก็ตามยังมีความกังวลจากบางกลุ่มซึ่งไม่เห็นด้วย

กับทางออกดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าธุรกิจรายใหญ่จะกลืนรายเล็กในที่สุด 

นอกจากนี้รูปแบบที่เหมาะสมกับการท าตลาดในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 

ตลาดอินเดียควรจะไปในรูปแบบห้างสรรพสินค้า(Department store)โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

ผู้บริโภคในกลุ่มระดับรายได้สูงเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อ (desire) สินค้าราคาสูงแต่ในกรณีของ

ประเทศเวียดนาม และลาว รูปแบบการออกไปท าธุรกิจค้าปลีกควรจะเป็นลักษณะ hypermart

เนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่าน้ียังคงเน้นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่มีราคาไม่สูงจนเกินไป 

แต่ก็มีผู้ค้าปลีกประเทศไทยบางรายที่เคยเป็น supplier มาก่อนและน่าจะมีศักยภาพพอที่จะออกไป

เปิด ร้านค้าปลีก(Retail Store) ได้ด้วยตัวเอง เช่น AIIZ ไปลงทุนเปิดร้านในประเทศสงิคโปร์แต่บาง

ตราสินค้าเช่น Ten&Coและ Pena House ก็เลือกที่จะไปในลักษณะ Outlet mallเป็นต้น 

ส าหรับตลาดอาเซียนที่น่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนได้แก่ ประเทศเวียดนาม 

โดยในปัจจุบันตลาดเวียดนามมีสินค้าไทยวางจ าหน่ายอยู่จ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นสินค้าระดับ 

Premium แต่ภาพการค้าของผู้ประกอบการไทยยังนิยมการส่งสินค้าออกไปขายไม่ใช่การเข้าไปลงทุน

และยังไม่มีการท าการตลาดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งแนวคิดแบบนี้อาจท าให้ธุรกิจอยู่ในตลาดได้ไม่

นาน เช่นกรณีปลากระป๋องตราสามแม่ครัว ซึ่งปัจจุบันต้องปรับตัวโดยการออกไปลงทุนสร้าง

โรงงานผลิตในประเทศเวียดนามเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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จุดอ่อนของผู้ประกอบการค้าปลีกไทย 

1. ผู้ประกอบการไทยยังไม่ได้ท าการค้าปลีกแบบครบทั้งวงจรอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น นักธุรกิจ

ไทยที่ลงทุนในห้างสรรพสนิค้า(Department Store) ก็จะบริหารเฉพาะการท าการตลาด แต่การ

ดูแลสินค้าคงคลังกลับบริหารจัดการโดยsupplier ผู้ค้าปลีกไทยนิยมท าหน้าที่เพียงซื้อมาขายไป

และเก็บส่วนต่าง (margin) เท่านั้น ดังนั้นในระยะหลังผู้บริหารศูนย์การค้าจึงนิยมรูปแบบการให้

เช่าพื้นที่เพียงเท่านั้นเพื่อลดภาระความเสี่ยงและต้นทุนของตน 

2. ผู้ประกอบการไทยซึมซับองค์ความรู้และกลยุทธ์ในการค้าปลีกใหม่ๆ จากต่างชาติได้ช้ามาก 

เนื่องจากยังไม่ยอมรับวิธีของต่างชาติเท่าที่ควร โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่น Super 

Market ในต่างจังหวัดจะไม่มีการท าอาหารสดขายเองเป็นเพียงลักษณะร้านขายของช า(Grocery 

Store) เท่าน้ัน โดยร้านค้าจะท าตัวเป็นผู้กระจายสินค้าและใช้หน้าร้านเป็นร้านค้าปลีกด้วย แม้

ผู้ค้าต่างชาติจะน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาด้วยอาทิ การใช้ก๊าซไนโตรเจนในการบ่มอาหาร หรือ

การรักษาอาหารสดที่ขึ้นโชว์ให้สดใหม่ ผู้ประกอบการไทยที่มีเทคโนโลยีที่จะท าได้แบบนี้มีเพียง

กลุ่มเซ็นทรัลเท่านั้นทัง้นี้อาจเป็นเพราะเซ็นทรัลเป็นผู้น าเข้าเทคโนโลยีน้ีเข้ามาขายเอง แต่ก็ยังไม่

สามารถกระจายเทคโนโลยีเช่นน้ีในประเทศไทยได้เท่าใดนัก 

3. ทัศนะของผู้ประกอบการไทยไม่เข้าใจการบริหารสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์สาเหตุ

เนื่องมาจากเดิมผู้ค้าปลีกไทยไม่มีสินทรัพย์ในการค้ าประกัน นิยมใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี(O/D) จึง

ใช้สินค้าในคลังเก่าเป็นตัวค้ าประกัน ต่างจากการบริหารสินค้าคงคลังของต่างชาติ ยกตัวอย่าง

เช่น แมคโครจะมีสินค้าพอขายอยู่แค่ 22 วันเท่านั้น ต่างชาติจะเน้นการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้

น้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า และใช้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เข้ามาแบ่งเบา

ภาระทางด้านต้นทุน แต่ผู้ประกอบการไทย ในทางกลับกัน ต้องการเก็บสินค้าคงคลังให้มากเพื่อ

ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 

4. ลักษณะของธุรกิจไทยเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัว ซึ่งบางครั้งประสบปัญหาการขาดการ

รับช่วงกิจการต่อและคนรุ่นเก่าก็ไม่สามารถออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ดังนั้นจะเห็น

ว่าธุรกิจที่ออกไปส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีลักษณะเป็นบริษัทข้ามชาติอยู่แล้ว เช่น เนสเล่ดีท

แฮล์ม ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จึงนิยมท าการจ้างนักบริหารมืออาชีพซึ่งเคยมีประสบการณ์
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ท างานในบริษัทข้ามชาติเช่นตัวอย่างข้างต้นเข้าไปบริหารธุรกิจโดยที่ เจ้าของกิจการไม่ได้ไปท า

ธุรกิจเอง 

5. ผู้ประกอบการไทยนิยมท าธุรกิจแบบยึดติดกับพื้นที่โดยเฉพาะถ่ินฐานที่ตัวเองอาศัยอยู่และไม่

ค่อยมีแนวคิดจะออกไปด าเนินกิจการในต่างประเทศ  

ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้ประกอบการค้าปลีกไทยในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

1. ที่ผ่านมาแม้ว่าภาครัฐจะนิยมเชิญภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผ่านทางสภาหอการค้า และ/หรือสภาอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากภาครัฐมักจะหมุนเวียน

บุคคลากรที่มาพูดคุยกับภาคเอกชนท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างานและท าให้ท างานได้ไม่

เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับภาคเอกชนซึ่งมีภาระในการบริหารจัดการกิจการของตนเองมาก

อยู่แล้วไม่ได้มีโอกาสในการติดตามเรื่องการค้าเสรีก็จะไม่มีความรู้ด้านนี้ เพื่อไปให้ค าแนะน ากับ

หน่วยงานของภาครัฐไดเ้ลย  

2. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของรัฐที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้ามักจะสร้างความเข้าใจผิด โดย

ภาคเอกชนมักจะรอว่าเมื่อไรการเจรจาจะเสร็จสิ้นและสามารถออกไปด าเนินกิจการท าธุรกิจได้

อย่างสะดวก โดยไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองไว้ก่อน นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายาม

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวต่อการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)มากเกินไปจนท าให้นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปละเลยและไม่ใหค้วามส าคัญกบัผลจากการ

เจรจาการค้าในกรอบอื่นๆ ซึ่งก็มีความส าคัญต่อธุรกิจของตนเองด้วยเช่นกัน 

3. หน่วยงานภาครัฐของไทยค่อนข้างกระจัดกระจาย ไม่เบ็ดเสร็จและไม่มีระบบที่เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เช่นมีภาระงานบางส่วนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ที่ไป

ซ้ าซ้อนกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทับซ้อนกับกรมการค้าต่างประเทศ และยังไปทับซ้อน

กับกระทรวงอื่นๆ จนบางครั้งเกิดการเกี่ยงกันท างาน และสร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบการ 

4. การวางผังเมืองของไทยก าหนดให้ ร้านค้าปลีกประเภท hypermartไปตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตรง

กลางของแต่ละเขตซึ่งต่างจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งวางต าแหน่งกลุ่มนี้กระจาย

ออกไปนอกเมือง  
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5. กฎหมายของไทยยังไม่มีการนิยามค าว่า “ค้าปลีก-ค้าส่ง” และปัจจุบันเราไม่ได้แยกกฎหมาย

ต่อต้านการผูกขาด(Antitrust law)กับกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม(Unfair trade)ออก

จากกัน ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่จะแยกกฎหมายออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยปัญหา

ประการส าคัญในประเด็นการผู้ขาดเกิดข้ึน เนื่องจากไทยไม่สามารถระบุกลุ่มธุรกิจที่มีอ านาจ

เหนือตลาด (ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อย50) เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในไทยสว่นใหญ่

ล้วนมีอ านาจเหนือตลาดทั้งสิ้น แต่กลับมีการออกกฎหมายส าหรบัหมวดค้าปลกีค้าส่งว่า “ค้าปลีก

ค้าส่งใดสามเจ้ารวมกันมีส่วนแบ่งมากกว่าร้อยละ75 ถือเป็นพวกที่มีอ านาจเหนือตลาด”ซึ่งเป็น

การให้ค าจ ากัดความซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องสภาพความเป็นจริงในตลาด 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีความรู้เรื่องเรื่องการเปิดเสรี

การค้า โดยเฉพาะในตัวรายละเอียดกรอบกติกาการค้าเสรีในแต่ละกรอบ โดยเฉพาะกรอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีความซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติ ท าให้ ไม่ทราบว่า

สามารถขอให้รัฐเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม และเยียวยาในทางด้านไหนได้บ้าง 

2. ผู้ประกอบการทราบว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าไปช่วยเรื่องการแก้ไขกฎระเบียบภายในของประเทศ

คู่ค้าที่เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจเบื้องต้นได้แต่ในระดับเบื้องต้นภาครัฐควรมีแผนการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน(roadmap) ว่าแนวทางการเจรจา แนวทางการเปิดเสรีในภาพรวม ในทุก

กรอบ จะเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์อะไร จะท ากรอบการเค้าเสรีกับประเทศใดบ้าง ภายใต้

ขอบเขตของแต่ละกรอบอย่างไรเพื่อให้เอกชนที่สนใจมองเห็นทิศทางการค้าได้อย่างชัดเจนก่อน  

3. สมาชิกสมาคมผู้ ค้าปลีกมีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในฐานะตั วกลางในการ

ท าการศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลที่ผุ้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ ในเรื่องของโอกาสและ

อุปสรรคในการออกไปลงทุนในแต่ละประเทศสมาชิก ว่าอุตสาหกรรมหรือภาคบริการใดที่มี

โอกาสทางการลงทุน กฎระเบียบภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นอย่างไรต้องการ

ทราบข้อมูลในประเด็นว่า หากเข้าไปตลาดต่างประเทศแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ สามารถน าก าไร

กลับมาไทยได้หรือไม่ ภาษีนิติบุคคลเป็นเช่นไร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องภายในของ

ประเทศที่เราจะเข้าไป 
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3.2.2.4 บริการวิชาชีพแพทย์และบริการสาธารณสุข 

ภาพรวมและปัญหาที่พบของบริการวิชาชีพแพทย์ และบริการสาธารณสุข 

ในภาพรวมจ านวนแพทย์ที่ผลิตได้ภายในประเทศไทยมีมากพอต่อความต้องการภายในประเทศโดย

อาจพิจารณาจากแหล่งสถานที่ท างานของแพทย์และแหล่งที่ผลิตแพทย์ เช่น โรงเรียนแพทย์มี

นักเรียนแพทย์เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเอกชนเองก็ ไม่ขาดแคลนแพทย์ 

โรงพยาบาลภายใต้การจัดการของกรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลวชิระและโรงพยาบาลตากสินก็

มีการผลิตแพทย์อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลของทหารเองก็มีการผลิต

แพทย์อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนแพทย์ที่เพียงพอกับการให้บริการของโรงพยาบาลที่เป็นของกองทัพ 

หน่วยงานเดียวที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในขณะนี้ คือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการ

แพทย์เข้ามาท างานกับบุคลากรประเภทอื่นๆ จนบางครั้งจ าเป็นต้องใช้วิธีบังคับแพทย์ให้มาท างาน

ด้วยแตป่ัญหาที่พบคือไม่ได้มีการสรา้งแรงจูงใจในการที่แพทย์จะเข้ามาท างานร่วมกับกระทรวง ซึ่งจะ

ท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ แพทย์บางท่านที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบกฎเกณฑ์ 

ซึ่งเอื้อประโยชน์เฉพาะโรงพยาบาลของภาครัฐซึ่งตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับประโยชน์

ทางอ้อม และกีดกันบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

อาทิ การออกกฎเกณฑ์ให้โรงพยาบาลที่จะจัดการอบรมแพทย์ต้องเป็นโรงพยาบาลของภาครัฐเท่านั้น 

ท าให้โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีความพร้อมในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญ

ให้กับนายแพทย์ไม่สามารถจัดอบรมได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ออกกฎเกณฑ์เองซึ่งท างาน

อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ ดังนั้นหากมีการการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบอื่นๆ ให้กับแพทย์ที่เสียสละตน

เข้ามาท างานกับประทรวงสาธารณสุข การหาผลตอบแทนโดยกีดกันแพทย์ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงก็จะ

ลดลง 

ปัญหาที่จริงของระบบบริการไทยไม่ใช่อุปทานแพทย์แต่เป็นการกระจายตัวของแพทย์ที่มีการกระจุก

ตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่เป็นหลัก แพทย์มีความรู้สึกว่าการไปต่างจังหวัดที่ไกลๆไม่คุ้ม

และไม่มีแรงจูงใจในการไป ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอหรือถ้าแพทย์ไปประจ าต่างจังหวัด

จริงก็จะเป็นแพทย์ที่ท างานอยู่ตรงนั้นเพียงคนเดียว มีงานมากเกินไป และไม่ใช่แพทย์ทุกคนที่มี

ความสามารถในการรักษาได้ทุก โดยส่วนใหญ่แพทย์จะมีความถนัดในการรักษาโรคเฉพาะทาง 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-85 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

(Specialization หรือ Specialty) ท าให้บางครั้งเมื่อไปอยู่ในโรงพยาบาลขนาดเล็กในต่างจังหวัดก็ไม่

มีคนไข้ที่ป่วยในโรคที่ตนถนัด แต่กลับต้องไปรักษาโรคที่ตนเองไม่มีความเช่ียวชาญ เนื่องจากทั้ง

โรงพยาบาลมีแพทย์อยู่ไม่กี่คน ท าให้เกิดปัญหาวางต าแหน่งของคนไม่ถูกกับงาน 

ภาวะปัจจุบันของการค้าบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศ 

แพทย์ต่างชาติที่ เข้ามาประกอบการในประเทศไทย ในอดีตมาในรูปแบบหมอสอนศาสนา 

(Missionary) และกลุ่มแพทย์ที่ท างานกับหน่วยงานของต่างชาติที่เข้ามาในช่วงสงครามเย็น อาทิ

Peace Corps พบว่าในปัจจุบันแพทย์ที่มีความพยายามที่จะสอบใบประกอบโรค (License) ให้มา

รักษาพยาบาลในประเทศไทยให้ได้ และแพทย์ที่จะเข้ามาประเทศไทยเพื่อตั้งใจประกอบอาชีพนี้

เนื่องมาจากแรงจูงใจทางค่าตอบแทนจริงๆยังไม่พบและไม่น่าเป็นห่วงว่าจะเข้ามาด้วย  ส่วนใหญ่

แพทย์ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาสอบใบประกอบโรคจะมีเหตุผลหลักคือการติดตามเข้ามาท างานใน

ประเทศไทยเนื่องจากมีสามี หรือภรรยาเป็นคนไทย 

ในด้านการค้าเสรีทางบริการที่มีด้วยกัน 4รูปแบบนั้น (4 Modes of Service Supply)นั้น ประเทศ

ไทยได้เสนอให้เป็น Unbound ทั้งหมด โดยที่ใน Mode 1 และ Mode 2 ของการค้าบริการทาง

การแพทย์นัน้ ประเทศไทยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว (และไม่พบความแตกต่างไม่ว่าจะมีการเปิดเสรีหรือไม่ก็

ตาม) ปัจจุบันใน Mode 1 ก็มีการส่งผลการทดสอบทางการแพทย์มาให้แพทย์ไทยวิเคราะห์พิจารณา

ในรูปแบบของการค้าข้ามชายแดน (Cross Border Trade) บ้างแล้ว เช่น โรงพยาบาลในประเทศ

กัมพูชาส่งฟิล์มCT Scan ในรูปแบบของไฟล์มาให้แพทย์ไทยวิเคราะห์แปลผลบ้างแล้ว และประเทศ

ไทยก็มีความพร้อมทางเครื่องมือและศักยภาพของแพทย์สามารถท าการบริการตอบสนองประเทศ

เพื่อนบ้านได้ การส่งคนไข้ข้ามแดนก็มีการท าอยู่แล้ว  โดยเฉพาะการส่งต่อคนไข้ภายในเครือ

โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลของไทยไปเปดิสาขาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนใหเ้ข้ามารับการผ่าตัดหรือการท า

หัตถการต่อเนื่องในโรงพยาบาลในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ Mode 3 และ 

4 มากกว่า 

ส าหรับการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลไทยของต่างชาตินั้น ประเทศไทยยังก าหนดให้ขาวต่างชาติ

สามารถถือครองความเป็นเจ้าของได้ที่ร้อยละ 49 อยู่ไม่ใช่ร้อยละ 70 อย่างที่อาเซียนต้ังเป้าหมายไว้



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-86 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ว่าจะให้เกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2553 อย่างไรก็ดีก็ในปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือครองหุ้นของ

โรงพยาบาลไทยบ้างแล้วโดยให้คนไทยเป็นตัวแทน(Nominee)โดยเฉพาะนักลงทุนสิงคโปร์ 

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีรูปแบบการถือครองเป็นเช่นนี้ เช่น

โรงพยาบาลเปาโล พญาไท สมิติเวช และบ ารุงราษฎร์ โดยปัจจุบันบ ารุงราษฎร์มีการรวมตัวกับเกษม

ราษฎร์แล้วเพื่อป้องกันการครอบง าจากต่างชาติ อย่างไรก็ดีการรวมตัวของโรงพยาบาลใหญ่อาจเป็น

การล้อมกรอบโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กก็ได้ จนอาจมีปัญหาโดยเฉพาะในด้านค่ารักษาพยาบาลที่

อาจจะแพงขึ้นได ้

ส าหรับการออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนนั้น โรงพยาบาลไทยได้มีการออกนอก

ประเทศไปยังภูมิภาคอาเซียนบ้างแล้ว เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพที่มีการเปิดสาขาที่เสียมราฐและ

พนมเปญ แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนี้มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อเป็นการตั้งหน้าด่านใน

การหาลูกค้าและเพื่อดึงดูดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถของประเทศนั้นให้เข้ามาร่วม

ท างานกันมากกว่า โดยในการหาลูกค้าโรงพยาบาลในประเทศน้ันๆก็อาจสง่ต่อคนไข้ (Referral) มายัง

โรงพยาบาลหลักในประเทศไทยได้อีก และการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์นั้นก็เน้นไปที่ผู้ช่วย

พยาบาลที่ไม่ใช่แพทย์โดยเฉพาะที่มาจากประเทศกัมพูชา เวียดนามและฟิลิปปินส์ 

ปัจจุบันคนไข้ที่เข้ามาท าการรักษาในประเทศไทยนั้นอย่างแบ่งได้ดังนี้  

1). กลุ่มคนไข้ที่เข้ามาท าการรักษาในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้า

รับการรักษาฟรี ประเทศไทยไม่ได้เงิน  

2). กลุ่มคนต่างชาติจ าพวกคนยุโรปและอเมริกาที่เข้ามาท างานในประเทศสมาชิกอาเซียน (กลุ่ม 

Expat) ที่มีก าลังซื้อ  

3). กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการอยู่ในประเทศไทย  

4). กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (Medical Tourist)  

โดยพบว่าคนไข้ในกลุ่มที่ 4 โดยเฉพาะที่เดินทางเข้ามาจากประเทศอาเซียนยังมีไม่มากปริมาณไม่มาก

นัก ส่วนใหญ่เป็นคนไข้ยุโรป ญี่ปุ่นและตะวันออกกลางเป็นหลัก และมีคนไข้อาเซียนบา้ง โดยกลุ่มที่ 4 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-87 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

นั้นเข้ามาจากการท าการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนเอง เนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี

พ.ศ. 2540-41 (1997 Asian Financial Crisis) ที่ท าให้อุปสงค์การรักษาพยาบาลในประเทศลดลง 

จนโรงพยาบาลเหล่านี้ต้องหาคนไข้จากภายนอกประเทศ และจากการก่อการร้ายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2544 (September 2001) ที่ท าให้การเข้าไปรักษาพยาบาลของชาว

ตะวันออกกลางในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปมีความเป็นไปได้ยากข้ึนจนต้องย้ายมา

รักษาพยาบาลในประเทศไทยแทน ทั้งนี้ระบบการประกันสขุภาพของคนในประเทศเหล่าน้ีกส็นับสนุน

ให้คนไข้มารักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยออกค่ารักษาพยาบาลให้ แต่คนไข้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง เช่นในกรณีของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 

ในทางปฏิบัติเรากลับพบว่า รัฐบาลไทยเองกลับมีส่วนท าให้อุตสาหกรรมนี้อ่อนแอ ปัจจุบันมีการใช้

ระบบสองมาตรฐานที่ท าให้โรงพยาบาลเอกชนท างานได้ยากกว่าโรงพยาบาลรัฐ เช่นการวางระบบให้

โรงพยาบาลเอกจนมีระบบการจัดต้ังทีย่ากกว่า โดยมีจ านวนเตียงเป็นตัวก าหนดว่าให้เป็นโรงพยาบาล

ได้แต่โรงพยาบาลรัฐไม่มีข้อก าหนด มีการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอย่างเข้มงวดแต่ไม่มีการ

ตรวจสอบโรงพยาบาลรฐั นอกจากนี้ยังมีการคิดภาษีโรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 30 แต่โรงพยาบาลรัฐ

ไม่เสียภาษีซึ่งยังมีการให้เงินสนับสนุนอีก ความแตกต่างทางราคาของโรงพยาบาลเอกชนและ

โรงพยาบาลรัฐจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรฐานที่ไม่เท่ากันที่รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดเอง รวมไปถึง

ค่าแรงของแพทย์ที่สูงกว่าซึ่งเหมาะสมแล้วเพราะแพทย์ในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่มีคุณภาพดีกว่า

แพทย์ของรัฐ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่ามาก 

รัฐบาลยังมีการใช้นโยบาย “Medical Hub” ในการกีดกันโรงพยาบาลใหญ่อีกด้วย เช่น โรงพยาบาล

กรุงเทพและบ ารุงราษฎร์ให้การสนับสนุนให้คนไข้รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลต่างจังหวัดแทน 

พร้อมมีความคิดก็เพิ่มภาษีกับโรงพยาบาลเอกชน และต้องการบีบในภาคเอกชนเล็กลง หรือแม้แต่

การมีแนวคิดที่ว่า โรงพยาบาลทั้งหมดควรเป็นของรัฐ และแพทย์ต้องมีความเสียสละ แนวคิดเช่นน้ีก็

ท าให้ประเทศไทยเสียเปรียบการจัดท า “Medical Hub” ให้กับประเทศคู่แข่งส าคัญอย่างประเทศ

อินเดีย ดังที่ได้ในตัวอย่างจากในประเทศอังกฤษแล้วที่ระบบ NHS (National Health Services) 

เป็นการท าให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐ ผลคือแพทย์ชาวอังกฤษในประเทศ



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-88 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ออกไปท างานนอกประเทศเป็นจ านวนมาก และแพทย์อินเดียที่ไม่มีคุณภาพเข้ามารักษาพยาบาลคน

อังกฤษในประเทศแทน 

โดยสรุปส าหรับ Mode 3 นั้นไม่น่าเป็นห่วงเพราะโรงพยาบาลมีศักยภาพออกไปนอกประเทศได้ มี

กระบวนการท าการตลาดหาลูกค้าทั้งจากอาเซียน ญี่ปุ่น ยุโรปและตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีการหาลูกค้าและบุคลากรทางการแพทย์ (ที่ไม่ใช่แพทย์) ในประเทศอาเซียนบ้างแล้ว ส าหรับขา

เข้านั้น ก็อาจมีการลงทุนจากต่างชาติซึ่งมีอยู่บ้างแล้วจากทั้งนักลงทุนสิงคโปร์และไต้หวัน ซึ่งคาดว่า

จะมาให้รูปแบบการซื้อกิจการและน าผู้บริหารมา แต่จะไม่น าแพทย์มาด้วย อย่างไรก็ดีแพทย์เป็นผู้ท า

การตลาดเองที่ดีที่สุด หากแพทย์ไทยไม่เห็นด้วยกับการบริหารของต่างชาติ โรงพยาบาลก็อยู่ไม่ได้ 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตส าหรับ Mode 3 นั้นส าหรับในกรณีของอาเซียน แพทย์ส่วนใหญ่

สนับสนุนให้เปิดเสรีตามกรอบข้อตกลงของอาเซียนได้เลย เพราะประเทศไทยอยูในสถานภาพและ

ความสามารถทางการแข่งขันที่ดีกว่า ไม่น่ามีปัญหา อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีน่าจะต้องจ ากัดขอบเขต

ให้สิทธิการเปิดเสรีส าหรับโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมคลินิก เพื่อความสะดวกในการควบคุมคุณภาพ

การรักษาพยาบาล 

Mode 4 เป็น Mode ที่มีปัญหามากที่สุด เนื่องจากในอาเซียนมีความแตกต่างทางหลักสูตรทางการ

แพทย์และกฎเกณฑ์ภายในมาก เช่น ประเทศเวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่ไม่มีการ

สอบใบประกอบอาชีพและและประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่มีแพทยสภา ทั้งยังบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

แพทย์ภายในประเทศต้องถือสัญชาติฟิลิปปินส์โดยการเกิดในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นในขณะที่

ประเทศมาเลเซียเองก็ไม่รับรองแพทย์ไทยจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละประเทศมีการ

เปิดเสรีไม่เท่ากัน โดยประเทศไทยเปิดเสรีให้แพทย์ต่างชาติมากที่สุด หากจะเปิดเสรีMode 4 จะต้อง

มีการแก้ไขกฎระเบียบภายในให้สอดคล้องกันมากกกว่าน้ี 

ปัจจุบันแพทยสภาได้มีการปรับปรุงการสอบใบประกอบอาชีพ (License Test) ไปบ้างแล้ว โดยยึด

หลักของการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เพื่อป้องกันค าครหาว่ากีดกัน โดยจะ

เปลี่ยนการสอบจากที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอบนี้ประกอบไปด้วยหลายส่วน ส่วนที่
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

เป็นวิชาพื้นฐาน เช่น Basic Science และ Clinical Science นั้นได้ปรับให้เป็นภาษาอังกฤษทั้ง

หมดแล้ว แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษา วัฒนธรรม กฎหมายและหลักเกณฑ์ทางการประกอบอาชีพของ

แพทย์นั้นยังคงเป็นภาษาไทยอยู่ เรียกการสอบส่วนนี้ว่า OSCE Part II โดยเป็นการแนะน า/วินิจฉัย

อาการคนไข้ แต่ภายใน 2 ปี การสอบใบประกอบโรคศิลป์ทุกส่วนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดซึ่งก็ไม่

น่าจะเป็นปัญหาต่อนักเรียนแพทย์ไทย เพราะการเรียนการสอนภายในประเทศรวมทั้งการสอบแพทย์

เฉพาะทาง (Specialty Board) ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ยังมีนโยบาย (ที่ไม่ผ่านกระทรวงพาณิชย์) ในลักษณะของความร่วมมือของ ASEAN 

Association of Medical Regulatory Authority ที่การยอมรับคุณภาพซึ่งกันและกันเองของสภา/

สมาคมทางการแพทย์ของประเทศในอาเซียนด้วยกันเอง มีแนวทางให้สอบใบประกอบโรคศิลป์เป็น

ภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ต้องมีการทดสอบความรู้เฉพาะท้องถ่ิน (Local Content) ด้วยและให้แพทย์

ที่จะท าอาชีพในต่างประเทศได้นั้นต้องมีประสบการณ์การรักษาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ไม่ให้แพทย์จบ

ใหม่มีโอกาสท างานในต่างประเทศเลย นโยบายยังอยู่ในระหว่างการจัดท า 

แพทยสภายังมีความพยายามผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้ฝึกอบรมแพทย์จากประเทศอื่นใน 

ASEAN ได้ ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้แพทย์ประเทศอื่นมีศักยภาพ แต่ต้องการให้วงการ

แพทย์ไทยเป็นผู้น า จะได้มีประสิทธิภาพในการค้าบริการ เพื่อที่ว่าแพทย์ที่ได้รับการอบรมแล้วกลับ

ประเทศไปแล้วนั้น จะได้ใช้ยาของประเทศไทย และปรึกษาแพทย์ไทยเมื่อมีปัญหา โดยจะให้มีการ

ออก“ใบประกอบการช่ัวคราว” ระหว่างการอบรมเพื่อให้สามารถฝึกทักษะการรักษาพยาบาลได้โดย

การท างานจริง แต่จ ากัดให้อยู่ในโรงเรียนแพทย์เท่านั้นไม่ให้ออกไปท างานข้างนอก 

การเข้ามาของแพทย์จากต่างประเทศนั้นก็มีความเป็นไปได้ในเขตจังหวัดไกลๆ โดยเฉพาะในบริเวณ

ชายแดนซึ่งปัจจุบันที่ชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับบริการทางการแพทย์อยู่แล้วเป็น

จ านวนมาก ก็อาจมีแพทย์จากต่างชาติ เช่นประเทศพม่า ประเทศลาวมารักษาได้ หรือให้แพทย์พม่า

รักษาคนงานพม่าแถบชายแดนก็ท าได้ซึ่งก็ไม่ควรกีดกัน แต่ต้องค านึงถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้ โดย

อาจใช้ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้มีแพทย์ต่างชาติต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ประเภท

พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะให้มีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้และให้โอกาสประกอบ

อาชีพได้ แต่ต้องท างานในที่ไกลๆที่ขาดแคลนแพทย์ก่อน เมื่อท างานในบริเวณนั้นครบถ้วนตาม
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

จ านวนระยะเวลาและลักษณะงานที่มีการก าหนดแล้ว จึงให้ใบประกอบโรคศิลป์ถาวรหรืออาจให้

แพทย์ต่างชาติท าการรักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว ห้ามมีคลินิก ก็จะสามารถควบคุม

คุณภาพได ้

ส าหรับการออกนอกประเทศของแพทย์ไทยนั้นก็มีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะ ประเทศมาเลเซีย ลาว 

สิงคโปร์ และบรูไน โดยเฉพาะในประเทศบรูไนซึ่งไม่มีแพทย์มากนักแต่มีเงินทุนมาก แพทย์ไทยที่มี

คุณภาพระดับกลางก็สามารถไปได้ หรือในประเทศสิงคโปร์เองก็ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางเรื่องข้อ 

ไขข้อ และแพทย์รักษาเด็ก ก็อาจเสนอข้อจูงใจในแพทย์ในสาขาเหล่าน้ันย้ายไปได้  อย่างไรก็ดีเพื่อจะ

ออกไปท างานในประเทศอาเซียนได้ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแพทย์วิถีมุสลิมก็เป็นเรื่องจ าเป็นที่

แพทย์จะต้องเรียนรู้ 

อย่างไรก็ดี จากการส ารวจความคิดเห็นพบว่า แพทย์ไทยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะท างานอยู่

ภายในประเทศมากกว่าแม้การไปท างานในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์อาจให้เงินเดือน

เยอะกว่าในประเทศไทย แต่เมื่อรวมรายได้จากการท างานในโรงพยาบาลเอกชนและรายได้จากคลินิก

แล้วก็น่าจะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้แพทย์ไทยก็ยังอาจมีปัญหาทางด้านภาษาและติดบ้าน ปัจจุบันก็มี

แพทย์ไทยไปประกอบอาชีพที่ประเทศสิงคโปร์บ้างเพราะใกล้บ้าน และเป็นพวกที่ท างานเต็มเวลาที่

สิงคโปร์เลย ไม่ใช่แบบไปมาระหว่างประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทย แต่แพทย์เหล่าน้ีมีจ านวนน้อย 

อย่างไรก็ดี มีปัจจัยบางประการที่อาจท าให้แพทย์ไทยย้ายออกนอกประเทศไทยในอนาคต  

1). ปัจจัยด้านภาษี ซึ่งแพทย์ไทยจ่ายภาษีรายได้สูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียน ท าให้อาจมีแรงจูงใจใน

การออกนอกประเทศ  

2). ปัญหาจากการบรหิารจัดการระบบรักษาสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันการให้บริการรักษาทุก

โรคได้ฟรี (Universal Coverage) นั้นท าให้แพทย์ในภาครัฐมีภาระงานที่มากข้ึน จนบางครั้งเกิน

ความสามารถ (ทั้งจากปัจจัยทางด้านราคาที่ลดลงจนเป็นศูนย์ท าให้อุปสงค์เพิ่มข้ึน และจากการที่

ประชาชนดูแลตัวเองน้อยลงจนท าให้เจ็บป่วยเพิ่มข้ึน) แม้ว่าได้รายได้เท่าเดิม  

นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้องแพทย์มากขึ้น และด้วยงบประมาณของการรักษาพยาบาลที่ต่ าลง ท าให้

แพทย์ไม่กล้าท าการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคซับซ้อนต้องยกกรณีรักษาพยาบาล  (Case 
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เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

Referral) ให้แพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่หมด ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นการบังคับให้แพทย์ท างานหนักขึ้น

และได้รายได้น้อยลง (Negative Reinforcement) และไม่สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ท างานในภาครัฐ 

จนสมองไหลไปภาคเอกชนบ้างแล้วและอาจออกไปต่างประเทศได้ในที่สุด 

โดยสรุป ส าหรับ Mode 4 นั้นแพทย์ไทยน่าจะยังคงอยู่ในประเทศและแพทย์ต่างชาติโดยเฉพาะใน

ประเทศอาเซียนจะยังคงอยู่ในประเทศของตน การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพข้ามประเทศคงไม่

เกิดข้ึนมากนัก ยกเว้นในเขตชายแดนที่ขาดแคลนแพทย์ไทยที่อาจมีแพทย์ต่างชาติเข้ามาได้ จึงต้องมี

การควบคุมคุณภาพให้ได้ ผู้รักษาพยาบาลก็น่าจะรักษาพยาบาลจากประเทศของตนมากกว่า 

โดยเฉพาะผู้รักษาพยาบาลไทยที่พูดเพียงภาษาไทย ประเทศอื่น เช่น ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

น่ากังวลในประเด็นนี้มากกว่าไทย เพราะอินโดนีเซียพูดภาษา Bahasaของประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร์ได้ และโดยเฉลี่ยมีคุณภาพต่ ากว่าแพทย์มาเลเซียและสิงคโปร์ 

ส าหรับ MRA ที่มีการท าเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แพทยสภาได้มีการจัดท าการสอบใบประกอบโรคศิลป์ให้

สอดคล้องกับข้อบทประติบัติเยี่ยงคนชาติแล้ว โดยออกข้อสอบมาจากส่วนกลางและเป็นภาษาอังกฤษ

บางส่วนแล้วเพราะจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษทั้งหมดในอีก 2 ปี 

ประเด็นส าคัญกว่าคือ การแก้ไขระบบรักษาสุขภาพและกฎหมายภายในประเทศให้เอื้ออ านวยต่อการ

รักษาทรัพยากรบุคคลทางการแพทย์ของประเทศไทยเอาไว้ให้ได้ พร้อมอาจให้ต่างชาติที่มี

ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาบุคลากรไทย และให้วงการแพทย์ไทยเป็นผู้น าในภูมิภาค 
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3.2.2.5 บริการวิชาชีพทันตแพทย์ 

ภาพรวมและสถานะการเปิดเสรีของบริการวิชาชีพทันตแพทย์ 

ในกลุ่มวิชาชีพทันตแพทย์นั้นมีการประชุมร่วมกันในหมู่สมาชิกอาเซียนแล้ว 5 ครั้งและได้ลงนาม

ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrengement on Dental Practitioners:MRA) ใน

ครั้งที่ 3 โดยครั้งที่ 4 และ 5 เป็นการทบทวน MRA เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สาเหตุหลักที่ท าให้

กลุ่มทันตแพทย์สามารถตกลงกันได้เร็วนั้น เพราะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของวิชาชีพแพทย์และ

พยาบาลที่ได้ท า MRA ไปก่อนหน้าแล้ว 

การประชุมในกลุ่ม วิชาชีพทันตแพทย์นั้นท าในกลุ่ มที่ เรียกว่า ASEAN Joint Coordinating 

Committee on Dentistry (AJCCD) และจัดควบ คู่ไปกับการประชุมการค้าบริการที่ เรียกว่า 

Coordinating Committee on Services (CCS) โดย CCS นั้นมีการประชุมไปแล้ว 68 ครั้งและครั้ง

ล่าสุดได้เริ่มมีการพูดถึงการจัดท าใบประกอบร่วมกันในอาเซียน (ASEAN License) และข้อบทด้าน

การเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเสรี(Free Flow)ที่อนุญาตให้ทันตแพทย์ประกอบวิชาชีพ

ภายในประเทศอาเซียนได้โดยเสรี ซึ่งทางทันตแพทยสภาคิดว่าต้องมีการทบทวน เพราะใน MRA 

ปัจจุบันมีแค่การกล่าวถึงข้อบทการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) เท่านั้นและมี

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพเพิ่มเติม ซึ่งประเด็นนี้อาจเป็นปัญหาได้ เพราะการท าให้ MRA 

ไปขัดต่อกฎระเบียบภายในประเทศซึ่งยังมีความแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

นอกจากนี้ทันตแพทย์สภายังคิดว่าข้อบทด้าน Free Flow นั้นต้องมีเงื่อนไขประกอบ การประกอบ

อาชีพของแพทย์นั้นมีเพียงใบประกอบช้ินเดียว เมื่อได้ใบประกอบแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ 

เนื่องจากเป็นการท างานของทันตแพทย์แต่ละบุคคลที่เป็นอิสระต่อกัน ต่างจากวิชาชีพประเภทอื่น 

เช่น วิศวกร ที่แม้ว่าได้ใบประกอบแล้วก็ต้องท างานภายใต้การก ากับดูแลหรือต้องท างานร่วมกันกับ

วิศวกรท้องถ่ินของประเทศน้ันๆอยู่ 

ปัจจุบันในด้านการสอบใบประกอบวิชาชีพ (License Test) ของทันตแพทย์สภาน้ัน ยังเป็นภาษาไทย

อยู่และจะยังไม่มีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจนกระทั่งอาเซียนประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ของอาเซียนก่อน และหากทันตแพทย์ในประเทศใดๆก็ตามจะประกอบอาชีพในประเทศไทยก็ต้อง 1). 
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มีใบประกอบในประเทศตนและ 2). มีใบประกอบในประเทศที่ตนไปท างาน โดยทันตแพทย์สภามี

ความเห็นว่าคุณภาพของทันตแพทย์ในอาเซียนไม่น่าจะต่างกันมาก เพราะหากประเทศน้ันอนุญาตให้

ทันตแพทย์รักษาคนในประเทศได้ ก็น่าจะมีคุณภาพระดับหนึ่งแล้วไม่ควรใช้คุณภาพมาดูถูกทันต

แพทย์ประเทศอื่น 

อย่างไรก็ดี แต่ละประเทศยอมรับว่าการศึกษาด้านทันตแพทย์มีความแตกต่างกันมาก หากจะให้มี 

ASEAN License ที่ใช้ได้ทั้งภูมิภาคก็ยังเป็นไปได้ยาก และต้องมีการปรับหลักสูตรการศึกษา หรือการ

สอบวัดระดับความสามารถในการประกอบหัตถการ(Competence)เสียก่อน ตัวอย่างของความ

แตกต่างในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ในประเทศไทยและฟิลิปปนิส์หลักสูตรทันตแพทย์น้ัน

ใช้เวลาเรียน 6 ปี และในกรณีของประเทศไทยการเรียนการสอนในสาขาการจัดฟันก็มีการเรียนการ

สอนแล้วในระดับปริญญาตรี แต่ในกรณีของสิงคโปร์ บรูไนและมาเลเซียซึ่งยังใช้ระบบการเรียนการ

สอนแบบอังกฤษสืบเนื่องมาตั้งแต่ยังเป็นประเทศในเครือจักรภพนั้น การเรียนการสอนจะใช้หลักสูตร

อังกฤษที่เรียนเพียง 5 ปีและการจัดฟันเป็นสาขาที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับหลังปริญญาตรี 

ท าให้การสอบความรู้พื้นฐานระหว่างกันเพื่อจัดท า ASEAN License เป็นไปได้ยาก 

ส าหรับการออกไปลงทุนในต่างประเทศของทันตแพทย์ หรือการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้า

บริการใน Mode 3 นั้น คาดว่าจะเกิดข้ึนน้อยมากโดยล่าสุดพบว่ามีทันตแพทย์ไทยบางรายไปลงทุนที่

เวียดนามแต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร คาดว่าเพราะตัวทันตแพทย์ไทยท่านนั้นไม่ได้เดินทางไป

ควบคุมคุณภาพการให้บริการด้วยตนเองท าใหเ้กิดความลม้เหลวทันตแพทยส์่วนใหญ่มีความเช่ือว่า ถ้า

จะออกไปขยายกิจการในต่างประเทศก็น่าจะไปในรูปแบบนิติบุคคลและไปพร้อมกับโรงพยาบาล

มากกว่าที่จะออกไปหางานหรือลงทุนด้วยตนเอง  

อย่างไรก็ดีจุดแข็งของการท าทันตกรรมของไทย คือ การมีผู้ช่วยทันตแพทยท์ี่มีความสามารถดี และมี

ใจรักการให้บริการ (Services Mind) แต่ผู้ช่วยทันตแพทย์ในประเทศอื่นอาจไม่มีคุณภาพดีเท่าเทียม

ผู้ช่วยทันตแพทย์ชาวไทยเองและอาจต้องเสียเวลาในการฝึกฝน แต่หากทันตแพทย์ไทยต้องการ

ออกไปนอกประเทศจริง เช่ือว่าน่าจะสามารถแข่งขันได้แน่นอน เพราะมีคุณภาพดีและการท าทันตก

รรมของทันตแพทย์ไทยก็มีราคาถูกพอสมควร ดังจะเห็นได้จากตัวเลขคนไข้ต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่ม

ที่มาจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และคนไข้ในอาเซียนที่มีฐานะดีบางกลุ่ ม อย่างใน
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สิงคโปร์ที่ต้องเน้นว่าเป็นผู้มีฐานะนั้นเพราะทันตกรรมเป็นการรักษากรณีเฉพาะ (Selective Case) 

บางครั้งก็ไม่มีความจ าเป็นมาก 

ในด้านการแข่งขันจากทันตแพทย์ต่างชาติก็อาจจะมบี้างอาจะมทีันตแพทย์บางกลุม่อยากมาท างานใน

ประเทศไทย แต่ลึกๆแล้วทันตแพทย์สภาเช่ือว่าไม่มีประเทศใดอยากให้ทันตแพทย์ของตนเคลื่อนย้าย

และแต่ละประเทศเองก็มคีวามต้องการทันตแพทย์ภายในประเทศสูงอยู่แล้ว เพียงพอต่อการประกอบ

อาชีพ จึงไม่น่ามีทั้งปัญหาสมองไหลออกและไหลเข้า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าต่อไปในอนาคตน้ันทันตแพทย์สภาเห็นว่า หากให้กลุ่ม

วิชาชีพเป็นผู้จัดท าข้อบทใดๆ ก็ตาม หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลของประเทศภาคีทั้งหมดที่จะท าการเจรจาให้กับทันตแพทย์สภาอย่าง

พอเพียง เพราะเท่าที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาและทันตแพทย์ที่เป็นผู้ร่วมในการเจรจาการค้าต้องเสาะ

แสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งไม่ครบถ้วน เทียบเท่ากับกรมเจรจาฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ

เจรจาการค้ามากกว่า และการให้แต่ละสมาคมวิชาชีพไปหาข้อมูลเอาเองน่าจะก่อให้เกิดต้นทุน

มากกว่าโดยเฉพาะในกรณีการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีหลายประเทศ

สมาชิกท าให้มีปัญหาอย่างมากในการหาข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกประเทศ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรเปิดโอกาสและเป็นเจ้าภาพให้กลุ่มสมาพันธและสภาวิชาชีพที่

ก ากับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Services) สาขาต่างๆ อันประกอบไป

ด้วย กลุ่มแพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี ทนายความและทันตแพทย์ได้มีการ

ปรึกษาหารือกันในระหว่างกันด้วยเพื่อใหเ้กดิการเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อรวบรวม

ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนการตกลงร่วมกันของแต่ละวิชาชีพต่อไปในอนาคต 
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3.2.2.6 บริการวิชาชีพพยาบาล 

ข้อมูลทั่วไปของสภาการพยาบาล 

สภาการพยาบาลท าหน้าที่ดูแลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ในแต่ละปีจะ

ควบคุมก ากับดูแลการผลิตพยาบาลกว่า 9,000 รายโดยในการก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ใน

กระบวนการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อรองรับความต้องการพยาบาลนั้น สภาการพยาบาลจะใช้การ

พิจารณาแนวโน้มของโรงพยาบาลว่าการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลมีความต้องการบุคลากร

พยาบาลในลักษณะใดเป็นหลัก จากนั้นจึงจัดหลักสูตร และการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น เมื่อ

โรงพยาบาลมีลักษณะเป็นนานาชาติมากขึ้น ก็จะมีการจัดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน และในปัจจุบันยังมีภาษาต่างประเทศภาษาอื่นๆ ที่หลากหลายให้

เลือกเรียนอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างพยาบาลที่มีลักษณะเป็น  International Nurse และก็มีการจัด

กาเรียนการสอนภาษาท้องถ่ินของประเทศเพื่อบ้านเพื่อสร้างพยาบาลตามเขตชายแดน เหล่าน้ีเป็นต้น 

ประเด็นการค้าเสรี 

สภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเริ่มมีการตื่นตัวต่อการเปิดเสรีการค้าบริการอย่าง

เห็นได้ชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

บุคลากรในระบบบริการของพยาบาลมองว่าทุกรูปแบบการให้บริการ (Mode of Service Supply) 

ล้วนส่งผลกระทบต่อวิชาชีพดังนี้ 

Mode 1 การให้บริการแบบข้ามพรมแดน ไทยมีศักยภาพเรื่องมาตรฐานบริการสูง มีความเป็นไปได้

ที่จะมีการให้บริการผ่านดาวเทียม แต่ส่วนน้ียังเป็นเพียงการวางแผนเตรียมการเท่านั้น 

Mode 2 การใช้บริการในต่างประเทศ จากศักยภาพของไทย ปัจจุบันมีคนไข้ต่างชาติเข้ามารับการ

รักษาในประเทศจ านวนมาก 

Mode 3 การจัดตั้งกิจการในต่างประเทศ 

เมื่อมีการจัดตั้งโรงพยาบาลไทยในต่างประเทศ พยาบาลจ านวนหนึ่งจะมีสัญญาเดินทางไปกับ

โรงพยาบาลด้วย โดยพยาบาลไทยที่เดินทางไปกับโรงพยาบาลที่ไปเปิดสาขาในต่างประเทศจะท า

หน้าที่หัวหน้าพยาบาล ท างานร่วมกับพยาบาลท้องถ่ิน เนื่องจากการจ้างพยาบาลจากประเทศไทย
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ทั้งหมดไปประจ าในโรงพยาบาลสาขาในต่างประเทศมีต้นทุนสูงมาก ดังนั้นการท างานร่วมกันกับ

พยาบาลท้องถ่ินจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้การที่พยาบาลไปท างานกับโรงพยาบาลไทยใน

ต่างประเทศไม่ถือเป็นการสูญเสีย แต่เป็นการช่วยธุรกิจไทยและเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้

ประกอบวิชาชีพพยาบาลเอง ซึ่งกรณีนี้พยาบาลเพียงแค่มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพียงภาษา

เดียวคงไม่เพียงพอ เช่น พยาบาลไทยที่เดินทางไปท างานในโรงพยาบาลในพนมเปญ ก็จ าเป็นต้องรู้

ภาษาท้องถ่ินคือภาษาเขมรด้วย ถึงแม้โรงพยาบาลที่ไปเปิดสาขาจะเป็นโรงพยาบาล International 

Hospital แต่คนไข้และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในโรงพยาบาลก็เป็นคนท้องถ่ินเป็นหลักอยู่ดี  

นอกจากนี้หากมีการเข้ามาลงทุนของโรงพยาบาลต่างชาติ ก็ไม่น่ากังวลเนื่องจากบริการก็คงยังอยู่ใน

ประเทศไทยซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาการพยาบาลอยู่ดี และเช่นเดียวกันกับกรณีพยาบาล

ไทยเดินทางออกไปท างานในต่างประเทศ นั่นคือพยาบาลต่างชาติที่เข้ามาก็ต้องมีความสามารถในการ

ใช้ภาษาไทยด้วยเช่นกัน 

Mode 4 การเดินทางเข้าประเทศของบุคลากรผู้ให้บริการ 

พิจารณาจาก Migration Policy ของแต่ละประเทศ เริ่มจากการมองว่าประเทศใดในอาเซียนที่มี

นโยบายการส่งออกพยาบาล ตัวอย่าง ประเทศฟิลิปปินส์มีการส่งออกพยาบาล แต่ส่วนใหญ่จะส่งไป

ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าประเทศในอาเซียน 

การเข้าไปท างานในประเทศใดจ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล (License) จาก

ประเทศแม่ก่อนจึงจะท าการขอใบอนุญาตจากประเทศปลายทางได้ ทั้งนี้ในอาเซียนมีเพียงสอง

ประเทศที่มีการออกใบอนุญาตพยาบาล ได้แก่ ประเทศไทย และฟิลิปปินส์ 

การออกไปท างานต่างประเทศของพยาบาลไทย 

โดยปกติแล้วเมื่อเรียนจบจะมีพยาบาลจ านวนหนึ่งต้องการไปท างานต่างประเทศ จากแนวโน้มในช่วง 

30 กว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เดินทางไปท างานในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการเปิดรับจ้างงาน

พยาบาลต่างชาติ (โดยมีประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นประเทศผู้ส่งออกพยาบาล)  
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

การออกไปของพยาบาลไทยเป็นลักษณะเครือข่ายญาติพี่น้องเพื่อนพ้องชวนกันไป หรือไปท างาน

พร้อมกับโรงพยาบาลจากประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการไปเพียงช่ัวคราวเพื่อหาประสบการณ์การ

ท างาน  ลักษณะของการเดินทางไปท างานล าพังมีน้อยมาก ทั้งนี้พยาบาลไทยได้รับเสียงตอบรับจาก

ต่างชาติว่ามีคุณสมบัติของการดูแลเอาใจใส่ เอื้ออาทร มีความรับผิดชอบสูง และไว้วางใจได้มากกว่า

ชาติอื่น  

ปัจจุบันสภาฯพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลพยาบาลจากสมาคมพยาบาลต่างๆในต่างประเทศ เช่น 

สมาคมพยาบาลใน Los Angeles Chicago เป็นต้น 

ทั้งนี้การเดินทางออกไปท างานในต่างประเทศของแพทย์และพยาบาล มีความเสี่ยงจากการท า 

Malpractice นอกประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางด้านกฎหมายและวัฒนธรรม อีกทั้งปัจจุบันยัง

ไม่มีการประกันภัยวิชาชีพส าหรับพยาบาลแต่อย่างใด 

การเข้ามาของพยาบาลต่างชาติ 

ปัจจุบันทางสภาฯเริ่มได้รับค าร้องขอข้อมูลการปฏิบัติตนเมื่อต้องการเข้ามาท างานในประเทศไทย 

จากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในกรณีของประเทศไทย ผู้ที่จะเข้ามา

ประกอบวิชาชีพพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใน (Domestic Law) ดังนั้นพยาบาลจาก

ต่างชาติจึงยังเข้ามาเป็นจ านวนน้อย ปัจจุบันมีพยาบาลจากฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับใบอนุญาตท างาน 

(Work Permit)เข้ามาในลักษณะของการเป็นผู้ช่วยแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล แต่ไม่ได้สามารถเข้ามา

ในฐานะพยาบาลวิชาชีพได้ เนื่องจากไม่ผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

(License)ของไทย ปัจจุบันสภาการพยาบาลพยายามเก็บข้อมูลเหล่าน้ีมารวบรวมไว้เช่นกัน เนื่องจาก

โรงพยาบาลในไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะนานาชาติมากขึ้น 

การเข้ามาของพยาบาลต่างชาติไม่ก่อให้เกิดความกังวล เนื่องจากปริมาณการเข้ามาข้ึนอยู่กับการเปิด

จ้างงานของโรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลในไทยยังไม่มีลักษณะของโรงพยาบาลนานาชาติที่แท้จริง 

นอกจากนี้หลักการจ้างพยาบาลข้ึนอยู่กับว่าเพื่อดูแลใคร หากดูแลคนไข้คนไทยแนวโน้มการจ้าง

พยาบาลไทยจะสูงกว่า 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ปัจจุบันญี่ปุ่นส่งเครือข่ายบริษัทรีเออิ (Reie) เข้ามาให้บริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้

สร้างความกังวลเนื่องจาก 

 รูปแบบเป็นการดูแลในลักษณะของ Social Care ไม่ใช่ Professional Care 

 ประเทศไทยถือว่า Health Care มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือการท าอันตรายผู้ป่วย 

ดังนั้น กระทรวงฯจึงประกาศให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านเป็นกิจการอันตราย ส่งผลต่อ

ความยากง่ายในการเข้ามาด าเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการปรบัมาตรฐานของผู้ให้การ

ดูแล (Care Giver)ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลมีการปรับตัวโดยส่ง Professional เข้าไปร่วม

ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านด้วย 

วิชาชีพพยาบาลกับอาเซียน 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการจัดประชุมตัวแทนกลุ่มวิชาชีพพยาบาลจากแต่ละประเทศปีละ 3-4 ครั้ง 

ดังนั้นตัวแทนวิชาชีพพยาบาลจากแต่ละประเทศจึงมีโอกาสหารือกันอย่างต่อเนื่อง  

ประชากรส่วนใหญ่ในอาเซียนเป็นสังคมมุสลิม รองลงมาเป็นพุทธ ท าให้พยาบาลที่ต้องการจะออกไป

ท างานในประเทศอาเซียนต้องเรยีนรู้วิธีการปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลาม รวมทั้งในหลาย

ประเทศยังไม่มีระบบที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนวิชาชีพพยาบาล ส่งผลให้การเดินทางไปท างานต่าง

พื้นที่ ต่างวัฒนธรรม เป็นเรื่องยากและต้องการการปรบัตัวมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันบางประเทศเริ่ม

มีการพัฒนา Nursing Council และ License Register ข้ึนบ้างแล้ว 

แนวทางการปรับตัวของพยาบาลไทย 

โดยทั่วไปเมื่อมีการเจรจาข้อตกลงยอมรับร่วม(MRAs)และข้อตกลงอื่นๆ เพิ่มเติมก็จะมีความก้าวหน้า

ไปทีละประเด็นๆ ดังนั้นสภาการพยาบาลเช่ือว่า ไทยยังมีเวลาพอสมควรในการปรับตัวอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปเพื่อเตรียมรับมือการเปิดเสรี ปัจจุบันการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

(License) ของไทยนับเป็นตัวป้องกันที่ส าคัญ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีพยาบาลในอาเซียนได้

ใบอนุญาตนี้ (ติดเรื่องการสอบภาษาไทย)แม้อนาคตจะมีผู้สอบผ่าน จากลักษณะเฉพาะของ Health 

care ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลชีวิต ความเจ็บป่วยของประชากรภายในประเทศ การจ้างงานของ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

โรงพยาบาลจะไม่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโรงพยาบาลมักประสบกับปัญหาการฟ้องร้อง และ

เรื่องของความต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ 

เนื่องจากความแตกต่างดังกล่าวจึงมีการพัฒนา ASEAN Nurse Competency ข้ึน ดังนั้นหลักสูตร

การเรียนการสอนของไทยจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง เพื่อผลิตบุคลากรที่ได้คุณสมบัติตาม 

ASEAN Nurse Competency นี้ ปัจจุบันเรื่องนี้มีความก้าวหน้าช้ามาก 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

เมื่อมีการประชุมร่วมในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลในต่างประเทศ ภาครัฐมักจะขอร้องให้สภาการพยาบาล

เป็นตัวแทนไปด าเนินการ โดยอ้างความช านาญการเฉพาะด้าน แต่ในทางตรงกันข้าม ภาครัฐกลับไม่มี

การสนับสนุนเพื่อรองรบัสถานการณ์ใดๆที่จะเกิดข้ึนกับวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นสิ่งที่สภาฯอยากร้องขอ 

ได้แก่ 

1. ต้องการการสนับสนุนการศึกษาด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคคลากร ทางสภาการ

พยาบาลแจ้งให้ทราบว่า ได้รับการปฏิเสธไม่ให้ตัวแทนของสภาการพยาบาลได้เข้าร่วมอบรมใน

หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่าต้องการสนับสนุน

หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเท่านั้น 

2. ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมาทางสภาเป็นผู้ขับเคลื่อนเองทั้งหมด 

พบว่าปัญหาน้ีเกิดข้ึนกับสาขาวิชาชีพพยาบาลของประเทศอื่นในอาเซียนเช่นกัน 
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3.2.2.7 บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

ข้อมูลทั่วไปของสภาสถาปนิก 

สภาสถาปนิกมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด 4 วิชาชีพ ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ในขณะที่สมาคมสถาปนิกดูแล

เฉพาะวิชาชีพสถาปนิกเท่านั้นปัจจุบันความสัมพันธ์ของสภาสถาปนิกกับกลุ่มสถาปนิกอื่นๆเช่น 

สมาคมสถาปนิกสยามได้รับความร่วมมือมากข้ึน  

ทางสภาสถาปนิกมีการพูดคุยกับกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกที่ถูกควบคุมจากอาเซียนอยู่เสมอ ได้แก่ 

สถาปนิกผังเมือง และภูมิสถาปนิก (Landscape Architect) 

โครงสร้างวิชาชีพไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่มีการเปิดเสรีวิชาชีพสถาปนิก ในขณะที่มาเลเซีย สิงคโปร์ มีการ

เปิดเสรีแล้ว นอกจากนี้ประเทศอื่นในอาเซียนไม่ได้มีข้อจ ากัดด้านวิชาชีพมากเช่นเดียวกับไทย 

จุดอ่อนนี้ท าให้การพูดคุยกับสถาปนิกในประเทศเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโครงสร้างวิชาชีพถูกวางให้

ได้รับคุ้มครองมาเป็นเวลานาน (ปว.281 คุ้มครองวิชาชีพช่างตัดผม หมอ สถาปนิก ฯลฯ ว่าเป็นอาชีพ

ที่ห้ามชาวต่างชาติท า จากนั้นพรบ.ที่ออกมาภายหลังก็ถูกวางมาจากโครงสร้างนี้ ) ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงใดๆจะส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านข้ึนทันที แต่ทางสภาฯมองว่าการเปิดเสรีมีประโยชน์พอๆ

กับโทษจึงด าเนินการเจรจานอกรอบกับกลุ่มสถาปนิกในต่างประเทศเอง 

การเตรียมรับมือการเปิดเสรี 

กลุ่มวิชาชีพสถาปนิกได้คาดการณ์ผลของ FTAs/WTO ล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลานาน โดยมีการวาง

กลยุทธ์มาเป็นเวลา 8-9 ปีแล้ว เริ่มต้นจากก่อนมีการลงนาม ASEAN FTA ประมาณ 4-5 ปี ตัวแทน

กลุ่มวิชาชีพสถาปนิกมีการรวมกลุ่มคุยนอกรอบกับกลุ่ม APEC Architect ถึงแนวทางการเปิดเสรี แต่

เนื่องจากจ านวนสมาชิกที่มาก และความแตกต่างที่หลากหลายในระหว่างสมาชิก ส่งผลให้ข้อสรุป

ล่าช้า จึงมีการดึงกลุ่มอาเซียนได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ มาเจรจาถึงแนวทางการจ าลอง model 

ของ APEC Architect มาใช้กับ ASEANArchitect ก่อน 
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การเจรจากับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผลจากการเจรจาระหว่างสถาปนิกไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เบื้องต้น 3 ประเทศน้ีจะวางตัวเสมือน

เป็นแกนของอาเซียน โดยมีการท า MOU ร่วมกัน เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาแนวความคิดการเปดิเสรี

สถาปนิกในอาเซียน ข้อสรุปโดยคร่าว คือ ทุกประเทศจะใช้หลักการด าเนินการภายใต้กรอบการ

ท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ิน (Local CollaborationFramework) โดยอ้างอิงหลักการสากลของ 

UIA Accord (องค์กรวิชาชีพสถาปนิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO มีสมาชิกประมาณ 170 

ประเทศ มีการระบุวิธีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปนิกที่เป็นสากล) 

หลักการท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ิน (Local Collaboration) ที่ไทยท าการเสนอนั้น ก าหนดให้

สถาปนิกท้องถ่ินและสถาปนิกจากต่างประเทศมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และเมื่อมีสถาปนิกต่างชาติเข้า

ไปด าเนินงานในประเทศใด จะต้องมีสถาปนิกท้องถ่ินเข้าร่วมด าเนินงานด้วย ข้อสรุปนี้ส่งผลให้การ

เจรจาระหว่างสภาฯกับสถาปนิกท้องถ่ินของไทยง่ายข้ึน  

การเจรจาของกลุ่มสถาปนิก 

กลุ่มสถาปนิกมีการเจรจาในลักษณะก้าวกระโดด เนื่องจากสถาปนิกในโลกแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยตาม

พื้นที่เช่น กลุ่มอาเคเซีย (ARCASIA) ซึ่งมีสมาชิก 17 ประเทศในเอเชีย เป็นต้น จากการมีโต๊ะเจรจากับ

ประเทศอื่นจ านวนมาก ส่งผลให้การเจรจาต่อรองใดๆกับกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกต่างประเทศไม่ใช่เรื่อง

ยาก ต่างจากกลุ่มของวิชาชีพอื่นๆซึ่งยังขาดลักษณะเช่นนี้ และมักมีแนวคิดที่จะต่อต้านการเปิดเสรี

เพียงอย่างเดียว  

ทั้งนี้ทางสภาฯมองว่าการเปิดเสรีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือที่ดี โดย

สภาฯพยายามโน้มน้าวสมาชิกให้เห็นความส าคัญ ด้วยการหยิบยกประเด็นที่มีความกังวลข้ึนมาช้ีแจง 

ดังนี ้

 ปัจจุบันสถาปนิกไทยจ านวนมากออกไปท างานในระดับนานาชาติอยู่แล้ว 

 สถาปนิกรุ่นใหม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีข้ึนมากจึงถือว่าเรามีความพร้อมด้านภาษาใน

ระดับหนึ่ง 
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 ประเทศไทยมีแนวทางการคุ้มครองอาคารทางวัฒนธรรม/UIA Accord (อาคารวัฒนธรรมควรจะ

ท าโดยสถาปนิกท้องถ่ินเพียงอย่างเดียว) จึงไม่ต้องกังวลว่าการเข้ามาของต่างชาติจะท าให้

สูญเสียอัตลักษณ์ของชาติ 

 การเข้ามาปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติได้มีปรากฏอยู่แล้วการเปิดเสรีจะช่วยปรับการเข้า

มาในลักษณะใต้ดิน ให้เข้าสู่ระบบมากขึ้น  

ดังนัน้สถาปนิกไทยมีทางเลือกเพียงแค่สองทาง คือ คุ้มครองวิชาชีพสถาปัตยกรรมไม่ให้มีการปฏิบัติ/

ร่วมมือกับสถาปนิกต่างชาติในประเทศไทยจนกว่าสถาปนิกไทยจะมีความพร้อม หรือเปิดช่องทางให้มี

การปฏิบัติ/ร่วมมือกับสถาปนิกต่างชาติในท้องถ่ินโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบที่ควบคุมได้ 

วิธีการปฏิบัติภายใต้กรอบการท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ิน 

วิธีการปฏิบัติภายใต้กรอบการท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ินแสดงดังภาพ เมื่อสถาปนิกต่างชาติเดิน

ทางเข้ามายังประเทศไทยสามารถแยกได้เป็นสองประเภท คือ บุคคล และนิติบุคคล  

1. บุคคล (Mode 4) แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม 

 บุคคลขอจดทะเบียนเป็นสมาชิก 

o เป็นภาคีสถาปนิก คือ ต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น 

o ภาคีสถาปนิกพิเศษ (พรบ.ยังไม่มีการบังคับใช้) เข้ากรอบการท างานร่วมกับ

สถาปนิกไทย (Local Collaboration Framework) 

 บุคคลไม่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกเข้ากรอบการท างานร่วมกับสถาปนิกไทย (Local 

Collaboration Framework) 

2. นิติบุคคล (Mode 3) แบ่งได้เป็นสองกลุ่ม 

 นิติบุคคลไม่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิกเข้ากรอบการท างานร่วมกับสถาปนิกไทย (Local 

Collaboration Framework) 

 นิติบุคคลขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (สามารถมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวิชาชีพหรือ

บริษัทสถาปนิกได้เลย แต่สภาฯมีเงื่อนไขเรื่องจ านวนกรรมการ และผู้มีอ านาจเป็นผู้ตัดสินใจ 
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เช่นกรรมการผู้จัดการคนเดียวสามารถตัดสินใจได้ แต่ถ้าเป็นกรรมการต้องมีจ านวน (บุคคล) 

มากกว่ากึ่งหนึ่ง) ทั้งนี้มองว่าการเปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้เกินร้อยละ 70 จะไม่ก่อให้ปัญหา 

 

 
ที่มา: สภาสถาปนิก 

 

ปัจจุบันกรอบการท างานร่วมกับสถาปนิกท้องถ่ินถูกน ามาเจรจากับอาเซียน แต่โดยหลักการแล้วทาง

สภาฯวางกลยุทธ์ส าหรับปรับใช้ร่วมกับทุกกรอบ ซึ่งระบบนี้จะสามารถสืบย้อนได้ว่าสถาปนิกต่างชาติ

รายใดด าเนินงานร่วมกับสถาปนิกไทยคนใด  

ลักษณะการเข้ามาร่วมท างาน หากเข้ามาในรูปบริษัทก็ต้องจับ คู่ท างานกับบริษัทไทย และ

เช่นเดียวกันถ้าเข้ามาในลักษณะบุคคลต้องท างานร่วมกับบุคคล ทั้งนี้กรมแรงงานก าหนดว่าบุคคลจะ

ขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ได้จะต้องเป็นภาคีสถาปนิกพิเศษเท่านั้น 

การเปิดเสรี Mode 1 กับกลุ่มสถาปนิก 

กลุ่มวิชาชีพสถาปนิกมีตัวป้องกันปัญหาที่จะเกิดจาก Mode 1 โดยอัตโนมัติ นั่นคือ พรบ.สถาปนิก ซึ่ง

ก าหนดข้อบังคับวิชาชีพไว้ว่า ไม่ว่าจะออกแบบจากที่ใด แต่หากตัวสิ่งปลูกสร้างอยู่ในประเทศ ก แล้ว

จะถือเป็น การปฏิบัติวิชาชีพท้องถ่ิน (Local Practice) ทันที และต้องมีการร่วมมือกับคนท้องถ่ิน 

(Local Collaboration)คือ ต้องยื่นใบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งต้องมีลายเซ็นสถาปนิกท้องถ่ินที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกร่วมด้วย 
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สิ่งที่สภาสถาปนิกด าเนินการแล้ว 

ภารกิจที่สภาสถาปนิกได้ด าเนินการแล้วคือ  

 จัดต้ัง คณะกรรมการสภาสถาปนิกแห่งอาเซียน ASEAN Architect Council (AAC) 

 จัดตั้ง คณะกรรมการก ากับดูแล ASEAN Architect Monitoring Committee (MC) ซึ่งเป็น

คณะกรรมการท้องถ่ินภายใต้ MRA ที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบการข้ึนทะเบียน ASEAN Architect 

 ข้ึนทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน เพื่อรับรองมาตรฐานสถาปนิกไทยว่า มีมาตรฐานเท่ากับ

สถาปนิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน ASEAN Architect Registration (AA) 

เงื่อนไขใน MRA ส าหรับการข้ึนทะเบียน ASEAN Architect ข้อหนึ่งที่ไทยขาดไป คือ ระบบการ

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) ไทยเคยมีระบบ CPD โดย

ก่อนหน้านี้บังคับใช้กับการขอใบอนุญาต/ขอต่อใบอนุญาต จึงโดนสมาชิกรวมตัวกันต่อต้าน ระบบจึง

ถูกระงับไปล่าสุดมีการดึงระบบ CPD เข้ามาใหม่โดยมีการระบุนิยามชัดเจนและไม่น าไปบังคับใช้กับ

ใบอนุญาต แต่หากจะกลายเป็นกรณีบังคับส าหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการข้ึนทะเบียน ASEAN Architect 

เท่านั้น 

ปัจจุบันระบบ CPD รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการ MC จะมีการ

วางเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเป็น ASEAN Architect โดยจะดึง CPD มาเป็นเงื่อนไขหนึ่ง 

สิ่งที่สภาสถาปนิกก าลังด าเนินการอยู่ 

 ร่างข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องเพื่อน าไปข้ึนทะเบียนสถาปนิกอาเซียน 

 ร่างระเบียบว่าด้วยกรอบการท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิกอาเซียน 

 แก้กฎกระทรวงกรมแรงงาน “การท างานของคนต่างด้าว” ร่วมกับกรมแรงงาน และส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป 

 ด า เนิ น ก าร จั ด ให้ มี ร ะ บ บ ก าร พั ฒ น า วิช า ชี พ ต่ อ เนื่ อ ง  ( Continuing Professional 

Development-CPD) โดยสมัครใจส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นสถาปนิก

อาเซียน (ASEAN Architect-AA) 

 จัดท ากรอบการท างานร่วมกันของสถาปนิกไทยกับสถาปนิกอาเซียน (Local Collaboration 

Framework) ภายใต้ข้อตกลงของสภาสถาปนิกแห่งอาเซียนว่าด้วยการท างานร่วมกันอย่างเท่า

เทียม (Reciprocal Framework) 

 ด าเนินการปรับปรงุข้อบังคับของสภาสถาปนิกให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแรงงาน (ติดเรื่องงาน

ที่อาจท าได้ของคนต่างด้าว)  

สถานการณ์หลังจากเปิดเสรี 

เมื่อมีการเปิดเสรภีายใต้กรอบอาเซยีนแล้ว ในอนาคตหากมีการเจรจาร่วมกับประเทศคู่เจรจาอื่น ทาง

สภาฯจะอ้างอิงหลักการสามประการ เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบการเจรจากับทุกประเทศให้

เหมือนกัน(ท ามาตรฐานกลางเดียวกัน ไม่ให้สิทธิพิเศษมากกว่าอาเซียน)หลักการสามประการ ได้แก่  

o หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 

o หลักประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation: MFN) 

o หลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ (Principle of Non-Discrimination) 

ทั้งนี้สภาฯมองว่ากลุ่มสถาปนิกไทยสามารถเอาตัวรอดได้ เนื่องจากมีการวางยุทธศาสตร์รองรับไว้แล้ว 

แต่ส าหรับวิชาชีพอื่นควรมองการเจรจาในเวทีอื่นๆร่วมกับกลุ่มวิชาชีพเดียวกันในต่างประเทศ ซึ่ง

รูปแบบอาจข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพด้วย เช่น แพทย์ซึ่งมีลักษณะการท างานเดี่ยว

อาจจะต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับวิชาชีพหรือแม้กระทัง่วิศวกรซึ่งยังมีการแตกแยกกลุ่มภายในประเทศ 

ทั้งนี้วิชาชีพอื่นอาจมองสถาปนิกเป็นกรณีศึกษา 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

การปรับรูปแบบการท างานของสถาปนิกไทย 

ในอนาคต MRA จะส่งผลให้เจ้าของส านักงานมีอ านาจต่อรองสูงข้ึนในขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะเสีย

ประโยชน์ เนื่องจากเจ้าของสามารถหาบุคลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า (ซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติ) 

สภาฯมองว่าเป็นเรื่องยุติธรรมที่ควรจะเกิดข้ึน ทั้งนี้บุคคลวิชาชีพธรรมดาต้องพยายามเป็นส่วนหนึ่ง

ของนิติบุคคลให้ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบ และต้องท าความเข้าใจว่าไม่ควรท างานในลักษณะบุคคล

อีกต่อไป เนื่องจากการท างานในลักษณะบุคคลไม่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและจากลักษณะเฉพาะของ

อาชีพสถาปนิกซึ่งมีเรื่องของ Liability เข้ามาเกี่ยวข้อง การท างานในลักษณะบุคคลจะไม่สามารถ

รับมือได้ ปัจจุบันในประเทศสิงคโปร์ไม่พบสถาปนิกที่ท างานลักษณะบุคคล แม้มีสถาปนิกร่วมงานกัน

เพียงสองคนก็จะท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

การสร้างบริษัทสถาปนิกลูกในต่างประเทศมองว่ายังเป็นเรื่องไกล ประกอบกับประเทศไทยเป็นฐาน

การผลิตทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในภูมิภาค เนื่องจากต้นทุนต่ าบุคลากรหาง่ายดังนั้นการ

ออกไปตั้งฐานในประเทศอื่นจึงไม่จ าเป็น แต่สิ่งที่กลัวคือการเข้ามาตั้งฐานของต่างชาติในไทย เช่น 

สิงคโปร์ ซึ่งอาจส่งผลใหเ้กิดปญัหาสมองไหล สถาปนิกไทยอาจจะไม่เพียงพอ ทั้งนี้การเข้ามาต้ังบริษัท

ของต่างชาติในไทยจะเริ่มเกิดข้ึนในปี 2015 โดยไทยต้องพยายามพัฒนาแข่งขันทางด้านการตลาด 

และวางกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งข้ึน 

โอกาสและความได้เปรียบเสียเปรียบของวิชาชีพสถาปนิกในต่างประเทศ 

สิงคโปร์ 

เราเสียเปรียบสิงคโปร์ด้านการบริหารจัดการ การตลาด แต่ด้านฝีมือการออกแบบ บริษัทสิงคโปร์ท า

การจ้างงานสถาปนิกไทยเป็นจ านวนมาก (เราเสียเปรียบแง่ธุรกิจ แต่ในแง่ฝีมือเราเป็นเสมือนคน

ควบคุม เนื่องจากหากเราไม่ส่งคนออกสิงคโปร์จะขาดคนในวิชาชีพทันที)  

เวียดนาม 

เวียดนามมีโอกาสในการเข้าไปประกอบวิชาชีพมาก แต่ในแง่ธุรกิจยังเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะยังติด

ปัญหาเรื่องการน าเงินกลับเข้าประเทศ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ลาว 

ลาวมีการพัฒนาต่ า โอกาสในวิชาชีพยังต่ าแต่ปัจจุบันก็มีสถาปนิกไทยท างานในลาวจ านวนหนึ่ง 

มาเลเซีย 

มาเลเซียและไทยไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบกัน ลักษณะคล้ายกับสิงคโปร์ คือ มาเลเซียมีการ

บริหารจัดการดีกว่าไทย (คนมาเลเซียมีความสามารถในการออกแบบสูงกว่าสิงคโปร์เล็กน้อย แต่ก็ยัง

ไม่เท่ากับไทย) 

อินโดนีเซีย 

อินโดนีเซีย ส่วนใหญ่สถาปนิกไทยจะไปท างานที่อินโดนีเซียมากกว่าที่เขาจะเข้ามา 

การประกันความเสี่ยงในวิชาชีพ 

ปัจจุบันมีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเพียงเจ้าเดียวที่เข้ามารับประกันวิชาชีพสถาปนิก (เมื่อก่อนต้อง

ซื้อประกันผ่านต่างประเทศ) โดยมีนโยบายเหมือนของต่างประเทศแต่เบี้ยประกันถูกกว่า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

สภาสถาปนิกต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ช่วงปลายปีที่แล้วสภาฯได้ท าเรื่องขอ

งบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะส านักงานเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน แต่ปัญหาที่

เกิดข้ึนคือ สภาฯไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน (สภาสถาปนิกได้รับงบประมาณจากภาครัฐเพียงปี

ละสามล้าน แต่มีรายจ่ายปีละเจ็ดถึงแปดล้านเป็นอย่างต่ า) ส าหรับการสนับสนุนด้านอื่น เช่น การ

บริหารจัดการ ภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยปกติสภาสถาปนิกมีการร่วมประชุมพูดคุยกับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประจ าอยู่แล้ว  
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.2.2.8 บริการวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพนักส ารวจ 

สถานการณ์ปัจจุบันของภาคบริการวิชาชีพนักส ารวจ1 

บุคคลทั่วไปจ านวนมากยังมีความไม่เข้าใจถึงลักษณะการท างานของนักส ารวจ เช่น การส ารวจรังวัด

ควบคุมทางราบและดิ่ง งานส ารวจวางแนว ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น งานส ารวจข้ันสูง เช่น 

งานรังวัดพิกัดด้วย GPS งานรังวัดดาราศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งยังได้แนะน า Remote Sensingเช่น 

การวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายดาวเทียม และแนะน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น การ

วางแผน ออกแบบ และบริหารระบบ GIS การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล GIS 

ในส่วนของสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักส ารวจระดับปริญญานั้น ปัจจุบันจะมีที่โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่มีสิทธิขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา) มหาวิทยาลัย

เทค โน โล ยี ร าชม งคลก รุ ง เท พ  (มี สิ ท ธิส อบ เพื่ อ ขอ ใบอนุญ าตภาคี วิศ วก รโย ธา ) แล ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีสิทธิสอบเพื่อขอใบอนุญาตภาคี

วิศวกรโยธา) 

กรอบความตกลงอาเซียน ส าหรับจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการส ารวจ ลงนามเมื่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร์  

ความสับสนของการให้นิยามค าว่า “นักส ารวจ” โดยค าที่มีใช้ในประเทศไทยที่หมายถึงวิชาชีพ 

Surveyor ได้แก่ ช่างรังวัด ช่างส ารวจ นายช่างส ารวจ ซึ่งเป็นต าแหน่งงานในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

แต่ใน MRA หมายถึง Surveyor ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใน MRA นักส ารวจ หมายถึง 

ชนในชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

หรือสถาบันที่หลักสูตรการศึกษาด้านการส ารวจ ได้รับการยอมรับและผ่านการประเมินตามเกณฑ์

                                                             
1สรปุจากการบรรยายโดย รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ อาจารยป์ระจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานสัมมนา “เปิดโอกาสสูอ่าเซียน: ความท้าทายใหมท่างวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพการส ารวจ”วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ จัดงานสัมมนาโดยศูนย์
อาเซียนศึกษาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-109 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

และเงื่อนไขในสาขาวิชาการบริการด้านการส ารวจที่ก าหนดโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ (ของไทย

ได้แก่ สภาวิศวกร) 

บริการส ารวจจาก MRA ให้ถือตามนิยามของสมาพันธ์นักส ารวจสากล (International Federation 

of Surveyors: FIG) เช่นการหาขนาดและรูปร่างของโลกการหาต าแหน่งของวัตถุในห้วงอวกาศและ

ห้วงเวลาการพัฒนา ทดสอบ และวัดสอบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ การได้มาและใช้ข้อสนเทศทาง

ต าแหน่ง การหาต าแหน่งของขอบเขตที่ดินของรัฐและเอกชน การออกแบบ การจัดสร้างและบริหาร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การวิเคราะห์ แปลความ และบูรณาการข้อสนเทศเชิงต าแหน่งของ

วัตถุ 

การที่สภาวิศวกรเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ภายใต้ MRA สาขาวิชาชีพการส ารวจนั้น อาจเกิดปัญหา

ได้จากการที่สภาวิศวกรขาดประสบการณ์ในการควบคุมวิชาชีพการส ารวจ อาจท าให้กระบวนการข้ึน

ทะเบียนนักส ารวจลา่ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่สภาวิศวกรมีงานมากอยู่แล้ว อาจท าให้ไม่

มีความจริงใจในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ อาจมีปัญหาบางประการใน MRA กล่าวคือ การที่วิชาชีพ

การส ารวจไม่เคยถูกก ากับดูแลโดยองค์กรใดมาก่อน จึงไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน และไม่มีการ

ประเมินหรือการวัดผล ซึ่งทัง้หลักเกณฑ์หรือมาตรฐาน และการประเมินหรือการวัดผลนั้น ถูกก าหนด

ไว้ใน MRA ทั้งนี้ ผู้อภิปรายเห็นว่าการที่ MRA สาขาวิชาชีพการส ารวจ เป็นการลงนามแค่ในกรอบ

มารฐานร่วม ท าให้ไทยอาจเลือกลงนามกับประเทศที่พร้อมก่อนได้ 

โดยบุคคลที่จะได้รับการข้ึนทะเบียนวิศวกรส ารวจหรือนักส ารวจ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน

จากสภาวิศวกร โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการทดสอบ ได้แก่ 

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และผ่านการเรียนวิชาในกลุ่มวิชา

ส ารวจไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ 

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่น และผ่านการอบรม

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

การเตรียมความพร้อมของนักส ารวจไทยต่อ MRA ส ารวจ ได้แก่ เตรียมพร้อมด้านวิชาความรู้ส าหรับ

การทดสอบข้ึนทะเบียนนักส ารวจ ติดตามข่าวจากสภาวิศวกรในเรื่องการจดทะ เบียนนักส ารวจ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังควรศึกษาพื้นฐานท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ และซอฟท์แวร์ของประเทศ

เพื่อนบ้าน  

ขณะที่ ผลของ MRA ส ารวจนั้น ผู้อภิปรายเห็นว่า MRA จะกระตุ้นให้เกิดทั้งการรวมตัวกันของนัก

วิชาชีพการส ารวจ องค์กรวิชาชีพของนักวิชาชีพการส ารวจ มาตรฐานวิชาชีพการส ารวจในประเทศ 

รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพของนักส ารวจในประเทศ อีก

ทั้งยังเป็นกรณีศึกษาส าหรับวิชาชีพอื่นที่มีปัญหาที่คล้ายกัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า MRA จะเป็นเพียงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ไม่ใช่เป็นการเปิดเส รี

เคลื่อนย้ายนักส ารวจ แต่บางประเทศก็ในอาเซียนก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้ว เนื่องจากแม้แต่ระดับ

ภายในประเทศเอง ในประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตในเขต Sabah และ 

Sarawak ยังไม่สามารถข้ามมาท างานในฝั่ง Pennisular Malaysia ได้อย่างเต็มรูปแบบ นั่นแสดงให้

เห็นว่าการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างชาติเข้าไปท างานคงยังไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นข้อดีส าหรับประเทศไทย ที่ยังคงต้องการระยะเวลาส าหรับการเตรียมความ

พร้อมของผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเสรี 

สถานการณ์ปัจจุบันของภาคบริการวิชาชีพวิศวกรรม2 

จากคุณสมบัติการเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 5 ข้อนั้น ปัญหาของวิศวกรในการท าให้ได้ตาม

คุณสมบัติของ MRA อาจจะเกิดข้ึนในคุณสมบัติข้อที่เกี่ยวข้องกับการข้ึนทะเบียนหรือมีใบอนุญาต

ภายประเทศที่ยังมีผลในปัจจุบนั เนื่องจากปัจจุบัน กฎหมายไทยควบคุมหรือก าหนดให้วิศวกรเพียง 7 

สาขาที่จะต้องจดทะเบียน แต่ยังมีอีกหลายสาขา เช่น วิศวกรปิโตรเลียม ที่ไม่ต้องจดทะเบียน ท าให้

หากประเทศอื่นมีการจดทะเบียนวิศวกรในสาขานั้นๆ ก็จะมีสิทธิขอเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ACPE) แล้วเข้ามาท างานในไทยได้ ในขณะที่วิศวกรไทยไม่มีโอกาสที่จะออกไปท างานในต่างประเทศ  

                                                             
2สรปุจากการบรรยายโดย รศ.สฤทธ์ิเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในงานสัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความทา้ทายใหม่ทางวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพการ
ส ารวจ”วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ จัดงานสัมมนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

นอกจากนั้น ในคุณสมบัติในประเด็นเรื่องการอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continue 

Professional Development Programme: CPD) ก็ยังมีผู้ประกอบวิชาชีพหลายท่านตั้งค าถามว่า 

อย่างไรจึงจะเรียกว่ามีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับคุณสมบัติข้อที่เกี่ยวข้องกับการ

ได้รับใบรับรองว่าไม่มีประวัติการกระท าผิดในการประกอบวิชาชีพอย่างร้ายแรง ผู้ประกอบวิชาชีพ

เห็นว่าจะต้องมีการท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่ากระท าผิดประกอบด้วยความผิดลักษณะใดบ้าง 

และระดับความรุนแรงจะวัดได้อย่างไร 

ผู้ประกอบวิชาชีพหลายท่านมีความเช่ือว่าการเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียนจะก่อให้เกิดการขยายตัว

ของตลาด โดยเฉพาะจากการลงทุนที่เพิ่มข้ึน เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบ

ขนส่ง เกิดการย้ายการลงทุน ร่วมลงทุน เกิดการลดความแตกต่างด้านมาตรฐานงานวิศวกรรม เกิด

การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจ านวนวิศวกร เกิดการเคลื่อนย้ายวิศวกรและแรงงานมีฝีมือ เนื่องจาก

พื้นที่ใดมีการลงทุนและเงินทุนมาก แรงงานก็จะไปที่นั่น เกิดการกระจุกตัว และเกิดมาตรการพัฒนา

แรงงานฝีมือ 

ข้อดีของการเปิดเสรีในการค้าบริการก็คือ ราคาบริการจะเหมาะสม (Price) คุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด (Quality) การจัดให้มีบริการที่เพียงพอต่อความต้องการ (Availability) การให้

ลูกค้าได้เข้าถึงบริการโดยง่าย (Accessibility) และสามารถส่งมอบบริการให้ลกูค้าภายในเวลาก าหนด 

(Deliverability) 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 รัฐบาลจะต้องเน้นและปลูกฝังเรื่องภาษา (อังกฤษและจีน) ตั้งแต่ประถมถึงมหาวิทยาลัย โดยต้อง

ส่งเสริมให้วิศวกรไทยพูดและเขียนภาษาอังกฤษให้ได้อย่างรีบด่วน 

 การเปิดเสรีจะต้องเป็นวาระแห่งชาติ และมีกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

 สภาวิศวกรจะต้องใช้ CPD Hours ในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วิศวกรไทย 

 รัฐบาลจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการออกไปหางานต่างประเทศ เช่น ให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 

ลดหย่อนทางภาษี 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

 ปรับ Charge rate ของวิศวกรไทยให้สูงข้ึนและปรับฐานให้เท่ากับวิศวกรต่างชาติ  

 ผลักดันให้รัฐบาลส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบเชิงรุกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งกองทุน 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ หากโครงการใดที่เป็นไปได้ ก็ช่วยหาเงินทุนให้ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.2.2.9 ธุรกิจก่อสร้าง 

ภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจก่อสร้างไทย 

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยหลักแบ่งออกเป็นการก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างงานโยธา(การสร้าง

ถนน ท่าเรือ สะพาน ฯลฯ)เมื่อพิจารณาการจัดหมวดตามเกณฑ์ CPC พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ การ

ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน นิคมอุตสาหกรรม Logistics และส่วนเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ วิชาชีพ 

(วิศวกรรม สถาปัตยกรรม),raw material อาทิ วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งภายใน เครื่องสุขภัณฑ์ ใน

ที่นี้จะท าการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โครงสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย บริษัทก่อสร้างของไทยรายใหญ่มีน้อยราย ได้แก่ อิตาเลียนไทย 

ช.การช่าง นันทวัน นวรัตน์พัฒนาการ พาวเวอร์ไลน์ และ UEC เป็นต้น กลุ่มดังกล่าวจัดอยู่ในหมวด

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทก่อสร้างของต่างประเทศ โดยเฉพาะของ

ญี่ปุ่น และจีน ในขณะที่บริษัทก่อสร้างจีนล้วนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และเป็น State-Owned 

Enterprise คือ มีรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่โดยการถือหุ้นทั้งสิ้น 

บริษัทก่อสร้างจนีมองว่าอเมรกิาและยุโรปเปน็คู่แข่ง ปัจจุบันมีสาขาของบริษัทจนีเข้ามาในไทยอยู่บ้าง

แล้ว และมีความพยายามสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐบาลจีนกับผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการ

จีนพิจารณาว่าผู้ประกอบการไทยซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโดยเปรียบเทียบเป็นเสมือนพันธมิตรท้องถ่ืนที่จะ

ร่วมงานกันท าทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง แต่

ความกังวลที่เกิดข้ึนตามมาคือ บริษัทจีนขนาดใหญ่จะเข้ามาเร็ว และจะพาธุรกิจอื่นเข้ามาด้วย เช่น 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) วัสดุก่อสร้าง และบริการวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง 

ดังนั้นกฎหมายไทยที่ระบุการลงทุนของต่างชาติได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ไม่ถือเป็นอุปสรรคแต่

อย่างใดเนื่องจากในทางปฏิบัติจีนอาจให้ตัวแทนเข้ามาถือหุ้นได้  

การก่อสร้างไทยมีการเช่ือมโยงกับอาเซียนผ่านทางสมาคมก่อสร้างของแต่ละประเทศ (ยกเว้น ลาว 

เวียดนาม และบรูไน ไม่มีสมาคมก่อสร้างเนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีขนาดเล็กมาก) ประเด็นส าคัญที่

สมาคมก่อสร้างอาเซียนมักจะหยิบยกมาคือเรื่องของแรงงาน โดยแรงงานทักษะของแต่ละประเทศ

ล้วนมีเจตนารมณ์ที่ต่างกัน เช่น ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับการส่งออกแรงงานที่สุด
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เพราะถือเป็นการสร้างรายได้แก่ประเทศถึงอย่างไรแรงงานไทยยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดใน

อาเซียน  

เมื่อกล่าวถึงการเปิดเสรีภาคการบริการก่อสร้าง ทุกประเทศต่างมีการสร้างก าแพงเล็กๆ

ภายในประเทศอยู่อีกช้ันหนึ่ง เช่น สิงคโปร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฟิลิปปินส์และ

อินโดนีเซยีมีกฎระเบียบของรฐั อุตสาหกรรมกอ่สรา้งต่างชาติที่มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็และก าลงัเข้า

มาบุกตลาดไทยคือ มาเลเซีย  โดยมาเลเซียมีธนาคาร CIMB ตั้งสาขาอยู่ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นตัว

ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทมาเลเซียได้เป็นอย่างดี สิงคโปร์ก็เช่นกัน ลักษณะดังกล่าวเอื้อ

ประโยชน์แก่การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติ มากกว่าที่ไทยจะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ  

ปัจจุบันการรวมตัวกันของอาเซียนที่ประสบความส าเร็จจะเป็นกรณีหรือเป็นโครงการๆ ไป เนื่องจาก

การแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ อุดมการณ์ และการแบ่งผลประโยชน์ยังไมม่ีรูปแบบที่แน่ชัด ปัจจุบันเริ่ม

มีการเสนอแนวคิดใหม่ คือ ให้กลุ่มก่อสร้างไทยรวมตัวกับมาเลเซียและสิงคโปร์และบุกเข้าสู่ตลาดใน

ประเทศที่สาม โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งบริษัทก่อสร้างท้องถ่ินยังมีขนาดเล็กและไม่มี

เทคโนโลยีการก่อสรา้งทีท่ันสมัย ดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้าง ถนน ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรมทั้ง

ในลาว และพม่า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 ในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีสภาการก่อสร้างไทย เพื่อควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงาน

ของทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทย และต้องก าหนดให้การเข้ามา

ของบริษัทต่างชาติต้องผ่านการจดทะเบียน และได้รับใบอนุญาตประกอบการ (License) จาก

สภาดังกล่าวในขณะเดียวกับรัฐบาลควรเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุตสาหกรรมและ

คัดเลือกบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปจากระบบ 

 ในกรณีของอาเซียน ไทยสามารถเปิดเสรีภาคบรกิารการก่อสรา้งทั้งหมด เนื่องจากไทยมีศักยภาพ

ที่จะรับมือกับการแข่งขันจากผู้ประกอบการจากอาเซียน และเช่ือว่าโอกาสการท างานที่มากขึ้น

จะท าให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตัวเองและสร้างมาตรฐานที่ดีในการท างานยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม 

อาจต้องมีมาตรการป้องกันให้บริษัทก่อสร้างจากนอกกลุ่มอาเซียนที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาโดยให้
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บริษัทในอาเซียนเป็นตัวแทน (Nominee) ในกรณีเช่นนี้ อาจต้องวางมาตรการการเปิดเสรีที่

รัดกุม รอบคอบมากยิ่งข้ึน 

 ควรมีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการก่อสร้างข้ึน เพื่อการช่วยเหลือผลักดัน และอ านวยความสะดวก

ในด้านการเงิน การระดมทุน และการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกลุ่มอุตสาหกรรมจุดอ่อน

ของธนาคารพาณิชย์ไทย ณ ปัจจุบันที่ท าให้มีความต้องการธนาคารเพื่อสนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง

ข้ึนมาโดยเฉพาะ ประเด็นหนึ่งก็คือ ธนาคารไทยไม่ได้รับการรับรองในระดับสากล ดังนั้นการ

ด าเนินการต้องจ้างธนาคารต่างชาติ และเสียค่าธรรมเนียมอีกต่อหนึ่ง 

 ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการไทย เช่ือว่าผู้ประกอบการไทยสามารถรุกเข้าไปยังตลาดสมาชิก 

AEC ไดด้ังจะเห็นจากการเข้าไปบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้ประกอบการก่อสร้างเอง ได้แก่ 

โครงการทวาย โครงการเข่ือนในประเทศลาว อย่างไรองค์กรความช่วยเหลือด้านการเงินของไทย 

เช่น NEDA หรือ การใช้Business modelคล้ายกับกรณีTEMASEK ของประเทศสิงคโปร์ แต่

ปรับปรุงให้เข้ากับกรณีของประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้แก่ กรม

ทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมชลประธาน ฯลฯ เป็นแกนหลักในการออกไปประมูลโครงการและ

เป็นผู้รับงานจากต่างประเทศ แล้วน ามากระจายให้ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างขนาดกลางของไทย

รับงานต่อในลักษณะของ Consortium หรือบริษัทร่วมค้า น่าพิจารณามาประยุกต์ใช้เป็น

โครงสร้างในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการบุกตลาดต่างประเทศ 
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3.2.2.10 โลจิสติกส์ 

จากสถานะปัจจุบันทีธุ่รกิจโลจสิติกส์ของไทยเกอืบทั้งหมดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาด

ย่อม (SMEs) และอาเซียนเองก็มีข้อผูกพันที่จะให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียน

เข้ามาถือครองหุ้นในกิจการโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 70 ในปี 2556 ท าให้คณะผู้วิจัยเน้นท าการศึกษา

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็น  SMEs เป็นหลักโดยเฉพาะ 

SMEs ที่ด าเนินธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นจาก

ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูนเป็นหลัก เพื่อรวบรวมความคิดเห็นทั้ง

เกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทความเช่ือมโยง

อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) 

เส้นทางการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ Logistics จากเชียงใหม่จะท าการขนส่งสินค้าด้วย

รถบรรทุกไปยังท่าเรือคลองเตยเปน็หลักจากกนั้นจงึใช้การขนส่งทางน้ าเพือ่ขนส่งต่อไปยังต่างประเทศ  

ส่วนการขนส่งไปยังประเทศจนี ถ้าเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าช้ิน

ใหญ่ น้ าหนักมาก แต่มีจ านวนช้ินไม่มากนักก็จะไปทางถนนทางด้านเชียงราย และใช้ถนนหมายเลข 

R3Aเช่ือมจาก เชียงของ- Houayxay (สปป.ลาว) – Luan Namtha (สปป.ลาว) – Boten (สปป.

ลาว) – Mohan (จีน) – Jinghong (จีน) – Kunming (จีน) โดยจะใช้ Kunming เป็นแหล่งกระจาย

สินค้าในประเทศจีนต่อไป 

แต่ส าหรับสินค้าประเภทผัก ผลไม้ โดยเฉพาะล าใย ผู้ขนส่งล าไยไทยกลับนิยมใช้เส้นทางขนส่งจาก

ล าพูนไปจังหวัดมุกดาหารเสียก่อน จากนั้นจึงข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ไปสะหวันนะเขต จากนั้น

จะใช้เส้นทางสาย R9Savannakhet – Xeno – Dansavanhแล้วข้ามเข้าไปเวียดนาม จากด่าน Lao 

Bao จะมีถนนซึ่งเช่ือมเข้าถนนสาย A1 ในเวียดนามขนสินค้าเข้าประเทศจีนทางเขตปกครองพิเศษชน

ชาติจ้วง (กวางสี) และใช้เมืองหนานหนิงเป็นจุดกระจายสินค้า เนื่องจากหนานหนิงจะเป็นเมือง

กระจายสินค้าเกษตรและในทางปฏิบัติการขนส่งสินค้าเข้าทางเวียดนามยังท าให้เกิดการประหยัด

ภาระภาษีไปอีก 3 ทางโดยในสภาวะการณ์ปัจจุบัน แม้ประเทศจีนและอาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรี

ระหว่างกันแล้วในนาม ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA ดังนั้นภาษีการน าเข้า
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สนิค้าจากไทยซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนเข้าไปในจีนจึงกลายเป็นศูนย์ แต่ในประเทศจีน ในแต่ละมณฑล

ยังมีการเก็บภาษีประเภทอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) โด

ส าหรับสินค้าเกษตรสินค้าอาหารจากประเทศไทยถ้าส่งไปยูนนาน หรือกวางสีจะต้องโดนเรียกเก็บ 

VAT ที่อัตรา 13% ในขณะที่สินค้าจากเวียดนามจะเสีย VAT เพียง 6.5% เท่านั้น เนื่องจากเป็นอัตรา

พิเศษส าหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ดังนั้นการส่งสินค้าผ่านเวียดนามและถ้าเวียดนามยอม

แจ้งว่าล าไยน้ีเป็นของเวียดนามภาษีส่วนน้ีก็จะประหยัดได้ 

นอกจากนั้นนักธุรกิจหลายรายยังพบว่า ที่ชายแดนเวียดนาม-กวางสี รถบรรทุกล าไยไทยสามารถเปิด

ท้ายแล้วขนสินค้าบางส่วนเข้าไปในจีนในลักษณะกองทัพมดได้ เมื่อเป็นเช่นน้ีภาษีที่ถูกจัดเก็บก็ลดลง

ไปได้อีกส่วนหนึ่ง 

ในขณะเดียวกันพ่อค้าและบริษัทขนส่งจีนหลายรายก็มีสายสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการท าให้การ

ประเมินราคาล าไยเพื่อค านวณภาษีมีราคากลางที่ถูกลง เช่น ในการส่งออกล าไยอบแห้งจะถูกแบ่ง

เกรดเป็นเบอร์ 2A มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร เบอร์ A เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร และ

เบอร์ B เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร โดยจีนจะคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากการตั้งราคากลางคือ 

เก็บภาษีล าไยอบแห้งเบอร์ 2A โดยตั้งราคากลางที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐ เบอร์ A ตั้งราคากลางที่ 1.75 

เบอร์ B 1 ดอลลาร์สหรัฐ และเบอร์ C 0.65 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อบริษัท Shipping จีนเข้ามารับ

สินค้าจากไทยพบว่า มีการแจ้งขนาดสินค้าให้เล็กกว่าความเป็นจริงเช่น เราส่งออกล าไยอบแห้งขนาด 

2A แต่มีการแจ้งเป็นขนาด B หรือ C ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยแต่

สถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการไทยไม่สามารถด าเนินการเช่นเดียวกับบริษัท Shipping จีนได้ 

(เนื่องจากกรมศุลกากรของจีนมีความเข้มงวดมาก โดยในปี 2552 และ 2554 ผู้ประกอบการไทยโดน

กักสินค้าจากการส่งออกล าไยไม่ตรงตามขนาดที่แจ้งไว้ ท าให้สินค้าเสียหายและพ่อค้าจีนไม่กล้ามาซื้อ

ขายกับคนไทย) ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยจะด าเนินการส่งออกเองจะต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงกว่า

จากการจ่ายอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง   

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการเคยท าหนังสือถึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ช่วยเจรจากับทางการ

จีนให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มล าไยแห้งทุกเกรดในอัตราเดียวกัน โดยการก าหนดอัตราภาษีดังกล่าวจะไม่

ส่งผลต่อการส่งออกล าไยอบแห้งเกรด B และ C เนื่องจากเกรด B และ C คิดเป็นปริมาณการส่งออก



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-118 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ไม่ถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจากการที่จีนมีสภาพเศรษฐกิจดีข้ึนและหันมานิยมบริโภค

ล าไยขนาดใหญ่ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดียวกันจะช่วยปิดช่องว่างการเข้ามาแข่งขันอย่างไม่

ถูกต้องของบริษัท shipping จีน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปด าเนินการเป็นผู้

ส่งออกสินค้าด้วยตนเอง  

ทั้งนี้ไม่พบปัญหาด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสินค้าล าไยอบแห้งแต่อย่างใด 

ส าหรับการใช้สิทธิประโยชน์จากการลดอัตราภาษีศุลกากรภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย

กรอบต่างๆ นั้น ในทางปฏิบัติพบว่า การกรอกแบบ Form ส าหรับส่งสินค้าไปต่างประเทศไม่ว่าจะ

เป็น Form AK ส าหรับการส่งสินค้าไปสาธารณรัฐเกาหลี, Form FTA ส าหรับการส่งสินค้าไป

ออสเตรเลีย FormE ส าหรับกรณีจีน FormA ส าหรับกรณียุโรป FormAJ ส าหรับการส่งสินค้าไป

ประเทศญี่ปุ่น และ Form D ในกรณีที่จะจัดส่งสินค้าไปประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ผู้ประกอบ

ธุรกิจโลจิสติกสใ์นประเทศไทยจะเป็นผูก้รอกรายละเอียดให้ทั้งหมด โดยใช้วิธีการประมาณการตัวเลข

ต่างๆ เอาเองจากใบเสร็จรับเงินและใบส่งสินค้าที่ผู้ผลิตสินค้าที่ว่าจ้างให้ขนสินค้าแจ้งมา และใน

หลายๆ ครั้งของการขนส่งสินค้าก็มีการแจ้งภาษีต่ ากว่าราคาจริงเพื่อลดภาษีการน าเข้าตามแต่จะเห็น

โอกาสในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง ซึ่งจะพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป  

ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายและรายการเอกสารที่มคีวามจ าเปน็ต้องใช้ในการขนสง่สนิค้า ได้แก่ Packing 

Charge, Loading Charge, Transportation (CNX-BKK), Port Charge, Export License, 

Customs Formality, Bill of Lading, THC, CFS, Form CO, Form A, Form D (MAL,PHI, IND 

Only), Textile (Cotton Wear), Certificate of Fumigation, Courier Document, Phyto, Sea 

Freight, Insurance (2%) ทางบริษัทโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยส่วนใหญ่ จะคิดอัตรา

เหมาจ่ายรวมแล้วในราคาขนส่งสินค้า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

จากการบรรยายโดยนักวิชาการผู้เช่ียวชาญเรื่องระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผศ.ดร.

วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าในปัจจุบันความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งมี



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-119 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) อ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระหว่างประเทศสมาชิก 2) 

เพื่อให้กฎหมาย กฎระเบียบ มีความเรียบง่าย และ 3) เพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

โดยสถานะปัจจุบันของ GMS CBTA คือ ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและ

พิธีสารแนบท้ายความ ท าให้ความตกลงยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ แต่เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่มี

ความพร้อมและมีพรมแดนติดกันสามารถน าสาระหลักในความตกลงไปใช้ด าเนินการ จึงให้จุดผ่าน

แดนน าร่องคู่สัญญาที่มีดินแดนติดต่อกัน ได้แก่ ไทย-ลาว ลาว-เวียดนาม จัดท าเป็นบันทึกความเข้าใจ 

(The Initial Implementation of The Cross-Border Transport Agreement:IICBTA) 

โดยพบว่า ณ ปัจจุบัน ระบบ Single Window Inspection  (SWI) ถูกน ามาใช้แล้ว ณ ด่านศุลกากร

จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นด่านต้นแบบ และมีการท างานร่วมกันและพร้อมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

Common Control Area: CCA ซึ่งเป็นจุดที่จะท าการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างสองประเทศ   โดย

จะตั้งอยู่ที่สินค้าขาเข้าของแต่ละประเทศ มีความคืบหน้าปัจจุบันคือพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน โดยมีการก่อสร้างอยู่บริเวณขาเข้าของแต่ละประเทศ ทั้งมุกดาหารและ 

สะหวันนะเขต มีการใช้แบบฟอร์มใบขนสินค้าเดียว ประเด็นหลักคือการใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มใบ

ขนส่งสินค้าใบเดียวโดยประเทศผู้ส่งออก สามารถผ่านแดนได้ทุกประเทศที่ขนส่งผ่าน ปัจจุบัน 

ประเทศภาคีคู่สัญญายอมรับเอกสารแบบฟอร์มซึ่งเป็นมาตรฐานซึ่งออกโดยประเทศผู้ส่งออกสินค้า

แล้ว โดยสามารถอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน ไม่ต้องออกเอกสารใหม่เมื่อถึงจุดผ่านแดน 

แต่สิ่งที่จะอ านวยความสะดวกทางการค้าและการข้ามแดนอย่างแท้จริง และต้องเร่งให้เกิดการน ามา

บังคับใช้ให้ได้คือ 

1. Single Stop Inspection: SSI หรือ การตรวจ แบบเบ็ดเสร็จจดุเดียวโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ

ร่วมกันและพร้อมกัน ปัจจุบันยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติที่จุดผ่านแดนมุกดาหารได้เนื่องจากประเทศ

ไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

2. การยอมรับรถในข้อตกลง ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกขนส่งทางถนน มีทั้งหมด12 ราย 400 คัน 

แต่ ณ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทีได้รับคัดเลือกมาใช้บริการ เพียงแค่ 6 รายจากทั้งหมด 12 ราย 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-120 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

และข้อเสนอแนะอีกประการโดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เช่ียวชาญด้าน GMS CBTA คือการขยาย GMS CBTA ให้ครอบคลุมเส้นทาง 

R8 และ R12ใน 4 ประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน(NakhonPhanom - Kummouan - Ha Tinh - 

Lang Son - Nanning) 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-121 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.2.2.12 บริการวิชาชีพนักบัญชี 

สถานการณ์ปัจจุบันของภาคบริการวิชาชีพนักบัญชี3 

ปัจจุบันไทยมีผู้ท าบัญชีรวม 73,00 คน และมีผู้สอบบัญชี 8,400 คนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจัดท างบ

การเงินส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องใช้ผู้ท าบัญชีกับผู้สอบบัญชีที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ

บัญชี 

การเปิดเสรีสาขาบัญชี ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ (1) บริการตรวจสอบงบการเงิน (2) วิเคราะห์งบ

การเงิน (3) เตรียมจัดท างบการเงิน (4) บริการบัญชีอื่นๆ (5) บริการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับการขอ

ลดหย่อนภาษี สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมี 3 ประเภท ได้แก่ สามัญ วิสามัญ และทั่วไป โดยสมาชิก

วิสามัญอนุญาตให้ไม่มีสัญชาติไทยก็ได้ แต่ต้องมีสัญชาติซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีในประเทศน้ันอนุญาตให้

คนไทยเป็นสมาชิกหรือไปท าบัญชีได้ การสอบใบอนุญาตมีการจัดสอบ  7 วิชาซึ่งข้อสอบยังเป็น

ภาษาไทยทั้งหมด  

โดยในการก าหนดคุณสมบัตินักบัญชีภายใต้ MRA ต้องไม่ลดรอนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละ

ประเทศ ท าให้เราสามารถมีกฎระเบียบภายใน โดยในปัจจุบันกฎหมายไทยมีข้อจ ากัด คือ กฎหมาย

การอนุญาตท างาน โดยการให้บริการทางบญัชีไม่ออก work permit ให้คนต่างด้าว และห้ามไม่ให้คน

ต่างด้าวประกอบกิจการทางบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันกรมให้อนุญาตเฉพาะที่จะมา

ท าบัญชีให้กับบริษัทในเครือเท่านั้น เช่นในกรณีของโตโยต้า ซึ่งจะมีนักบัญชีชาวญี่ปุ่นเข้ามาท างานให้

เฉพาะกับบริษัทโตโยต้าเท่านั้น โดยปัจจุบันมีนักบัญชีต่างชาติที่สามารถท างานได้ในลักษณะนี้

ประมาณ 100 ราย 

                                                             
3สรปุจากการบรรยายโดย คุณทวีป ชีนะประยรู ผู้อ านวยการส านักบญัชีธุรกิจ กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และคุณสุพจน์ สิงห์เสนห่์ ประธานคณะกรรมการพฒันาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชี ในงาน
สัมมนา “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพการส ารวจ”วันพุธที่ 20 
มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ จัดงานสัมมนาโดยศูนย์อาเซียนศึกษาแหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยร่วมกบัสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-122 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ดังนั้นในเมื่อกฎระเบียบของแต่ละประเทศไม่เปิดช่องในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Mode 4) จึงท า

ให้การเปิดเสรีอย่างแท้จริงเกิดข้ึนได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากการแก้กฎหมายภายในเป็นเรื่องยากมาก 

โดยปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปีข้ึนไป ท าให้การเปิดเสรีการค้าบริการใน Mode 3 น่าจะเป็น

ความหวังและมีความเป็นได้มากที่สุด โดยอนุญาตให้บริษัทต่างประเทศมาเปิดในไทย แต่ต้องจ้างนัก

บัญชีไทย ซึ่งจะท าให้เกิดการแย่งตัวนักบัญชีฝีมือดี เงินเดือนของนักบัญชีก็จะสูงข้ึน โดยในปัจจุบัน

วิธีการเข้าไปเปิดส านักงานบัญชีที่ต่างประเทศที่ง่ายที่สุด คือการหาพันธมิตรท้องถ่ินในประเทศนั้น 

และแม้ว่าบางอาชีพจะมีกฎหมายห้ามไม่ให้คนต่างด้าวมาประกอบวิชาชีพ แต่ก็ยังมีแรงงานซ่อนเร้น 

ลักลอบท างานเป็นจ านวนมาก 

ผู้ประกอบวิชาชีพเช่ือว่า หากมีการให้ต่างชาติสามารถเข้ามาด าเนินการส านักงานบัญชีได้จริง 

มาตรการที่ยังปกป้องผูป้ระกอบวิชาชีพชาวไทยแบบดั้งเดิมอันได้แก่ ราคาค่าบริการที่ต่ า และประเด็น

เรื่องการใช้ภาษาไทย จะถูกขจัดไปในระยะยาว และผู้ประกอบวิชาชีพพิจารณาว่า หากมีการเปิดเสรี

เกิดข้ึน ประเทศอาเซียนที่จะรุกไปเปิดส านักงานบัญชีในประเทศอื่น คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

สิงคโปร์ ส่วนอีก 7 ประเทศที่เหลือเป็นประเทศตั้งรับโดยในปัจจุบันความได้เปรียบของส านักงาน

บัญชีต่างชาติเมื่อเทียบกับส านักงานบัญชีของไทย ได้แก่ 1. องค์ความรู้ ซึ่งชาวต่างชาติได้เปรียบ 

เนื่องจากต้นทางมาจากต่างประเทศ ความรู้เริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ 2. เรื่อง Brand ของไทย โดย

ส านักงานบัญชีไทยไม่เคยสร้าง brand ข้ึนมา 3. ฐานลูกค้า 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 การเจรจาเพื่อเปดิเสรีการค้าบรกิารวิชาชีพบัญชี ควรจะเป็นการเจรจาใน 2 เวทีคู่ขนานกันไป คือ 

เวทีของภาครัฐ และเวทีของหน่วยงานวิชาชีพ  

 ส านักงานบัญชีของไทยต้องพัฒนาองค์ความรู้ ต้องสร้าง Brand ของไทย และต้องรักษาฐาน

ลูกค้าเอาไว้ให้ได้ 

 กฎหมายไทยดูแต่ตัวบุคคล ท าให้เมื่อเกิดปัญหาทางบัญชี ผู้ที่ผิดคือนักบัญชี ไม่ใช่ส านักงานบัญชี 

เจ้าของส านักงานบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ต่างชาตินิยมเข้ามาตั้งส านักงานบัญชี แล้วรับ

ผลประโยชน์กลับไป แต่ความเสี่ยงเป็นนักบัญชีไทยที่ต้องรับเองทั้งหมด เมื่อมีการเปิดเสรี

ประเด็นทางการรับผิดทางกฎหมายเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการทบทวน 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.2.2.13 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิ ลทีวี (โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศยังมีมาตรการปกป้องคุ้มครองกิจการ

โทรคมนาคมภายในประเทศตนเอง โดยเฉพาะในกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับระบบโทรศัพท์ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเน้นธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ซึ่งเป็นเพียงธุรกิจเดียวที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นภายใต้กรอบอาเซียน  

โครงสร้างของระบบเคเบิ้ลทีวีในไทยที่สามารถแบ่งออกเป็น ระบบสัมปทานของ True Vision และ

ระบบ Cable TVท้องถ่ินที่ต้องขออนุญาตซึ่งในปัจจุบันมีจ านวน Operator กว่า 300 ราย 

ในปี พ.ศ.2553 เริ่มมีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เข้ามาดูแลช่องว่างทางกฎหมายของการจัดการของระบบ Cable TV 

ให้ด าเนินการตามใบอนุญาต (แตกต่างจากระบบสัมปทาน) โดยได้ออกใบอนุญาต (1 ใบอนุญาตต่อ 1 

เขตการปล่อยสัญญาณ) ทั้งหมด 800 ใบของ Operator กว่า 400 ราย 

ในปี พ.ศ. 2537 มีการเริ่มต้นกฎหมายลขิสิทธ์ิระหว่างประเทศซึ่งในช่วงแรกนั้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่

ในภายหลังกลับเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการน า Content (ละคร รายการทีวี เพลง) ที่ผลิต

ภายในประเทศออกไปยังต่างประเทศ 

ผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยน้ันยังไม่มีผลกระทบที่

เด่นชัดอย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องค านึงถึงเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนคือ  

1. เงินทุนภายในประเทศน้ันมีนายทุนระดับชาติที่เป็นคนไทยมาลงทุนอยู่ในธุรกิจ 

2. เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวียังมีฐานการผลิตอุปกรณ์น้อยมากในประเทศไทยและ

น าเข้าอุปกรณ์ต่างๆมาจากยุโรปและอเมริกาส าหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ส่วนอุปกรณ์ภายในอื่นๆ

บางส่วนมาจากจีน 

3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยทั้งหมดและบุคลากรเหล่าน้ันมีศักยภาพมากที่สุดในอาเซียน 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

สัดส่วนของคนดูภายในประเทศไทย ได้แก่ Free to Air คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนคนดูและส่วน

ที่ เหลืออีกร้อยละ 20 เป็น Pay TV ซึ่ งวัดจากครัวเรือนจ านวน 21 ล้านครัวเรือนโดยแสดง

รายละเอียดได้ดังนี้ 

 Pay TV แบ่งเป็น True Vision (แบบ Cable 400,000 และ แบบจาน 1,000,000) และ Cable 

TV จ านวน 3,000,000  

 Free to Air แบ่งเป็นระบบ จานดาวเทียม (CU Band และ KU Band) และระบบเสาอากาศที่

ก าลังถูกทดแทนด้วยเสาอากาศแบบหนวดกุ้ง 

แต่ในอนาคตต่อไปการวัดฐานคนดูจะเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมที่นับจากจ านวนครัวเรือนที่มี

ภายในประเทศเป็นการนับจากปริมาณโทรทัศน์เพราะต่อไปในอนาคตการเก็บค่าบริการนั้นจะเก็บ

ตามรายเครื่องของโทรทัศน์แทน 

การร่วมทุนกับต่างประเทศในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในปัจจุบันมีเพียงการร่วมทุนของ True Vision 

เท่านั้นที่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุนเพราะเปน็รูปแบบของสัมปทานต่างจากระบบ Cable TV ที่

ต้องท าการขออนุญาตจากทางกสทช.โดยใบอนุญาตเป็นสัญญาปีต่อปี แต่ต่อไปในอนาคตอาจจะ

เปลี่ยนแปลงและขยายอายุสัญญา (ขยายอายุสัญญาอย่างเป็นล าดับจาก 1 ปี – 5 ปี – 7 ปี – 15 ปี) 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะท าให้เกิดความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม

เคเบิ้ลทีวีของไทย โดยกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของชาวต่างชาติในปัจจุบันมีการก าหนดให้

ชาวต่างชาติมีสิทธิในการลงทุนสื่อได้ไม่เกินร้อยละ 25 เท่านั้น ต่างจากการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่

สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 49 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนชาวต่างชาติมักจะมี Nominee ของ

ตนเองที่ท าหน้าที่ถือหุ้นส่วนแทน ซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ก็มีระบบเช่นเดียวกัน แต่หากมีการออก

ใบอนุญาตถาวรแล้วธุรกิจนี้ก็คงจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างประเทศมากข้ึน 

การร่วมทุนกับต่างประเทศที่มีในปัจจุบันเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง True และนักลงทุนจาก

แอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นการลงทุนรว่มกันมาต้ังแต่ตอนที่ยังเป็น Orange อยู่ นอกจากนั้นยังมีนักลงทุนจาก

ต่างประเทศกลุ่มเล็กๆที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น ไต้หวัน ที่จัดต้ังบริษัทเคเบิ้ลทีวีขนาดเล็กใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งนักลงทุนชาวไต้หวันโดยมากเป็นผู้ที่มาแต่งงานและมีภรรยาคน
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ไทย (ธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในไตหวันประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากแล้วน าประสบการณ์เหล่าน้ันมาใช้ใน

การด าเนินธุรกิจในไทย โดยธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในไตหวันเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีกฎหมายควบคุม

ไม่ให้มีการติดตั้งจานดาวเทียมออกมานอกอาคารท าให้ธุรกิจเคเบิ้ลทีวีได้รับความนิยมและประสบ

ความส าเร็จอย่างมาก) 

ส่วนการออกไปลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยน้ันมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

การเข้าไปลงทุนในเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา การร่วมลงทุนกับชาวพม่า การเข้าไปวางระบบในหลวง

พระบาง ลาวและเวียดนาม เป็นต้น แต่การลงทุนในสิงคโปร์และมาเลเซียน้ันไม่สามารถเข้าไปท าได้

เนื่องจากธุรกิจเคเบิ้ลทีวีในสิงคโปร์และมาเลเซียเข้มแข็งมากกว่าไทย  

เมื่อเปรียบเทียบธุรกิจเคเบิ้ลทีวีของไทยกับต่างประเทศทั้ง สาธารณรัฐเกาหลี ไตหวัน ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ และมาเลเซียแล้วประเทศเหล่าน้ันมีความแข็งแรงทางด้าน Network มากกว่า แต่มีจุดอ่อน

ทางด้าน Content (ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณาและเพลง) ซึ่งในส่วนน้ีประเทศไทยมี

ทีม Production ที่เก่งกว่าประเทศอื่นๆ  และส าหรับลาว เวียดนาม และกัมพูชาน้ันยังคงมีจุดอ่อน

ทั้งในด้านของ Network และ Content  

ในระยะเวลา 5-6 ปี ที่ผ่านมาในธุรกิจทางด้าน Network และ Content ต่างรวมกันเป็นสมาชิกของ

สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทยแต่ในภายหลังธุรกิจทางด้าน Content ได้แยกตัวออกมาเป็น

สมาคมทีวีดาวเทียมซึ่งเป็นการดูแลเฉพาะ Content เท่านั้น (ไม่รวมผู้ผลิตจานดาวเทียม)  

ธุรกิจทางด้าน Content ในปัจจุบันเติบโตอย่างมากและท าให้การขายจานดาวเทียมขยายตัวดีข้น

มากเช่นกัน โดยผู้ผลิต Content รายใหญ่ของไทยได้แก่ GMM Grammy RS กันตนา Work Point 

JSL เป็นต้น ซึ่ งบริษัทเหล่านี้ต่างน า Content ที่ผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนหรือขายแก่บริษัทใน

ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไตหวันและเกาหลีและหากเป็นการแลกเปลี่ยนไปทั้งช่องที่

สามารถเผยแพร่ทั้ง Content และโฆษณาพร้อมกันส่วนระบบของเสาอากาศก าลังเริ่มเสื่อมถอยลง

และถูกแทนที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณแบบหูกระต่ายที่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้มาก

กว่าเดิมและมีความคมชัดมากกว่าเดิม 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

การขายลิขสิทธ์ิของ Content ส าหรับ ลาว กัมพูชา พม่าที่สามารถรับสัญญาณจากไทยได้เลย (การ

ปล่อยสัญญาณดาวเทียมมายังประเทศไทยนั้นมีขอบเขตไปถึงประเทศใกล้เคียงดังกล่าวด้วย) ไม่

สามารถเก็บค่าลิขสิทธ์ิหรือท าการขาย Content แก่ประเทศเหลา่น้ันได้ แต่อย่างไรก็ตามไทยยังมีการ

ขายลิขสิทธ์ิ Content ให้แก่เกาหลีและไตหวัน ในทางกลับกันทางสมาคมเองก็ได้รับลิขสิทธ์ิจาก

รายการโทรทัศน์จากต่างประเทศเช่นกันและในบางรายการสามารถแจกจ่ายลิขสิทธ์ิเหล่านั้นแก่

สมาชิกได้ โดยเป็นลิขสิทธ์ิจาก Free to Air ในต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ภาพวัฒนธรรม และ

ประเพณีแก่ประเทศอื่นๆเพื่อเปิดช่องทางในการขยายฐานลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนของสินค้าในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยคือ การสนับสนุนการผลิต Content 

เพื่อการเผยแพร่สินค้าไปด้วยกันกับ Content ที่มีการกระจายสัญญาณไปยังประเทศใกล้เคียง 

สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทยมีการจัดต้ังมากว่า 18 ปีแล้วโดยทางสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศ

ไทยและสมาคมทีวีดาวเทียมมีการออกศึกษาระบบอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีและการเปิดตลาดใน

ต่างประเทศ แต่ยังคงมีปัญหาจากความล่าช้าของการจัดตั้ง กสทช. ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งเพื่อท าดูแลและ

พิจารณาให้เกิดความกระจ่างและชัดเชนตาม นอกจากนั้น ทางสมาคมยังท าการศึกษาการเปิดการค้า

เสรีภายใต้ AEC ที่มีในอนาคตพร้อมไปกับการพัฒนาระบบสัญญาณจากระบบ Analog เป็น Digital 

ที่ต้องมีการติดตั้ง Center Box แต่โทรทัศน์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นโทรทัศน์ในระบบ 

Analog อยู่เป็นจ านวนมาก 

ดาวเทียม 

ไทย 
พม่า ลาว 

กัมพูชา 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

โอกาสในการเปิดตลาดของนักลงทุนต่างประเทศในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทยมีมาก และ

ในมุมมองความคิดเห็นของคุณเกษมและทางสมาคมเคเบิล้ทีวีแห่งประเทศไทยคิดว่า ระบบ Network 

ของอุตสาหกรรมก็เปรียบเสมือนถนนและ Content ที่ผลิตออกมาคือ รถยนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

Content เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพราะเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดข้อมูลทั้งการเมือง วัฒนธรรม 

ประเพณีและข้อมูลในประเภทต่างๆแต่อย่างไรก็ตามควรมีการก าหนดกติกาที่เป็นการเอื้อประโยชน์

แก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนจากต่างประเทศได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ

ยึดธุรกิจในการผลิต Content (ในปัจจุบันมีการเผยแพร่วัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

ไทยเป็นจ านวนมากทั้ง จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี)นอกจากนั้นการจัดการระบบของ Nominee ที่สามารถ

สืบทราบของเท็จจริงได้แล้งควรจับกุมและท าการยึดใบอนุญาตพร้อมถอนเงินลงทุนออกไปจาก

ประเทศไทย 

การสนับสนุนที่ต้องการจากภาครัฐ คือ เงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาแข่งขัน 

กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2537 ที่มี

กฎหมายต่างประเทศรองรับสิทธิเหล่านั้นของไทยใน ASEAN (ยกเว้น ลาว กัมพูชาและพม่า) ท าให้

ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างเท่าเทียมและไม่ได้เสยีเปรียบหรอืได้เปรียบเกินกว่าใครใน

การแข่งขัน 

ฝีมือในการผลิต Content ของบุคลากรไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าบุคลากรในประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศ 

ASEAN 

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของไทยที่ขาดความสม่ าเสมอและไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาดจึงท าให้เกิด

การละเมิดลิขสิทธ์ิและการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบเป็นจ านวนมากอยู่ หากมีการเข้มงวดกวดขัน

มากกว่าน้ีก็จะเป็นการดีมาก 

กฎหมายภายในกลุ่มประเทศ CLMV นั้นไม่ครบถ้วน แต่มีการพูดคุยกันระหว่างผู้ประกอบการเคเบิ้ล

ทีวี ผู้ผลิต Content และกลุ่มนักข่าว ได้มีการพูดคุยกันในภาพกว้างในรูปแบบของการท างาน การ

แลกเปลี่ยนความรู้ และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศโดยเฉพาะไต้ หวันที่มีการ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

กล่าวถึงกฎหมายซึ่งส่งเสริมผู้ประกอบการภายในประเทศและเมื่อมีการท าผิดกติกาที่ก าหนดไว้ก็จะ

ถูกยึดใบอนุญาตทันทีท าให้ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีที่มีกว่า 1000 รายลดลงเหลือเพียง 50 ราย 

พร้อมทั้งปัญหาในการตัดราคากันเองก็ลดลงไปด้วยเมื่อปริมาณผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีลดลง และ

ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ของไต้หวันเป็น MSO (การรวมตัวของผู้ประกอบการรายเล็ก) ส่วน

สาธารณรัฐเกาหลีมีการพัฒนาอย่างมากและยังมีการจัดตั้งแผนกวิจัยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิต

อุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวี 

นโยบายของทางสมาคมเคเบิล้ทีวีแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอตุสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในประเทศไทย

ด้วยการจัดดูงานทั่วประเทศเพื่อไปให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในต่างจังหวัดและการออกดูงาน

ในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและน าความรู้เหล่าน้ันกลับมาพัฒนาต่อไปในอนาคต นอกไป

จากนั้นทางสมาคมก็เริ่มต้นการเก็บข้อมูลทางสถิติในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวี 

รูปแบบของอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในจีนและเวียดนามที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและท า

หน้าที่ควบคุมอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีในอินเดียนั้นยังไม่มีการพัฒนามากเท่าที่ควรและไม่แข็งแรงเท่าใดนัก แต่ก็ยังมี

ผู้ประกอบการภายในประเทศกว่า 1000 ราย 

แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลทีวีของนักลงทนุต่างขาติจะใหค้วามสนใจในการลงทุนในกลุม่

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกว่ากลุ่มประเทศที่ปกครองในระบอบ

คอมมิวนิสต์ 

KBS ช่องโทรทัศน์รายใหญ่และ อารีรัง ช่องโทรทัศน์ของรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีการ

ติดต่อกันเพื่อขายและแลกเปลี่ยน Content ระหว่างกัน โดยในเริ่มต้นจะเป็นการให้ลิขสิทธ์ิในการ

ถ่ายทอด Content ฟรีแล้วพอผู้ชมมีจ านวนมากข้ึนก็จะเปลี่ยนเป็นการขาย Content เหล่าน้ันแทน 

ซึ่งสามารถที่สามารถให้ลิขสทิธ์ิในการถ่ายทอด Content ฟรีได้ก็เนื่องมาจากการรบัเงนิสนบัสนุนจาก

สินค้าให้ลิขสิทธ์ิในการถ่ายทอด Content ฟรีนอกจากนั้นก็มีการผลิต Content แบบธรรมดาและ 

Premium ที่มีความแตกต่างกันบ้างส่วนเพื่อการจัดจ าหน่ายแก่กลุ่มลูกค่าที่มีความต้องการเฉพาะ

กลุ่ม 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 ความชัดเจนของกฎหมายที่ ควรเอื้อประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมและการรวมตัวของ

ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการภายในประเทศและสามารถออกไป

ลงทุนในต่างประเทศได้ในอนาคต 

 การจ ากัดเนื้อหารายการบางส่วนที่ไม่ควรน ามาเป็น Content เพื่อออกสื่อรายการโทรทัศน์ เช่น 

สุนัข ขอทาน คนท้อง สาวประเภทสอง แม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับได้ในสังคมแต่ก็ไม่

ควรน าออกสื่อ (ในจีนและเกาหลีจะไม่น าเรื่องราวเหล่าน้ีมาท าเป็น Content)  

 การวัดค่า Rating และการจัด Rate ของ Content ต่างๆที่ให้คนต่างชาติเป็นผู้ท าแทนที่จะเป็น

คนไทย 

 สนับสนุนในการสร้าง Network ให้มีความแข็งแรงเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันกับต่างชาติ 

 การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคเบิ้ลมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันธุรกิจพร้อมกับ

การควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการเหล่าน้ันเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคทั้งในส่วนของ Content และ

ราคา 

 

Korea“Co

ntent”  Thai 
เงนิสนับสนุน

จากสินค้าต่างๆ 

Free 

Sell 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-130 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.3 การเพ่ิมพูนความร่วมมือ (Cooperative Enhancement) 

นอกเหนือจากการเจรจาการค้าสินค้าและบริการแล้ว อีกหนึ่งประเด็นส าคัญในความตกลงเขตการค้า

เสรี คือ การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านอื่นๆ (Cooperative Enhancement) 

ระหว่างประเทศภาคี ที่เกิดข้ึนในรูปแบบของการต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว

หรือมีการระดับการพัฒนาที่สงูกว่าจะเสนอใหค้วามช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือมีการระดับการพัฒนา

ที่น้อยกว่า เพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างกันต่อไป การเพิ่มพูนความร่วมมือนั้นไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับ

การเจรจาการค้าสินค้าและบริการ ไม่ได้มีการเสนอหรือสนอง (Request and Offer) แต่อาจเป็นการให้เปล่า

ที่ผู้ให้ไม่ได้ผลประโยชน์ทางตรง และอาจเกิดข้ึนโดยไม่มีความไม่จ าเป็นที่ประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับต้องมี

ความตกลงทางการค้าระหว่างกัน 

โดยทั่วไป กรอบความตกลงการค้ามักไม่มีรายละเอียดของการเพิ่มพูนความร่วมมือที่ชัดเจน แค่มีการ

กล่าวถึงไว้เท่าน้ัน การเพิ่มพูนความร่วมมืออาจแบ่งได้เป็นหมวดหมู่คร่าว ๆ ดังนี้  ความร่วมมือด้านวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน ( Investment 

Promotion and Facilitation)  การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) อันรวมถึงความ

ร่วมมือด้านการคมนาคมและการสื่อสาร (Transport and Communications)  ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมาภิบาลของรัฐ (Good Governance) อันรวมถึงหลักการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ  (Government  

procurement) การแลกเปลี่ยนข้อมูล  (Information  Exchange) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

( Intellectual  Property  Rights  :  IPRs)  ความ ร่ วม มื อ เฉพ าะส าข า  ได้ แ ก่  ด้ า น สิ่ ง แ วด ล้ อ ม 

(Environment) พลังงาน (Energy) การก่อสร้าง (Construction) และการเกษตร การป่าไม้และการประมง 

(Agriculture, Forestry and Fishery) และ  ความร่วมมือด้านมาตรฐานแรงงาน  (Labour  Standards)  

และการพัฒนาทรัพยากรและศักยภาพของมนุษย์  (Human  Resource  Development  and  Capacity  

Building) กรอบความตกลงการค้าใดๆ อาจระบุประเด็นการเพิ่มพูนความร่วมมือไม่ครบทุกหมวดหมู่ 

ในที่นี้ จะกล่าวถึงความร่วมมือเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 

เท่านั้น  และจะอธิบายที่เรียงตามล าดับดังนี้ ข้อบทที่เกี่ยวข้องตามความตกลง ความก้าวหน้าของความร่วมมือ

ด้านนั้นๆ โดยประมวลจากข้อมูลของหน่วยงานราชการ และการประเมินความส าคัญของความตกลงต่อ

โครงการความร่วมมือที่เกิดข้ึนจริง 
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3.3.1 ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมีการกล่าวถึงการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ไว้ในหลายส่วน อาทิเช่น (1) ในบทที่ 3  ข้อที่ 39 ของกรอบความตกลงการค้าสินค้า อันว่า

ด้วยกฎแหล่งก าเนิดสินค้า ได้กล่าวถึง คณะอนุกรรมการกฎแหล่งก าเนิดสินค้า ว่ามีหน้าที่ช่วยเหลือ

และให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศภาคี สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตภายในภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจ 

SME เพื่อท าให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้โดยไม่ขัดต่อกฎแหล่งก าเนิดสินค้า (2) บทที่ 5  ข้อที่ 45 

ของกรอบความตกลงการค้าสินค้า อันว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า ได้กล่าวถึงการสร้าง

และพัฒนาคณะท างานการอ านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (ASEAN  Trade  

Facilitation  Work  Program)  อันครอบคลุมถึงเป้าประสงค์และเกณฑ์ทางเวลาของมาตรการที่จะ

ขยายโอกาสทางการค้าและช่วยเหลือนักธุรกิจ โดยทั่วไป อันรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจ  SME  ให้สามารถ

ประหยัดต้นทุนทางการเงินและเวลาได้  

ตามค าจ ากัดความของกรมส่งเสรมิการส่งออก กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแบ่งได้

ตามเกณฑ์ดังนี้ วิสาหกิจขนาดย่อม/ขนาดเล็กคือกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 ล้าน

บาท มีจ านวนราว 77% ในประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางคือกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 

50 ล้านบาท มีอยู่ราว 17% และกลุ่มสุดท้ายคือ วิสาหกิจขนาดใหญ่ คือกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน

มากกว่า 50 ล้านบาทข้ึนไป คิดเป็นสัดส่วนราว 6% กลุ่มที่น่าจะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล

เป็นพิเศษคือกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติภายในประเทศ และ

มีศักยภาพเพียงพอที่จะออกไปนอกประเทศ 

ตัวอย่างของโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ก ากับของรัฐบาลมีดังนี้ 

1) กระทรวงคลัง (ส านักเศรษฐกิจการคลัง) มีมาตรการการเงินและมาตรการภาษีที่ลดหย่อนให้กับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพิเศษ โครงการเยียวยาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากนโยบายค่าแรง

ข้ันต่ า โครงการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาเครื่องจักรในการท างาน โครงการการค้ าประกันสินเช่ือ 

(Portfolio Guarantee) โครงการฝึกอบรมกลุ่มธุรกิจใหม่ นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังรับผิดชอบ



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-132 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ดูแลธนาคารพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ที่มีการปล่อยสินเช่ือเพื่อ

สนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติม โดยเงินค้ าประกันมีจ านวนแตกต่างกันไปตามแต่โครงการของธนาคาร 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) มีโครงการภายใต้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จ านวนมาก มีการอบรมการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรี

โดยเฉพาะในแง่ของกฎแหล่งก าเนิดสนิค้า (ROO) และการกรอกใบ c/o รวมทั้งยังมีศูนย์บริการ SME 

(SME Services Center) และมีของอาเซียนโดยเฉพาะที่เรียกว่า ASEAN SME Services Desk มี

การริเริ่มกองทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค (ASEAN SME 

Regional Development Fund) และยังได้ด าเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการส่งออก 

(Business Incubation for Export) อันเป็นโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้

ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงและวางแผนการตลาดเพื่อการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ าการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีส าหรบั SME 

3) กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงาน) ไม่มีโครงการช่วยเหลือวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยตรง แต่ มีบทบาทในการช่วยให้กลุ่มธุรกิจโดยทั่วไปประหยัดพลังงาน พร้อมเสริมสร้างศักยภาพ

ในการผลิตของแต่ละโรงงานให้ได้มาตรฐานข้ันต่ าของสากลเป็นอย่างน้อย (Minimum Standard) 

นอกจากนี้ยังมีการรับประกันการประหยัดพลังงานของสินค้าด้วยการติดฉลากเบอร์ 5 ซึ่งยังไม่

สอดคล้องกับฉลากรูปดาวของชาติอื่นๆเสียทีเดียว และมีกองทุนเรื่องการส่งเสริมพลังงานในการ

ติดตั้ง High-efficiency Equipment ในโรงงานด้วย 

4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตรและส านักเศรษฐกจิการเกษตร) มีบทบาทในการ

ประสานงานกับสมาคมผู้ส่งออกพืชของเอกชน แต่จะสังเกตได้ว่ากรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่เป็นทั้ง

ผู้สนับสนุนผู้ส่งออกในฐานะ Competent Authority และผู้สร้างอุปสรรคการส่งออกในฐานะผู้

ตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในเวลาเดียวกัน ท าให้การท างานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง

ทุลักทุเล ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้ช่วยให้ข้อมูลกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงถือว่ามีบทบาทใน

การเจรจาทางอ้อมไม่ใช่ทางตรง 
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5) กระทรวงสาธารณสุข (กรมพัฒนาการแผนแพทย์ไทย) มีการสนับสนุนให้ความรู้กับผู้ประกอบการ

โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการส่งออก เน้นกลุ่มที่ใช้สมุนไพรเป็นหลัก 

โดยเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการสมุนไพรจะส่งออกได้ ก็ต่อเมื่อได้มาตรฐาน GMP และ PIICS ซึ่งเป็น

มาตรฐานที่สูงกว่าที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพท าได้ จึงท าให้ลงทุนสูงเกินไป ทาง

หน่วยงานจึงได้ร่วมกับสภาหอการค้าในจังหวัดต่างๆ พยายามผลักดันภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเป็น

ระบบ โดยอาศัยสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาช่วย

ร่วมวิจัยถึงคุณภาพของสินค้าสมุนไพรเพื่อใช้อ้างอิงในการส่งออกสินค้า และมีการจัดท าสวนสมุนไพร

แบบ Herbarium ที่วัดชูจิตธรรมราม (วังน้อย อยุธยา) พร้อมร่วมมือกับคณะท างานกับประเทศ

อินเดียในการค้นคว้าเรื่องสมุนไพรเพิ่มเติม ท าให้การรักษาด้วยสมุนไพรเปน็ระบบ และเป็นที่รู้จักมาก

ข้ึน พร้อมก่อให้เกิดองค์ความรู้สู่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป ปัจจุบันปัญหาส าคัญของการ

ส่งออกสมุนไพรไทย คือ มาตรฐานของสมุนไพรที่มีสรรพคุณไม่แน่นอน มีฉลากที่ยังไม่ได้เป็น

ภาษาอังกฤษ และมีการตลาดที่ยังสู้สมุนไพรจากจีนไม่ได้ 

6) กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) มีการเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมมาอยู่ในรายช่ือผู้ส่งออก (Exporters List) และได้จัดกิจกรรมอบรม (Coaching) กลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวคิดที่จะส่งออก รวมทั้งได้ขอให้ผู้แทนทางการค้า คือ ที่

ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Honorary Trade Adviser: HTA) มาช่วยจับคู่ธุรกิจ

ไทยและต่างประเทศเพื่อขยายการค้า (Business Matching) ให้ด้วย พร้อมเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่กรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดต่อ HTA อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางธุรกิจของ

ต่างประเทศได้อย่างทันเหตุการณ์ และช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ตรงจุดต่อไป 

ในภาพรวม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่หน่วยงานราชการได้สัมผัสมามีปัญหาในการเข้าถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจของตนเอง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความตกลงเขตการค้าเสรี 

ขาดทักษะในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ไม่มีความรู้ด้านการจัดการตลาดและพัฒนาสินค้า ขาด

เงินทุนและการสนับสนุนจากธนาคาร และมีปัญหาในด้านภาษาท าให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ 

ตัวอย่างที่หน่วยงานราชการพบบ่อย คือ การที่ผู้ผลิตไม่มีระบบฐานข้อมูลในการผลิตสินค้า เนื่องจาก

ไม่ทราบว่าการส่งออกต้องใช้กฎแหล่งก าเนิดสินค้าแบบ RVC เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ บ้างก็ไม่รู้จัก 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

HS Code หรือบ้างก็รู้จักประโยชน์จากเขตการค้าเสรีดี แต่คิดว่าการกรอกเอกสารเพื่อใช้สิทธิ

ประโยชน์มีค่าเสียเวลาที่ไม่คุ้มค่า 

โดยทั่วไป หน่วยงานราชการเห็นว่าได้ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อย่างเต็มที่แล้ว แต่คิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนไม่ได้มาจากการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แต่เกิดจาก

การที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสร้างนโยบายมา โดยไม่ได้ค านึงถึงแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้

หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ข้ึนตรงต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การรายงานข้อมูลทั้งหมดจึง

ไม่ได้อยู่ขอบเขตหน้าที่  การจะท าให้โครงการที่อยู่ในมือหน่วยงานต่างๆด าเนินไปได้ในทิศทางที่

สอดคล้องกัน อาจจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพช่วยเป็นคนประสานให้ เพราะต่างหน่วยงานก็

ไม่มีความรู้เรื่องโครงการของอีกฝ่ายเลย ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานที่เป็น

ลักษณะทวิภาคีเป็นสิ่งที่มีมาก่อนการเจรจาของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมีความตกลง

กันโดยไม่ได้ค านึงถึงเขตการค้าเสรีเป็นที่ตั้ง 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.3.2 การส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน (Investment Promotion and 

Facilitation) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมีการกล่าวถึงการส่งเสริมและการการอ านวยความสะดวกด้านการ

ลงทุนในหลายส่วน โดยเฉพาะข้อตกลงที่นักลงทุนในแต่ละประเทศสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศ

ภาคีอื่นได้ (แม้ว่าจะยังห้ามถือหุ้นเกิน 50% อยู่ก็ตาม) และล่าสุดได้มีการเจรจาจนแล้วเสร็จ ถึงกลไก

การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐ  (Investor-state  Dispute  Settlement)  โดยยึดหลัก  

Negative  List  ว่ามีอุตสาหกรรมใดที่ยังห้ามมิให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้บ้าง และได้มีการตกลง

ก าหนดกรอบทางเวลาเพื่อขยายอุตสาหกรรมที่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้เพิ่มเติมต่อไป 

ข้อบทด้านการลงทุนของความตกลงเขตการค้าเสรีโดยทั่วไปสามารถแบ่งคร่าวๆได้ 3 หมวด คือ (1) 

ข้อบทเกี่ยวกับการเปิดตลาดการลงทุน (Liberalization) อันรวมไปถึงการเข้าสู่ตลาดลงทุน (Market 

Access) และการก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Equity Participation) 

ซึ่งเป็นส่วนที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแล (2) ข้อบทเกี่ยวกับการ

คุ้มครองการลงทุน (Foreign Investment Protection) อันครอบคลุมถึงการชดเชย/เยียวยานัก

ลงทุนต่างชาติ ในกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการที่เป็นการกีดกันการลงทุน และการสร้างกลไกระงับข้อ

พิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐ (Investor-state dispute settlement) ที่นับเป็นลักษณะพิเศษของ

การลงทุนในกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอันอนุญาตให้นักลงทุนที่เป็นปัจเจกหรือนิติบุคคล

สามารถฟ้องร้องรัฐเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมได้ ข้อบทส่วนน้ีเป็นความรับผิดชอบของกรมเศรษฐกิจ 

กระทรวงต่างประเทศ และ (3) ข้อบทด้านการอ านวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation) 

ซึ่งเป็นการร่วมมือและใหข้้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหลายฝ่าย และมี BOI เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 

ส าหรับข้อบทที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการลงทุนนั้น พบว่าไม่มีกรณีที่นักลงทุนฟ้องร้องรัฐมากเท่าไรนัก 

สามารถคุยกันได้ โดยเฉพาะภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี หากจะมีการฟ้องร้อง ก็มักอยู่ใน

กรอบขององค์กรการค้าโลก (WTO) อย่างเช่นกรณีการฟ้องร้องเมื่อ 2 ปีก่อนระหว่างรัฐบาลไทยกับ

บริษัท Philip Morris ที่มีนักลงทุนสหรัฐอเมริกาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ แต่สวมรอยท าเป็นของประเทศ

ฟิลิปปินส์ และเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับประเทศไทย แต่การฟ้องร้องข้างต้นก็เป็นเพียงไม่กี่

กรณีที่เกิดข้ึน 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-136 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ความตกลงด้านกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐเป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐบาลที่ไปเจรจา

มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพราะถึงแม้จะไม่ได้มีกรณีพิพาทเกิดข้ึนบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งที่ เกิดข้ึนก็มี

ผลกระทบรุนแรงต่อช่ือเสียงของรัฐบาล รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะสร้างสมดุลให้กับธุรกรรมด้าน

การลงทุน โดยให้ความคุ้มครองกับนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี ในกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี นอกเหนือจากกรมเศรษฐกิจหรือกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก เช่น กระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบเรื่อง

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช หรือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลเรื่องการกีดกันการค้าทางเทคนิค 

ความร่วมมือที่เกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานรัฐในเรื่องต่างๆเหล่าน้ี อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทได้เมื่ อมีการ

บังคับใช้ แต่ตัวข้อบทเองกลับไม่มีการลงรายละเอียดเรื่องกลไกการระงับข้อพิพาทไว้เท่าไรนัก  ใน

ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเจรจาโดยตรง เมื่อต้องไปเจรจาเรื่องกลไกการระงับข้อพิพาท

ก็ไม่ทราบถึงความต้องการของกระทรวงเกษตรฯ และ/หรือกระทรวงอุตสาหกรรม และไม่ทราบถึง

ประเด็นความร่วมมือเพิ่มเติม ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเจรจา รัฐบาลจึงควรจัดให้มี

หน่วยงานกลางเป็นเจา้ภาพผลกัดันให้การเจรจาเป็นรปูธรรมและมีรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน และถือ

ให้ความตกลงเขตการค้าเสรีเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

แทนที่จะมองถึงผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนอย่างเดียว 

ในส่วนของอุตสาหกรรมด้านบริการสขุภาพ ส านักงานคณะกรรมการบริหารสว่นกลางสุขภาพระหว่าง

ประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่ดูแลนโยบายให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลางการ

บริการสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ซึ่งโครงการส่วน

ใหญ่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของผู้ประกอบการ/โรงพยาบาลภายในประเทศ

มากกว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical 

Tourism) หรือทางอื่นใด อย่างไรก็ดี ในอนาคตมีแนวโน้มที่ประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินบาง

ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเจรจาขอให้ผู้ประกอบการ

ไทยที่มีศักยภาพ (โดยเฉพาะที่ได้มาตรฐาน Accreditation ระดับ JCI) อันรวมไปถึงบุคลากรทาง

การแพทย์ของไทยเข้าไปลงทุนได้ เพราะเป็นอุปทานที่ขาดแคลนของคนในชาติเหล่านั้น แต่ยังมิได้มี

การตกลงแน่ชัดในปัจจุบัน 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ประเด็นที่น่าสนใจในด้านการส่งเสริมและการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน คือ ผู้ประกอบการ

มักเปรียบเทียบระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีและการใช้สิทธิ

ประโยชน์จาก BOI ผ่านกรมธุรกิจการค้า ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังขาว่า ถ้าผู้ประกอบการสามารถใช้ BOI 

แทนการใช้ความตกลงการค้าเสรีได้ และมีผู้ใช้เขตการค้าเสรีน้อย จะหมายความว่าความตกลงการค้า

เสรีมีประโยชน์จ ากัดหรอืไม่ โดยแต่ละหน่วยงานของรัฐมีความเห็นแตกต่างกนั บ้างก็เห็นว่า BOI และ

เขตการค้าเสรีเป็นสิง่ทดแทนกัน (Substitutes) โดยยกตัวอย่างกรณี ผู้ประกอบการไทยทีท่ าธุรกิจกับ

ญี่ปุ่นที่แม้สามารถใช้ JTEPA ได้ แต่มีการใช้สิทธิประโยชน์ส่วนนี้น้อยมาก และไปใช้ BOI มากกว่า 

เพราะใช้สิทธิประโยชน์ได้ง่ายและเต็มที่กว่า อย่างไรก็ดี มีส่วนที่เห็นว่า BOI และเขตการค้าเสรีที่จริง

แล้วเป็นสิ่งที่น ามาใช้ประกอบกนั (Complements) เริ่มจากการลงทุนที่นักลงทุนอาจลงทุนผ่าน BOI 

ก่อน แต่เมื่อได้ลงทุนผลิตสนิค้าแล้ว ก็จะใช้ FTA มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งออกสนิค้าและน าเข้า

วัตถุดิบ นอกจากนี้ กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีก็ยังมีการเปิดกว้างมากกว่า และเป็นเวทีที่

สามารถสร้างหนทางทางการค้าการลงทุนที่ BOI ให้ไม่ได้ และในอนาคตการอนุญาตให้บริษัท/คน

ต่างชาติถือหุ้นได้ 70% ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี 2558 อาจท าให้ผู้ประกอบการใช้

ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีมากขึ้นก็เป็นได้ 

ประเด็นที่หน่วยงานราชการเห็นตรงกัน คือ การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีนั้นมิสามารถเปิดเสรี

ไปได้มากกว่ากรอบกฎหมายภายใน เพราะผลของการเจรจาแต่ละครั้งมีความเช่ือมโยงต่อข้อบท 

พระราชบัญญัติต่างๆภายในประเทศ หากจะมีการเจรจาต่อไปก็ควรมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้

ประเทศไทยได้ประโยชน์จากเขตการค้าเสรีเต็มที่มากข้ึน โดยอาจมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 

ผลักดันให้มีการมองกฎหมายทั้งหมดร่วมกันอย่างเป็นระบบและท าให้กฎหมายภายในทันสมัยรองรับ

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.3.3 การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และความร่วมมือด้านการ

คมนาคมและการสื่อสาร (Transport and Communications) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมีการกล่าวถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ด่านศุลกากร 

โดยใช้กระบวนการศุลกากรไร้กระดาษ (Paperless Trading) และการอ านวยความสะดวกทาง

การค้าที่พึ่งพาการคมนาคมและการสื่อสาร 

การคมนาคมและการสื่อสารมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน ในกรณีนี้จะยึดหลักแผนแม่บทของ

อาเซียนเป็นหลัก ซึ่งจ าแนกการคมนาคมและการสื่อสารอันก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างกันที่

เรียกว่า  ASEAN  Connectivity  เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนดังนี้  (1) ความเช่ือมโยงทาง

กายภาพ  (Physical  Connectivity)  อันประกอบด้วย โครงการรถไฟ  ถนน  เครือข่ายการ

คมนาคมหลากรูปแบบ เครือข่ายการขนส่งทางน้ า ประสิทธิภาพทางการท่าโดยเน้นที่การขนส่งทาง

อากาศ และการท าให้ ระบบการขนส่งทางอากาศสอดคล้องกันทั้ งภูมิภาค และการสร้าง

สาธารณูป โภคในการขนส่ งทางทะเล และ  2) ควมเช่ือมโยงทางสถาบัน  ( Institutional  

Connectivity)  อันประกอบไปด้วยความร่วมมือทางด้านข้อตกลงยอมรับร่ วม  (Mutual  

Recognition  Arrangements)  การอ านวยความสะดวกทางการเดินทาง การขนส่งผู้โดยสารข้ามรฐั 

การลดการกีดกันทางการค้า การพัฒนาภาคการขนส่งและการสื่อสาร การสร้างศูนย์ตรวจสอบที่ด่าน

ศุลกากรแบบ  Single  Window  Inspection  และการท าให้กระบวนการศุลกากรสอดคล้องกัน จะ

สังเกตได้ว่า ความร่วมมือด้านการคมนาคมและการสื่อสารนั้น จัดเป็นการส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกทางการค้าประเภทหนึ่ง และยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีกหนึ่งประการคือ ความเช่ือมโยงระหว่าง

คน  (People-to-people  Connectivity)  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรมและสังคมที่

ลึกขึ้นระหว่างกัน และท าให้การเคลื่อนย้ายของประชาชนในภูมิภาคเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งข้ึน 

ความร่วมมือด้านการคมนาคมและการสือ่สารมีอยู่ในกรอบความตกลงที่ประเทศไทยได้ลงนามไปแล้ว

หลายกรอบด้วยกัน ทั้งกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรอบ GMS  กรอบ  IMT-GT  กรอบ

ความตกลงเขตการเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น  อาเซียน-จีน  และอาเซียน-เกาหลี  โดยกรอบความตกลง

ข้างต้นนี้มีประเทศภาคีที่ซ้ ากันบางส่วน แต่มีโครงสร้างการด าเนินการและการประสานงานทางการ
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

คมนาคมและการสื่อสารที่แตกต่างกนั อันอาจท าให้เกิดความสับสน / ความขัดแย้งขึ้นในอนาคต และ

ยังไม่มีกลไกรองรับปัญหาน้ีในปัจจุบัน 

โดยทั่วไป กลุ่มอาเซียนยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ถาวรในการด าเนินการโครงการความเช่ือมโยง 

และยังไม่มีการสร้างกลไกการเงิน เพื่อการสร้างสาธารณูปโภคที่จะก่อให้เกิดความเช่ือมโยงในภูมิภาค

ที่ชัดเจน ยกเว้นแต่ในความตกลงเขตการค้าเสรีที่มี  Credit  Guarantee  Investment  Facility  

(CGIF)  และกองทุนสาธารณูปโภคอาเซียน  (ASEAN  Infrastructure  Fund) 

กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อบทด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยตรง ท า

หน้าที่เป็นเสมือนหน้าด่านของการค้าสินค้าระหว่างประเทศ และสามารถอ านวยความสะดวกทาง

การค้าได้หลายประการ หนึ่งในความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่กรมศุลกากร

เป็นเจ้าภาพ คือ ความตกลงการค้าข้ามแดน (Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ที่

ธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้ผลักดัน  

กรมศุลกากรพบว่าผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์จาก CBTA น้อยมาก โดย CBTA เองก็ไม่สมบูรณ์

เนื่องมาจากข้อบท (Protocol) ที่ 6, 8, และ 14 ยังไม่มีการลงนาม เพราะยังไม่ถูกก าหนดเป็นวาระ

เข้าสภาฯ  ผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นมาว่าช่องทางการขนส่ง East-West Economic 

Corridor (EWEC) มิได้ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการต้องการเพียงผ่านด่านได้

โดยสะดวกเท่าน้ัน ปัจจุบัน กระบวนการศุลกากรที่ชายแดนของไทยจึงพึ่งพาอนุสัญญาบาร์เซโลนา

มากกว่า และพึ่งพาสภาหอการค้าช่วยดูแลค้ าประกันสินค้า เนื่องมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มี

ชายแดนติดกับไทยไม่มีระบบการประกันที่ดีเพียงพอ 

นอกจากนี้  กระบวนการศุลกากรไร้กระดาษ (Paperless Trading) ภายใต้ความตกลง CBTA ก็ไม่

สามารถด าเนินการได้เต็มที่ ในปัจจุบัน ระบบศุลกากรที่ด่านชายแดนยังคงใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ

อยู่ เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่ตั้งใจจะน ามาใช้ในระบบ ASEAN Customs Transit System พึ่งพา

เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการพัฒนาไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ โดยไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

สามารถด าเนินการรองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ด่านศุลกากรได้แล้ว แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

อื่นๆยังตามมาไม่ทัน  ซึ่งปัญหาน้ีมีนัยส าคัญต่อการท าจุดตรวจแบบ ASEAN Single Window ด้วย 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ประเทศไทยมีแผนงานพัฒนาจุดตรวจศุลกากรแบบ National Single Window อย่างต่อเนื่อง โดยที่

หน่วยงานราชการทั้งหมด 37 หน่วยงาน 9 กรม รับเรื่องไปแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลใหม้ีระบบศุลกากรที่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดส่งข้อมูลศุลกากรเพียงครั้งเดียวแล้ว

มีข้อมูลปรากฏให้เห็นทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีพ.ศ. 2557  

อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพัฒนา

ระบบเลย และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงระบบใหม่ แม้ว่าผู้ประกอบการ

ต้องใช้เวลาเตรียมตัว การจัดต้ังคณะย่อยในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทาง

การค้านี้ก็เป็นไปอย่างล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีอ านาจในการออกใบอนุญาตน าเข้า -

ส่งออกแตกต่างกัน โดยหน่วยงานดังกล่าวก็ไม่ได้ข้ึนตรงกับกรมศุลกากรท าให้ท างานร่วมกันได้

ค่อนข้างยาก 

กรมเจ้าท่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความส าคัญในด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า ดูแลใน

หมวดของการบริการการขนส่งทางน้ า โดยที่ผ่านมามีการร่วมมืออย่างเข้มข้นเฉพาะในกรอบอาเซียน 

ดังเช่น ความตกลงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transportation Network) ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและมีฟิลิปปินส์ กัมพูชาและเวียดนามเข้าร่วมด้วย และประเทศที่เหลืออยู่

ระหว่างการจัดท ากฎหมายภายในอยู่ โดยความร่วมมือด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนี้ได้รับ

การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการเช่ือมต่อกับประเทศอื่น 

การเปิดบริการการขนสง่ทางน้ าภายใต้ก ากับของกรมเจ้าท่าไม่ได้เปิดไปเกินกว่ากรอบของกฎหมายใน

ปัจจุบัน หากมีการเปิดที่นอกเหนือจากกรอบความตกลงเขตการค้าก็เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะที่

คอยก ากับอยู่ และไม่เคยเปิดโดยพลการ ต้องเข้าคณะกรรมการของกระทรวงคมนาคมเข้าพิจารณา

ร่วมด้วยทุกครั้ง แนวโน้มในอนาคต คือ จะมีการเปิดเสรีในส่วนนี้มากข้ึน แต่ก็จะสงวนสัดส่วนการ

ควบคุมไว้อย่างน้อย 15% (Reservation) เพราะเหตุด้านความมั่นคงของประเทศ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.3.4 ความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของประเทศภาคี (Good Governance) 

ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของประเทศภาคี  (Good  Governance)  นั้นมีตัวอย่างดังนี้  

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (Government  Procurement)  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  (Information  

Exchange)  และการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญา  (Intellectual  Property  Rights) โดยความตก

ลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมิได้กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government  Procurement) 

การที่ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนมิได้กล่าวถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาจอธิบายได้ดังนี้ การ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือ การที่หน่วยงานรัฐบาลจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยผ่านการประมูล

สาธารณะ  (Public  Tendering)  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนับว่ามีความส าคัญต่อเศรษฐกิจมาก มี

มูลค่าคิดเป็นร้อยละ 10-15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโดยในประเทศที่พัฒนาแล้ว และราวร้อยละ 20 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก าลังพัฒนา กฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ มักก าหนดให้

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจัดการประมูลสาธารณะในกรณีที่การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่รัฐบาล

ต้องการนั้นมีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่แต่ละประเทศก าหนดไว้ และเนื่องด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาจ

น ามาซึ่งความไม่โปร่งใสในการได้ประมูล การโกง และยังอาจเป็นการกีดกันทางการค้า โดยอาจมีการ

ให้ประโยชน์บริษัทภายในประเทศก่อน  (Local  Protectionism)  องค์การการค้าโลก  (WTO)  จึง

ได้จัดให้มีสนธิสัญญาความตกลงด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 41 ประเทศร่วมลง

นามและอีก 22 ประเทศเป็นผู้สังเกตการณ์ 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนทั้งหมด ยกเว้นเพียงประเทศสิงคโปร์ ได้ขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่เข้าร่วมในความตกลงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย เป็นเหตุให้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี 

โดยเฉพาะกับประเทศคู่ค้าที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีความพยายามในการรวมหัวข้อการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐเข้าไปด้วย แต่แม้ว่ากรอบความตกลงจะมีการระบุถึงเกณฑ์การปฏิบัติในด้านการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐอยู่ ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนก็ยังมิยอมให้ประเด็นความร่วมมือนี้มีผล

บังคับใช้เต็มที่ เพราะตระหนักถึงความส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่อสถานะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ แต่ได้ตกลงว่าจะจัดตั้งคณะท างานเพื่อท าการศึกษาความเป็นไปได้ และจัดให้มีการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศภาคีโดยเร็วที่สุด และเนื่องจากความร่วมมือด้านนี้ยังมิได้มีการ

บังคับใช้อย่างเต็มที่  จึงไม่มีประเด็นให้กล่าวถึง 

2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information  Exchange) 

ความตกลงเขตการค้าเสรี มักระบุให้มีความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

ระหว่างกัน อาทิเช่น ด้านความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคงทางอาหาร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ศุลกากร การลงทุน ระเบียบมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัย

พืช การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

ประเทศภาคีความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันดังนี้  (1) มีการ

จัดต้ังสภาประชาคมความมั่นคงทางการเมืองอาเซียน  (ASEAN  Political-Security  Community  

Council – APSC)  ซึ่งการประชุมครั้งที่ 4 จัดข้ึนที่เมืองฮานอย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 และ

ครั้งที่  5 ที่ เมืองจาการ์ตา ในวันที่  6 พฤษภาคม 2554 โดยประเด็นการประชุมที่ ถูกจัดในกลุ่ม

ความส าคัญสูงสุดคือ การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศภาคีและกลไกของ APSC 

ให้มีแนวปฏิบัติเรื่องความมั่นคงทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน และจัดให้มีมาตรการที่ท าให้

ประเทศภาคีมีการรายงานข่าวสารข้อมูลระหว่างกันที่เป็นระบบ สามารถร้องขอความเห็น ค าปรึกษา

ระหว่างกันได้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงหน้าที่ของตน  (2) มีการสร้างกลไกแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และ (3) มี

การสร้างระบบข้อมูลด้านความมั่นคงทางอาหารของอาเซียน  (ASEAN  Food  Security  

Information  System  :  AFSIS) โดยก าหนดให้ส่งผ่านรายงานค าเตือนด้านความปลอดภัยทาง

อาหาร รายงานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและค าแนะน าเชิงนโยบาย รวมไปถึงให้ร่วมกันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และขีดความสามารถในการตรวจสอบความมั่นคงทางอาหาร 

หน่วยงานราชการไทยและต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่แล้ว และไม่ได้ท าเพราะ

ข้อบทในความตกลงเขตการค้าเสรี  
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3.3.5 ความร่วมมือเฉพาะสาขา 

 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน มีการกล่าวถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือด้านพลังงาน (Energy) 

ในกรอบความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ความร่วมมือด้านพลังงานอ้างอิงความรว่มมือด้านพลังงาน

ของอาเซียนบวกสาม  (ASEAN  Plus  Three :  APT)  โดย APT เป็นกลุ่มประเทศที่บริโภคพลังงาน

มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นับเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนพลังงานที่มีการบริโภคทั้งหมดในโลก 

(ตามข้อมูลของบริษัท BP ในปี พ.ศ. 2550) รูปแบบของพลังงานที่มีการบริโภคสูงสุดในกลุ่มประเทศ

เหล่าน้ีคือ น้ ามัน ที่มีจ ากัด ส ารองไว้เพียงร้อยละ 2.5 ของอุปทานน้ ามันทั้งหมดของโลก  

ส าหรับกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ความร่วมมือด้านพลังงานมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีการตกลง

สร้างศูนย์พลังงานแห่งอาเซียนข้ึน  (ASEAN  Centre  for  Energy)  แผนการท างานฉบับแรกของ

ศูนย์ส าหรับปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2547 เป็นการสรุปแผนแม่บทท่อก๊าซภายในภูมิภาคอาเซียน  

(Trans-ASEAN  Gas  Pipeline)  และแผนแม่บทเครือข่ายเช่ือมต่อ (ทางพลังงาน) ของอาเซียน  

(ASEAN  Interconnection  Master  Plan)  แผนการท างานฉบับที่สองส าหรับปี พ.ศ.2547-2552 

เป็นการลงนามสัญญา  MOU  เพื่อความร่วมมือด้านโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน(ASEAN  

Power  Grid)  และแผนการท างานฉบับล่าสุด ส าหรับปี พ.ศ.2552-2558  ได้เน้นย้ าและเร่งรัดการ

ด าเนินงานของการแผนการท างานฉบับก่อน ๆ ให้เป็นผลส าเร็จ 

ความร่วมมือทางพลังงานในกลุ่มประเทศ  APT  เริ่ม ข้ึนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 โดย

คณะรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศ  APT  ได้ตกลงในประเด็นหลัก 5 ประเด็นดังนี้  1) การสร้าง

เครือข่ายความมั่นคงทางพลังงานในกรณีฉุกเฉิน  2) การสร้างระบบส ารองน้ ามัน  (Oil  Stockpiling)  

3) การศึกษาร่วมเกี่ยวกับตลาดน้ ามันในกลุ่มประเทศ  APT  4) การพัฒนาการสรรหาก๊าซธรรมชาติ 

และ  5) การพัฒนาพลังงานประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียน  (Renewable  Energy)  พร้อม

ก าหนดให้มีกลุ่มก าหนดทิศทางนโยบายพลังงาน  (Energy  Policy  Governing  Group : EPGG)  

ซึ่งถูกจัดต้ังข้ึนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 



 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทที่ 3-144 
 

โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

การประชุมคณะรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน  (ASEAN  Ministers  of  Energy  Meeting+3 : 

AMEM+)  มีข้ึนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 เป็นการสร้างรากฐานความร่วมมือทางพลังงานในภูมิภาค 

การประชุมครั้งที่ 5 มีข้ึนในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ได้ริเริ่มก าหนดแผนการส ารองน้ ามัน  (Oil  

Stockpiling  Roadmap : OSRM)  และในการประชุมครั้งที่ 7 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 ได้

บัญญัติมติการสร้างศักยภาพความมั่นคงปรมาณูในภูมิภาค (APT  Nuclear  Security  Capacity  

Building) ไว้ในการประชุม ได้รับแผนการส ารองน้ ามัน  (OSRM)  ฉบับสุดท้ายอย่างเป็นทางการ 

และได้มีการจัดโครงสร้างแผนความร่วมมือทางพลังงานใหม่ 

ปัจจุบันความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่มประเทศ  APT  มีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว โดยเน้นที่ความ

ร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างกัน และการสร้างเสถียรภาพทางราคาของพลังงานในภูมิภาค โดยมีการ

จัดตั้งระบบสื่อสารความมั่นคงทางพลั งงาน  (APT  Energy  Security  Communications  

System)  ในกรณีที่มีภาวะขาดแคลนพลังงานฉุกเฉิน และมีการสร้างคณะท างาน  OSRM  ช่วย

ประสานให้ประเทศในภูมิภาคมีระบบส ารองน้ ามันที่สอดคล้องกัน ภายในปี พ.ศ.2563 เพื่อจะได้

สามารถยืมน้ ามันมาใช้ระหว่างกันได้ ในกรณีที่ขาดแคลนน้ ามันฉุกเฉิน โดยต้องอยู่บนพื้นฐานความ

เต็มใจของผู้ให้ยืม อนึ่งในกลุ่มประเทศ+3 นั้น ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีได้มีระบบส ารอง

น้ ามันมาเกือบ 40 ปีอยู่แล้ว ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นมีกลุ่มหนึ่งอันประกอบไปด้วย

อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม  และไทย สามารถก าหนดเป้าหมายการส ารองน้ ามันที่

ชัดเจนได้ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอันรวมถึงบรูไน  กัมพูชา  พม่า และลาว  ไม่สามารถก าหนด

เป้าหมายการส ารองน้ ามันที่ชัดเจนได้ และอาจแสดงเจตจ านงค์ในการก าหนดเป้าหมายการส ารอง

น้ ามันภายใต้กรอบทางเวลาโดยคร่าว ๆ 

นอกจากนี้กลุ่มประเทศ  APT  ยังได้มีการสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลการใช้น้ ามัน  (Joint  Oil  

Data  Initiative : JODI)  มีการลงนาม  MOU  ในการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ในภูมิภาคเมื่อปี พ.ศ.

2545  (แม้ว่าในปัจจุบันจะมีท่อก๊าซธรรมติที่เช่ือมเพียงมาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย)  และมี

โครงการความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูพลเรือน  (Civilian  Nuclear  Energy)  และโครงการ

ความร่วมมือสร้างกลไกให้เกิดพลังงานสีเขียว  (Clean  Development  Mechanism : CDM) 
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ในประเทศไทย ความร่วมมือในด้านพลังงานอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือโครงการความร่วมมือภายใต้

กระทรวงพลังงานซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานและการสัมมนากับหน่วยงานจาก

ต่างประเทศเพื่อให้ภาคเอกชนได้รับเทคโนโลยีหรือข้อมูลที่ทันสมัย โครงการเหล่านี้ เกิดจากการลง

นามแบบทวิภาคีระหว่างกระทรวงพลังงานของแต่ละประเทศกันเอง เช่น กรณีเกาหลี ที่ไทยขอความ

ร่วมมือในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมหลอด LED นิวเคลียร์ และรถไฮบริด และอีกส่วนหนึ่ง คือ 

โครงการพลังงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีจ านวนมาก บ้างก็เป็นการตกลงจากทาง

ต่างประเทศผ่าน BOI ภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่กระทรวงต่างประเทศเอง ซึ่งกระทรวงพลังงานไม่

ทราบข้อมูลเลย 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบอกได้ว่าโครงการใดเกิดข้ึนจากความตกลงทางการค้า เพราะ

ท างานในลักษณะที่เป็นนโยบายต่อเนื่องมากกว่า  และมีความรู้สึกห่างไกลกับความตกลงเขตการค้า

เสรี ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่นที่

มีการเจรจาไว้ หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ทราบเรื่องแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะมีโครงการที่อยู่

ในมือมากอยู่แล้ว 

2) ความร่วมมือด้านการเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture Forestry and Fishing) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนก าหนดให้มีความร่วมมือด้านอาหาร , เกษตรกรรม และการป่าไม้ 

ภายใต้ช่ือ ASEAN Cooperation in Food , Agriculture and Forestry (FAF) ที่มีโครงการ เช่น 

The ASEAN Multi-sectoral Framework on Climate Change : Agriculture and Forestry 

Towards Food Security (AFCC) เป็นต้น 

หน่วยงานที่ดูแลความร่วมมือด้านการเกษตร การป่าไม้และการประมงโดยตรง คือ ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรของไทยกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในภูมิภาคเน้นความช่วยเหลือด้านเทคนิคมากกว่าจะเปน็ความตกลงทางเศรษฐกิจ โดยมีการ

สนับสนุนให้ความรู้ระหว่างกัน และมีการจัดการประชุมผู้เช่ียวชาญด้วยกันเสมอ แต่ไม่มีความร่วมมือ

อื่นที่เป็นรูปธรรมนอกเหนือจากนี้ 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ความร่วมมือที่หน่วยงานต้องการเห็น คือ อยากให้มีการเจรจากับส านักเศรษฐกิจการเกษตร

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียให้ลดภาระการตรวจสอบสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืชที่ซ้ าซ้อนโดยยึดถือความเช่ือใจซึ่งกันและกันเป็นหลัก 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

3.3.6 ความร่วมมือด้านมาตรฐานแรงงาน (Labour Standards) และการพัฒนาทรัพยากรและ

ศักยภาพของมนุษย์ (Human Resource Development and Capacity Building) 

เนื่องจากการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาและทรัพยากรมนุษย์ในรูปแรงงาน มีความส าคัญต่อการค้า

สินค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นข้อตกลงส าคัญของความตกลงเขตการค้าเสรี ประเทศภาคีจึงก าหนด

บทบัญญัติเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งในด้านมาตรฐานแรงงาน การพัฒนาทรัพยากรและศักยภาพของ

มนุษย์และการศึกษา 

ในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการริเริ่มให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา  (Movement  of  

Natural  Persons)  แล้ว และได้ก าหนดให้มี ข้อตกลงยอมรับร่วม  (Mutual  Recognition  

Arrangements : MRA)  ในกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้ สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  แพทย์  ทันตแพทย์  

พยาบาล   บัญชี  และนักส ารวจ  และล่าสุดมีการเจรจาตกลงยอมรับร่วมในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวแล้วทั้งหมด 32 ต าแหน่ง/อาชีพ โดยการยอมรับร่วมนี้ นับเป็นการก าหนดมาตรฐาน

แรงงานร่วมกัน เป็นการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่พึ่งพาการไว้เนื้อเช่ือใจ และความน่าเช่ือถือ

ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ และเป็นก้าวส าคัญในการเพิ่มพนูความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ดี การมีการยอมรับร่วมมิได้หมายความว่าบุคคลในกลุ่มวิชาชีพข้างต้นจะสามารถผ่านเข้ า

ประเทศอื่นในภูมิภาคได้อย่างเสรีหรือหางานในประเทศที่มิใช่แหล่งก าเนิดของตนได้ 

นอกจากนี้ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนในข้อที่ 17 ยังมีการกล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์  (Capacity  Building)  โดยผ่านโครงการต่าง ๆ แต่ไม่มีการระบุชัดเจน 

ปัจจุบัน โครงการความร่วมมือในกลุ่มวิชาชีพ มีดังนี้ 

1) วิศวกร  

กลุ่มวิศวกรได้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) แล้ว แต่สภาวิศวกรมีปัญหาภายในท าให้ไม่

สามารถข้ึนทะเบียนวิศวกรอาเซียน (ASEAN-Chartered Professional Engineers: ACPE) ซึ่ ง

หมายความว่าวิศวกรไทยที่ต้องการออกไปท างานข้างนอกไม่สามารถท าได้ เสียโอกาสในการน าเงิน

เข้าประเทศ ในขณะเดียวกัน ได้มีหลายประเทศในภูมิภาคที่ได้ด าเนินการข้ึนทะเบียน ACPE แล้ว 

ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและเวียดนาม จะสังเกตได้ว่าประเทศเวียดนามที่จริงแล้วมี
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

รัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งปกติไม่ต้องจดทะเบียนภายในใดๆเลย แต่ก็ยังท าการจดเป็น ACPE เพราะ

ทราบดีถึงความส าคัญของการเปิดเสรี แต่ประเทศไทยไม่มีกลไกส่วนน้ี 

โครงการความร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมมีอยู่บ้าง 

ส่วนมากเกิดมาจากความคิดของประเทศมาเลเซียและสงิคโปร์ เพราะรัฐบาลประเทศเหล่าน้ีได้ให้การ

สนับสนุน ส าหรับประเทศไทย นอกเหนือจากการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศภาคีแล้ว โครงการที่

อาจจะร้องขอให้มีความร่วมมือได้ก็มีบ้าง เช่น โครงการ PEEP (Professional Engineer Exchange 

Program) ซึ่งอาจน าร่องโดยการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้กัน และควรเร่งรัดให้มี ACPE 

เพราะเมื่อมีการจดทะเบียนแล้ว วิศวกรไทยสามารถออกไปท างานข้างนอกได้ จะเกิดความร่วมมือข้ึน

ทันที 

2) พยาบาล 

กลุ่ม พยาบาลได้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) แล้ว สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคคล

ธรรมดาได้และก่อให้เกิดโครงการร่วมมือกัน มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของพยาบาลให้

สอดคล้องกับการเปิดเสรีของอาเซียนบ้างแล้ว เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยที่หลากหลายมากขึ้น โดย

เพิ่มเนื้อหาด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินและภาษาทั้งภาษาทางการและภาษาท้องถ่ิน อย่างไรก็ดี ในการ

เจรจาของ JCC (Joint Cooperation Committee) การเปิดเสรีการค้าบริการใน Mode ที่ 4 (การ

เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) เป็นสิ่งที่สภาการพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศยังพยายาม

ปิดกั้นอยู่  

ในปัจจุบัน ความร่วมมือเป็นความร่วมมือด้านข้อมูล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุปทานของพยาบาลในแต่

ละประเทศ ในอนาคต สภาการพยาบาลก็จะเริ่มมีการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและคิดว่ามีก าลัง

การผลิตเพื่อบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ทั้งยังอาจเสนอตนให้เป็น

ศูนย์การผลิตครูพยาบาลในภูมิภาคได้ แต่ต้องวางยุทธศาสตร์ก่อน 

3) แพทย์ 

กลุ่มแพทย์ได้มีการท าข้อตกลงร่วม (MRA) แล้ว และตามข้อตกลงของคณะท างานประสานร่วม

ทางด้านวิชาชีพแพทย์ พยาบาลและทันตแพทย์ของอาเซียน (AJCCM AJCCN และ AJCCD) นั้นก็
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ระบุขอบเขตความร่วมมือไว้ 5 เรื่อง คือ การทบทวนกฎระเบียบภายในร่วมกัน การรับรอง

สถาบันการศึกษา การพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และ

เครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยไม่มีรายละเอียดในด้านการด าเนินการจริง 

โครงการความร่วมมือที่หน่วยงานทางการแพทย์ (กรมการแพทย์) สามารถท าเพิ่มเติมได้ ก็จะเหมือน

โครงการที่ได้ท าอยู่แล้ว คือ การฝึกแพทย์ผู้ท าวิจัยในประเทศ (Research Training) หรือการอบรม

แพทย์เฉพาะทาง (Residency Training) ซึ่งได้ท าให้กับแพทย์ที่ภูฏานอยู่ โดยการอบรมแพทย์เฉพาะ

ทางนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าอื่นเท่านั้น ยังสามารถช่วยเหลือการบริการทาง

การแพทย์ของไทยในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านอายุรกรรม ได้ด้วยเช่นกัน 

4) บัญชี 

วิชาชีพบัญชีได้มีการท าข้อตกลงร่วม (MRA) แล้วและได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและ

ติดตามผลกระทบของ AEC เมื่อไม่นานมานี้ โดยสภาวิชาชีพบัญชียังมองไม่เห็นภาพและจัดตั้งแผน

ยุทธศาสตร์อย่างไม่ชัดเจนนัก เพราะยังไม่คุ้นชินกับการเปิดเสรี จึงอาศัยข้อมูลจากกลุ่มบริษัทเอกชน

อยู่ ม าก  เน้ นที่ ก ลุ่ ม  Big 4 คื อ  Price Water House Cooper, Ernst & Young, KPMG แล ะ 

Deloitte 

ปัจจุบัน การเปิดเสรีวิชาชีพบัญชียังมีการกีดกันอยู่มาก เช่น การสอบใบประกอบวิชาชีพที่ยังใช้ภาษา

ของตนอยู่ และไม่มีความตกลงด้านความร่วมมือที่เป็นรูปแบบเลย 

5) การท่องเที่ยว 

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่มีความร่วมมือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบ

ความตกลง เช่น ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยว และความร่วมมือใน

การพัฒนาบุคลากรหรือผู้ประกอบการบางสาขา มีการฝึกอบรม ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร

การศึกษาให้มีเรื่องเขตการค้าเสรีเพิ่มข้ึน และมีความร่วมมือในด้านการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใน

ภูมิภาค 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

โดยทั่วไป กสุ่มวิชาชีพเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายหรอืแนวทางปฏิบตัิด้านความร่วมมือของกลุ่มวิชาชีพ

ที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การด าเนินนโยบายก็ขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังไม่มีวิธีการก าหนดมาตรฐานและขาดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

โครงการความร่วมมือในกลุ่มวิชาชีพจึงเกิดได้ไม่เต็มที่/ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น

ปัญหาภายในของไทยเอง ไม่เกี่ยวกับการเจรจาโดยตรง 

รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อให้คนในกลุ่มวิชาชีพของแต่ละประเทศภาคีได้มา

รู้จักกัน อันจะท าให้ต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลมากข้ึน รู้จุดอ่อน จุดแข็งและสร้างโครงการความร่วมมือได้

ตรงจุด รวมถึงต้องมีการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้กลุ่มวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ

สร้างยุทธศาสตร์เพราะ กระทรวงพาณิชย์เองความเช่ียวชาญทางเทคนิค อาจจัดตั้งให้มีอีก

คณะกรรมการหนึ่งเป็นคณะกรรมการเงา (Mirror Committee) ที่ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญของ

วิชาชีพให้ข้อมูลกับคณะผู้เจรจาโดยตรง 

นอกจากนี้ รัฐบาลควรช่วยส่งเสรมิศักยภาพคนอย่างจริงจัง ไม่เช่นน้ันอาจเกดิภาวะสมองไหลและอาจ

สนับสนุนให้กลุ่มวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งได้เปิดการฝึกอบรมคนที่อยู่ในอาชีพนั้นๆจากต่างประเทศ 

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ ให้คนเหล่านั้นเป็นกระบอกเสียงและส่งเสริมวิชาชีพของประเทศไทยได้

ต่อไป (Soft power) 
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โครงการ ศึกษาและติดตามการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
เสรีของไทยและเสนอแนะแนวทางการเจรจาในอนาคต 

ประเด็นการเจรจาในอนาคตและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

สรุปประเด็นที่ส าคัญของการเพิ่มพูนความร่วมมือได้ดังนี้ 

1. หน่วยงานราชการไม่ได้รายงานกระทรวงพาณิชย์ว่ามีความร่วมมือในด้านอะไรกับประเทศภาคีบ้างแล้ว 

และโครงสร้างการบริหาร หน่วยงานดังกล่าวก็ไม่ได้มีหน้าที่รายงานด้วย ท าให้อาจเกิดการเจรจาด้านความ

ร่วมมือซ้ าซ้อนจนเสียโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านอื่น ๆ หรืออาจเกิดการเจรจาที่ท าให้เกิดโครงการความ

ร่วมมือมากเกินไป จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เพราะมีโครงการที่อยู่ในมือมากอยู่แล้ว 

2. การที่จะให้หน่วยงานราชการบอกว่าโครงการความร่วมมือใดเกิดจากความตกลงการค้าเป็นไปได้ยาก 

เพราะหน่วยงานของไทยส่วนมากได้มีการลงนามในระดับทวิภาคีกับหน่วยงานคู่ขนานในต่างประเทศและมี

โครงการที่ได้ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และข้าราชการในบางสายงานก็ไม่ได้รับข้อมูลเรื่องความตกลง

การค้าอย่างเพียงพอ 

3.โครงการความร่วมมือเกิดข้ึนได้โดยต้องสรา้งความเช่ือมโยง และการ่วมงานกันท าจากหลายภาคส่วน ทั้งจาก

ความตกลงการค้าและกระทรวงเองตามที่ได้อธิบายไปแล้ว และยังสามารถเกิดได้จาก BOI ภาคอุตสาหกรรม 

หรือกระทรวงต่างประเทศ ดังนั้นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องมีการวางแผนที่จะเจรจากับหน่วยงาน

ภายในประเทศเสียก่อนที่จะเริ่มออกไปเจรจากับต่างประเทศ 

4.การเพิ่มพูนความร่วมมือถูกมองว่ามีลักษณะเป็นเวทีพักการเจรจาในเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังไม่พร้อมเปิด

เสรีเต็มที่ ให้โครงการความร่วมมือเป็นตัวถ่วงเรื่องในระหว่างที่ประเทศภาคีเตรียมความพร้อม 

5.ในขณะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอาจวางต าแหน่งตัวเองเป็นนักกฎหมายที่มีหน้าที่ในการรับเรื่อง

โครงการความร่วมมือที่ไปเจรจากับประเทศคู่ค้ามา แล้วน ามาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจเพราะจะ

มีผลต่อแผนการพัฒนาขององค์กรนั้น ๆ โดยตรง แตห่น่วยงานราชการส่วนใหญ่ กลับพิจารณาว่ากรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศเป็นควรเป็นผู้วางนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการเจรจาการค้า โดย

หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นไม่ทราบว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอาจท าหน้าที่เหล่านั้นได้ไม่สมบูรณ์

เนื่องจากไม่มีข้อมูลทางเทคนิคในเรื่องนั้นๆ เพียงพอ แสดงให้เห็นถึงการขาดกลไกการประสานงานของ

หน่วยงานรัฐที่ท าให้มีความเข้าใจไม่ตรงกัน และกลไกในการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 


